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เราจะสืบสาน
รักษา และต่อยอด

และครองแผ่นดินโดยธรรม 
เพื่อประโยชน์สุข

แห่งอาณาราษฎรตลอดไป

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงดนตรี
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งแรก

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2508 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั ครัง้ทรงพระอสิรยิยศเป็นสมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ 
เจ้าฟ้าวชิราลงกรณฯ ทรงโดยเสด็จพระราชด�าเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิติิ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระเชษฐภคินี มายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เพือ่ทรงเยีย่มต้นนนทรทีีส่มเด็จพระบรมชนกนาถทรงปลูกไว้ เมือ่วนัที ่29 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2506 และทรงดนตรี โดยทรงแซกโซโฟนร่วมกับสมเด็จพระบรมชนกนาถ วงดนตรี 
อ.ส. และวงดนตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่นเดียวกับเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2514 วันเดียวหลังจากที่เพิ่งเสด็จฯ กลับจากการทรงศึกษา ณ ประเทศออสเตรเลีย

พระปฐมบรมราชโองการของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว



สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
ทรงเป็นรุ่นพี่ของพวกเรา ชาวเกษตรศาสตร์

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี
กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัตยิราชนาร ีทรงเป็นรุน่พีข่องพวกเราชาวเกษตรศาสตร์ 
โดยทรงเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ เมื่อปี 2518 (KU 35) 
และทรงส�าเรจ็การศกึษาและเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(เคม)ี เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่ จากพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2522

หลังจากนั้น พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันสร้างคุณูปการต่อ 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์มากมาย นบัตัง้แต่การโดยเสดจ็สมเดจ็พระบรมชนกนาถ 
และสมเด็จพระบรมราชชนนี ทรงเยี่ยมต้นนนทรีและทรงดนตรี รวมถึงพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลายต่อ
หลายครัง้ การเสดจ็ทรงเป็นทลูกระหม่อมอาจารย์ของคณาจารย์และนสิติเกษตรฯ
คณะวิทยาศาสตร์ คณะประมง คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ 
รวมถึงทรงเป็นผู้จัดตั้งมูลนิธิรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา โรงพยาบาลสัตว์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย

และเหนือสิ่งอื่นใด คือการเสด็จแทนพระองค์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และ 
รชักาลที ่10 ในการพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร ตัง้แต่ปี 2544-ปัจจบุนั รวมระยะ 
เวลา 2 ทศวรรษ นับเป็นพระมหากรุณาธคิณุแก่ชาวเกษตรศาสตร์ อย่างหาทีส่ดุมไิด้



ค�ำประกำศสดุดี
เฉลิมพระเกียรติคุณ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี

นารีรัตนราชกัญญา
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

(คหกรรมศำสตร์)
เจ้ำฟำ้ศิลปินนักออกแบบแฟชั่น

สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำสิริวัณณวรี นำรีรัตน
รำชกัญญำ ทรงมีพระอัจฉริยภำพ และประกอบพระ- 
กรณียกิจด้ำนกำรออกแบบแฟชั่น ซึ่งเป็นหน่ึงในศำสตร์ 
สำขำของคหกรรมศำสตร์ ทรงน�ำวิชำกำรควำมรู้ด้ำน
ศิลปศำสตร์มำบูรณำกำรกับศำสตร์สำขำในด้ำนต่ำง ๆ 
ท้ังนฤมิตศิลป์ ประวัติศำสตร์ ดุริยำงคศิลป์ นวัตกรรม 
เทคโนโลย ีสงัคมศำสตร์ รฐัศำสตร์ ภำษำและวรรณกรรม 
ตลอดจนกระทั่งกำรกีฬำ มำใช้กับงำนออกแบบแฟชั่นได้
อย่ำงประณตีงดงำม ทรงมผีลงำนในกำรพฒันำงำนศลิปะ
ท่ีอยู่ในรูปแบบแฟชั่นอันเป็นท่ียอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง
ระดับโลก ในนำมแบรนด์ SIRIVANNAVARI 
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นบัตัง้แต่ทรงศกึษาระดบัปรญิญาตรด้ีานนฤมติศลิป์ พระองค์ทรงมี
ผลงานการออกแบบแฟชัน่เสือ้ผ้าผ่านการจัดนทิรรศการ นบัจากนัน้ผลงาน 
การออกแบบแฟชั่นอันแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านการออกแบบแฟชั่น
ของพระองค์ก็เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม และได้รับการกราบทูลเชิญให ้
ทรงแสดงในเวทรีะดบัโลกเสมอมา การทรงงานของพระองค์ในฐานะศลิปิน 
นักออกแบบแฟชั่น ทรงเป็นต้นแบบที่ดีของนักออกแบบแฟชั่น กล่าวคือ 
พระองค์ทรงมกีารทรงงานอย่างเป็นระบบ ในแต่ละผลงานทีพ่ระราชทาน
การจดัแสดงต่อสังคม จะผ่านการทรงงานศกึษาค้นคว้าอย่างละเอยีดลกึซ้ึง 
ทรงมีการวางแผนการด�าเนินงาน ตลอดจนทรงมีการทดลองสร้างสรรค์
ผลงาน เพือ่ให้ได้ข้อมลูทีถ่่องแท้ และทรงน�าข้อมลูมาวเิคราะห์เพือ่ให้เกิด
การตกผลึกในการน�ามาผสมผสาน ถ่ายทอดลงในผลงานออกแบบแฟชั่น 
รวมทั้งทรงมีการบูรณาการความรู้ในแขนงต่าง ๆ ซึ่งเป็นพระปรีชา
สามารถที่ล้วนแต่ส่งเสริมผลงานการออกแบบแฟชั่นให้มีคุณค่า สามารถ
ถ่ายทอดสู่สังคมได้อย่างประณีต งดงาม นอกจากนี้พระองค์ยังทรงด�ารง
พระองค์เป็นศลิปินนกัออกแบบแฟชัน่ทีมี่หลกัการในการทรงงานเพือ่ให้เกดิ 
สัมฤทธิ์ผลที่สูงที่สุดคือ การทรงมีพระวินัย พระวิริยะอุตสาหะ โดย
พระองค์จะทรงวางตารางการทรงงานเพือ่ให้ได้ผลงานแต่ละผลงานอย่าง
ชัดเจน รวมทั้งทรงให้ความส�าคัญกับการท�างานร่วมกับผู้อื่นด้วยความ
สามคัคี เพือ่ให้ผลงานการออกแบบแฟชัน่ทกุชิน้ส�าเรจ็อย่างสมบรูณ์ทีสุ่ด

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมี
พระเมตตาต่อสิง่ทอพืน้เมอืงของประเทศไทย โดยพระองค์ทรงน�าผ้าไหมไทย 
ผ้าไหมมัดหมี่ และผ้าไหมแพรวา จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จ
พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาออกแบบ 
เป็นชดุราตรทีีไ่ด้รบัแรงบนัดาลใจจากฉลองพระองค์ของสมเดจ็พระนางเจ้า 
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยใช้เทคนิค 
การตัดเย็บขั้นสูง ท�าให้ได้ผลงานสร้างสรรค์ชุดราตรีผ้าทอพื้นเมืองจาก
ไหมไทยทีป่ระณีตงดงามแสดงในเวทกีารประกวดมสิยนูเิวร์ิส 2560-2561 
พระเมตตาครั้งนี้ ส่งผลให้เกิดการเผยแพร่ และสืบสานภูมิปัญญาส่ิงทอ
พื้นเมืองของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก

และนับเป็นเวลานับสิบปี ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อการศึกษา
ด้านการออกแบบแฟชัน่ สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าสริวิณัณวร ีนารรีตัน
ราชกญัญา ทรงรบัการกราบทลูเชญิไปทรงเป็นอาจารย์พเิศษแก่นสิติระดบั
ปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการออกแบบแฟชั่น ให้กับนิสิตภาควิชา
นฤมติศลิป์ คณะศลิปกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยพระองค์
ได้ทรงน�าความรู้และประสบการณ์จากการทรงงานด้านการออกแบบ
แฟชั่นมาบรรยาย อันเป็นการบ่มเพาะนักออกแบบแฟชั่นรุ่นใหม่ของ
ประเทศไทยให้เจริญงอกงามอย่างเท่าทันกับการหมุนเปลี่ยนของแฟชั่น
ในระดับสากล ยิง่ไปกว่าการทรงเป็นอาจารย์พเิศษ สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ 
เจ้าฟ้าสริวิณัณวร ีนารรีตันราชกญัญา ยงัทรงพฒันาหลักสูตร SIRIVANNAVARI 
EMBROIDERY ACADEMY อันเป็นหลักสูตรความรู้ด้านการปักชั้นเลิศ 
ที่มีเทคนิคและรูปแบบที่หลากหลาย อันเป็นรูปแบบงานเสื้อชั้นสูงกูตูร ์
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ SIRIVANNAVARI โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
เข้าอบรมในหลักสูตรนี้จะมีโอกาสได้ฝึกงานกับแบรนด์ SIRIVANNAVARI 
และได้รบัประกาศนยีบัตรจาก SIRIVANNAVARI EMBROIDERY ACADEMY 
เมื่อส�าเร็จการศึกษา

ด้วยพระปรีชาสามารถและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมี
ต่อการสร้างงาน และสร้างบุคลากรด้านการออกแบบแฟชั่น อันเป็น
ศาสตร์ส�าคัญหนึ่งของคหกรรมศาสตร์ อันก่อให้เกิดประโยชน์ใหญ่หลวง
ต่อประเทศชาติ และปวงพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ด้วยส�านึกใน 
พระกรุณาธิคุณดังที่ได้กล่าวมา สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใน 
การประชุมวาระพิเศษครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 
พุทธศักราช 2562 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวาย
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อเป็น 
การสดุดีพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน และเป็นสิริมงคลแก่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สืบไป

"พระองค์ทรงมีการทรงงานอย่างเป็นระบบ
  ในแต่ละผลงานที่พระราชทานการจัดแสดงต่อสังคม
  จะผ่านการทรงงานศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดลึกซึ้ง"



ช่วยกันเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่
ให้ประเทศไทย

ในนามของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผมขอแสดงความยินดี
กบับัณฑิตทกุท่านทีเ่ขา้รบัพระราชทานปริญญาบตัร ประจ�าปี พ.ศ. 2563 
ซึ่งการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย ผมเลย
อยากให้ทุกคนคิดว่าเป็นโชคดี ที่เรามีคุณพ่อคุณแม่ มีญาติพี่น้อง มี 
ผูป้กครอง มปีระชาชนคอยสนบัสนนุ เพราะฉะนัน้เมือ่ส�าเรจ็การศกึษาแล้ว 
นอกจากต้องดูแลตัวเองให้ดี ก็ขอให้ดูแลครอบครัว และใช้ความส�าเร็จ 
ของเราให้เป็นความส�าเร็จของสังคมและประเทศชาติด้วย

และจากสถานการณ์โควิด-19 ก็ท�าให้เราได้เห็นแล้วว่า อะไรก็ 
เกิดขึ้นได้ ประวัติศาสตร์เก่าตายไปแล้ว ทุกอย่างเริ่มนับหนึ่งใหม่หมด 
เพราะฉะนั้น ผมจึงอยากให้บัณฑิตทุกคนช่วยกันคิดว่าประเทศไทยนั้น 
มีอะไรดี และช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ขึ้นมา โดยน�าเอาเทคโนโลยี
มาปรับใช้ เพราะโลกขา้งหน้าคอื โลกดจิิทัล ที่ทุกคนต้องอยู่ในบรรยากาศ
ของ LIFE ONLINE, WORK ONLINE, LEARN ONLINE ซึ่งเราต้องใช้
โอกาสตรงนี้ให้เป็นประโยชน์กับประเทศไทยให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในยุคที่มีข้อมูลข่าวสารมากมาย เราต้องรู้วิธีการจัดการข้อมูล 
ที่เหมาะสม และหยิบเอาข้อมูลที่เชื่อถือได้ (AUTHENTICITY) มาใช้งาน 
เหมือนกับที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงใช้ค�าว่า “ฉลาดรู้” (LITERACY)

ผมพูดเสมอว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด
แห่งหนึ่งในประเทศไทย เรามีความพร้อมแทบทุกด้าน มีศิษย์เก่ากว่า 
200,000 คนอยู่ในทุกวงการ มีวิทยาเขต 3 แห่ง มีเครือข่ายกับทั้งชุมชน 
ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งเป็นต้นทุนทางสังคมที่ดีมาก เพราะฉะนั้น 
ด้วยเครือข่าย ความรู้ และเครื่องมือต่าง ๆ  ที่เรามี บัณฑิตคงต้องช่วยกันคิด 
ว่าเราจะช่วยกันเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของประเทศได้อย่างไร

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
นายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

WE'RE
ALL
TOGETHER
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การเปลี่ยนแปลง
คือความท้าทาย

ขอแสดงความยนิดกีบับณัฑติ มหาบณัฑติ และดษุฎบีณัฑติทกุ ๆ  คน 
ที่ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อแม่ คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และ
ทีส่�าคัญคือ ตัวบัณฑิตเอง ทีค่รัง้หนึง่ได้เข้ามาใช้ชวีติอยูใ่นร้ัวมหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์จนกระทัง่ส�าเรจ็การศกึษา เชือ่ได้ว่า บณัฑติมทีัง้ความรบัผดิชอบ 
ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความรู้ความสามารถอย่างสมบูรณ์ 

ทกุครัง้ทีเ่ราพดูถงึการเปลีย่นแปลงบนโลกใบนีม้กัเป็นสิง่ทีห่นักหนา
สากรรจ์ เพราะคนเราไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลง แต่ผมอยากให ้
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พลิกการเปล่ียนแปลงให้เป็น 
ความท้าทาย เพราะเราต้องเป็นคนเปลีย่นแปลงสงัคม เปลีย่นแปลงประเทศชาติ 
ให้พัฒนาอย่างถูกทิศถูกทาง โดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 เป็นตัวเร่งให้เรา
เปลี่ยนแปลงให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เข้าสู่ยุคความปกติใหม่ (NEW NORMAL) 
ทั้งในเรื่องดิจิทัล เรื่องภาษา การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ รวมถึงการ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนด้วย

อีกทัง้อยากให้บณัฑิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์เชือ่มัน่ว่า ประเทศไทย 
ของเรานั้นมีของดี เราต้องปลุกพลังความเป็นไทยให้มีมูลค่า ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องเกษตรกรรม อาหาร วัฒนธรรม การท่องเที่ยว ดนตรี เป็นต้น โดยเฉพาะ 
ในช่วงท่ีประเทศไทยมช่ีองว่างระหว่างวยั (GENERATION GAP) ค่อนข้างมาก 
ผมอยากให้บัณฑิตเป็นสะพานเชื่อมท�าความเข้าใจระหว่างผู้สูงวัยและ
เยาวชนให้ปรับตัวเข้าหากันได้อย่างกลมกลืน

สดุท้าย เมือ่ส�าเรจ็การศกึษาออกไปแล้ว มโีอกาสและศกัยภาพแล้ว 
ผมอยากเชญิชวนให้บณัฑิตได้กลับมามองเยาวชนคนรุน่หลงั กลบัมาเยีย่ม
รุ ่นน้อง กลับมาช่วยพัฒนามหาวิทยาเกษตรศาสตร์ของพวกเรา 
ทั้งในด้านทรัพยากรความรู้ ประสบการณ์ เครือข่าย ก�าลังใจ หรือแม้แต่
ก�าลังทรัพย์ สามารถกลับมาช่วยมหาวิทยาลัยได้ในหลาย ๆ รูปแบบ 
จะช่วยให้นิสิตปัจจุบันเข้าใจและปรับตัวเข้ากับโลกยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้น

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

KU 
NEXT
GEN
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ผมเองในฐานะอาจารย ์มหาวิทยาลั ย
เกษตรศาสตร์มีความภาคภูมิใจที่ได้มาท�าหน้าที่
ประธานอนุกรรมการ ฝ่ายจัดท�าหนังสือเผยแพร่ 
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซ่ึงตลอด 4 ปี 
ที่ผ่านมา เราได้พัฒนาเนื้อหาให้สอดรับกับยุคสมัย
และเป็นประโยชน์กับบัณฑิตมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยัง 
ได้รับกระแสตอบรับจากบัณฑิตเป็นอย่างดี

โดยปีนีน้�าเสนอภายใต้แนวคิด KUTOGETHER
ทีเ่ล่าเรือ่งการน�าศาสตร์แห่งแผ่นดนิของมหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ไปช่วยเหลือสังคมในช่วงระบาดของ
โรคโควิด-19 รวมถึงการช่วยเหลือ สนับสนุนซึ่งกัน
และกันของพี่น้องชาวเกษตรฯ ผ่านกลุ่มเฟซบุ๊ก 

KU จะฝากร้าน ทีปั่จจบัุนมสีมาชกิกว่า 130,000 คน  
แสดงให้เห็นว่าในยามยาก พวกเราชาวนนทรีจะ 
จับมือฝ่าฟันกันไปได้

ในส่วนของคอลัมน์ KU IN MEMORIES 
เป็นการรวบรวมเนื้อหาและภาพถ่ายหาชมยาก 
ในรัว้เกษตรฯ จากอกีหนึง่กลุม่เฟซบุก๊ KU จะย้อนเวลา 
ทีบ่รรดารุน่พีน่สิติเก่าได้รือ้ค้นและน�ามาแบ่งปันให้
กบัน้อง ๆ  รุน่หลงั ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งประเพณรีบัน้อง 
ต�านานการชิงธง บรรยากาศการใช้ชีวิตในหอพัก
มหาวิทยาลัย ตลอดจนการเดินทางของคนใน 
ครอบครัวมาร่วมงานรับปริญญา ซึ่งทุกเรื่องราว 
และภาพถ่ายได ้แสดงให ้ เห็นถึงสายสัมพันธ ์
อันแน่นแฟ้นและความสามัคคีเป็นปึกแผ่นของ 
พวกเราชาวเกษตรฯ ได้เป็นอย่างดี

ขณะที่คอลัมน์ CONVERSATION WITH 
OUR FAMILY ก็จะได้ซึมซับแง่คิดการใช้ชีวิตและ
การท�างานจากพี่ ๆ ศิษย์เก่าผู้อาบน�้าร้อนมาก่อน 
ทั้งในฐานะของพระอาจารย์ วัดป่าธรรมคีรี ผู้สละ
ทางโลกและหันหน้าเข้าสู่ทางธรรม โค้ชฟุตบอล
สโมสรเกษตรศาสตร์ เอฟซี บรรณาธิการบริหาร 
ส�านกัพมิพ์บ้านและสวน ผูป้ระกอบการ เจ้าของฟาร์มกุง้ 
ปลอดสาร และศิลปินจากเวทเีดอะวอยซ์ไทยแลนด์

ที่ปรึกษา
• รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร

อนุกรรมการ
• ผศ.ดร.ธานินทร์ คงศิลา
• ดร.ศิริรัตน์ โกศการิกา
• ผศ.ดร.จีมา ศรลัมพ์
• ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล
• รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ
• ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์
• นางวนิดา ศรีทองค�า
• นางสุกัญญา มณีเจริญ

• นางจุไร เกิดควน 
• นางผกามาศ ธนพัฒนพงศ์
• นางสาวอัจฉรีย์ ยุวพันธ์
• นางสาวพฎา พุทธสมัย
• นางสาวอริสา เหรียญบุญยงค์
• นางสาวจิราวรรณ สุริยกุล ณ อยุธยา
• นางณัฐทลิกา กาลมิตร
• นางสาวปัทมา คงศักดิ์ไพบูลย์

ประธานอนุกรรมการ
ฝ่ายจัดท�าหนังสือเผยแพร่
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563
• ผศ.รัชด ชมภูนิช

อนุกรรมการและเลขานุการ
• นางภาลิณีย์ ไตรพัฒนาศักดิ์

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
• นางสาวทิพวรรณ เขม้นกิจ
• นายวัชระ นิลประพันธ์
• นางสาวสุดธิดา มีสวัสดิ์

(ผศ.รัชด ชมภูนิช)
ประธานอนุกรรมการ

ฝ่ายจัดท�าหนังสือเผยแพร่ งานพิธีพระราชทานปรญิญาบตัร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563

PREFACE &
 CON

TEN
TS

ก่อนปิดท้ายด้วย WHAT’S NEXT คอลัมน์ 
ที่จะพาบัณฑิตไปส�ารวจตัวเองว่าพร้อมหรือยัง 
ทีจ่ะก้าวออกจากรัว้มหาวทิยาลยัไปสูโ่ลกการท�างาน 
กับหลากหลายค�าแนะน�า ทั้งการสร้างและพัฒนา
ทักษะ การแบ่งปัน ตลอดจนการปรับตัวให้เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงของโลก ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
ในยุคโควิด-19 

ทัง้หมดนีค้อื เนือ้หาสาระของ KU TOGETHER 
ที่ทางคณะกรรมการฝ่ายจัดท�าหนังสือเผยแพร ่
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้  ตั้งใจ
สร้างสรรค์และมอบให้กับบัณฑิตเป็นของขวัญ 
ในวันรับปริญญา ซึ่งถือเป็นก้าวที่ส�าคัญในชีวิต 
ของพวกคุณ ขอแสดงความยินดี และอย่าลืมแบ่งปัน 
ในทกุมิตทิีส่ามารถท�าได้ เพือ่จรรโลงสังคมไทยให้ยัง่ยนื 
ด้วยนะครับ
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หนังสือเผยแพร่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563 
ISBN: 978-616-278-587-0

เจ้าของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0 2579 0113, 0 2942 8200 
เว็บไซต์ WWW.KU.AC.TH

พิมพ์: ตุลาคม พ.ศ. 2563
จ�านวนหน้า: 92 หน้า

ออกแบบและจัดท�ารูปเล่ม 
บริษัท อทิตตา ครีเอชั่น จ�ากัด 
โทร. 0 2972 4266

แยกส ี
บริษัท 48 ฟิล์ม จ�ากัด
โทร. 0 2933 9571

พิมพ์ 
บริษัท อทิตตา พริ้นติ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด  
โทร. 0 2972 4266

กองบรรณาธิิการ
• นายศิลป์ พิมลวัฒนา 
• นางสาวนนัท์นภัสั พลเศรษฐเลิศ
• นายสมศักดิ� จันทวิชชประภัา
• นางสาวอรปวีณ์์ วงศ์วชิรา  
• นางสาวเบญจรัตน์ วงษ์วิลัย
• นางสาวพิมพ์อร นทกุล  
• นางสาวอิสรีย์ จุลเกษม

 
• นายวรุตม์ ไฉไลพันธุ์
• นายโยธิน โชติจันทราภัรณ์์
• นายปกรสิณ์ ศุภัสินเจริญ
• นายสิทธิพงษ์ ติยะวรากุล
• นายภัควัต มิคสิรกุล 
• นางสาวอภัิษฎา มณ์ีวงศ์วิจิตร
• นายพรสวัสดิ� จิตต์สวาท

ขอขอบคุณ
• หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส�านักหอสมุด
• งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

PROVE YOU
GRADUATED FROM
KU!
CLASS OF 2020

KU TOGETHER

KU IN MEMORIES

CONVERSATION
WITH OUR FAMILY

WHAT’S NEXT
* ลายมือที่ปรากฏบนปกเป็นค�าอวยพร
   จากรุ่นพ่่นิสิตเก่าและอาจารย์ที่มีเนื้อหาอย่่ในหนังสือเล่มนี้
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ในช่วงวกิฤตโิรคระบาดโควดิ-19 
นับตั้งแต่ปลายปีท่ีผ่านมา ท�าให้เกิด

ความมืดมนคุกคามความเป ็นอยู  ่
ของพวกเราหลายคน แต่ในอีกมุมหน่ึง

ของช่วงเวลาเหล่าน้ัน ก็ท�าให้เราได้เห็น
ความช่วยเหลอืเกือ้กลูซึง่กนัและกนัของคน 

ในสังคม ผ่านการเปิดรับบริจาค การคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ ๆ การเติมของในตู ้ปันสุข 

เร่ือยไปถึงการฝากร้านต่าง ๆ จนกลายเป็น 
มหาธารน�้าใจที่แต่ละคนช่วยกันคนละไม้ละมือ 

เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติใหญ่ครั้งนี้ไปด้วยกัน 
เหมือนกันกับ 8 เร่ืองราว 5 ผู้ประกอบการ

เหล่านี ้ทีไ่ด้พสิจูน์ให้เหน็แล้วว่า แม้ในวนัท่ียากล�าบาก 
และมืดมน หากเราจับมือ เดินหน้าไปด้วยกัน ก็จะ

สามารถฝ่าฟันไปได้
และนี่ก็คือเร่ืองราวความช่วยเหลือของพวกเรา 

ชาวเกษตรศาสตร์ KU TOGETHER
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อาจารย์พิธาลัย ผู้พัฒน์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ

KU TOGETHER

“อาจารย์ต่างคณะต่างก็มีจุดประสงค์เดียวกัน 

คืออยากช่วยเหลือสังคม เป็นเหมือนการบูรณาการ

ความรู ้  ทีนี้พอศาสตร ์ที่ เรารู ้  สามารถเอาไป 

ใช้ประโยชน์ได้จริง เราก็รู้สึกดีตรงนั้น” 

อาจารย์พิธาลัย ผู้พัฒน์ อาจารย์ประจ�าภาค

วิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ตัวแทนจาก โครงการ KU สู้ COVID กล่าวถึงความ

ประทับใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดท�า

อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อส ่งต ่อให้กับสถาน

พยาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงที่มีผู้ติดเชื้อ 

โควิด-19 ในประเทศ

ความร่วมมือกัน
ในวันที่ยากล�าบาก
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โครงการนี ้ทางภาควชิาวทิยาการสิง่ทอ และ สถาบนัค้นคว้าและพัฒนา

ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) ได้พัฒนาและ

ออกแบบชุดป้องกันส่วนบุคคล หรือชุด PPE (PERSONAL PROTECTIVE 

EQUIPMENT) ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอจากภาคเอกชน ออกมาเป็น 

ชดุทีต่อบโจทย์ความต้องการของทมีแพทย์ ทีม่คีวามพเิศษ เป็นผ้าสะท้อนน�า้ 

ชุดปิดมิดชิด สวมใส่และถอดง่าย ซักได้ไม่ต�า่กว่า 20 ครั้ง ร่วมด้วยหน้ากาก

ผ้าสะท้อนน�า้ และอปุกรณ์ทางการแพทย์อืน่ ๆ  ทีจ่ะน�าไปช่วยเหลอืตามสถาน

พยาบาล หรือหน่วยงานที่มีความจ�าเป็นในการดูแลคนป่วยติดเชื้อโควิด-19

เมือ่ออกแบบเรยีบร้อยแล้ว กถ็งึคราวเปิดรบับริจาคเงนิ ซึง่ตลอดช่วงเวลา 

เปิดรบับรจิาคระหว่างเดอืนเมษายน-พฤษภาคม 2563 ได้แปลงเงนินบัล้านบาท 

เป็นต้นทุนในการจัดท�าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน ก่อนส่งต่อให้กับ

สถานพยาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ จ�านวน 109 แห่ง รวม 51 จังหวัด 

ทั่วประเทศ ซึ่งมีการส�ารวจความต้องการผ่านระบบส�ารวจความต้องการ

อปุกรณ์ทางการแพทย์ของหน่วยงานแต่ละแห่ง ท�าให้มัน่ใจได้ว่าสิง่ของทกุชิน้

ที่ทางโครงการจัดส่งไปนั้น ทางผู้รับจะได้ใช้ประโยชน์สูงสุดอย่างแน่นอน

นอกจากชุดหมี PPE ส�าหรับห้องติดเชื้อและหน้ากากสะท้อนน�้าแล้ว 

โครงการ KU สู้ COVID ยังได้จัดท�าทั้งเจลแอลกอฮอล์ กล่องป้องกันเชื้อ 

ฟุ้งกระจาย ภาชนะใส่อาหารส�าหรับผู้ติดเชื้อ รวมถึงเฟซชิลด์ด้วย ซึ่งเป็น 

การร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จนโครงการนี้ 

กลายเป็นโครงการที่เป็นต้นแบบในการสู้กับภัยระบาดของโควิด-19 ให้กับ

หน่วยงานอื่น ๆ ตามมา

“ตอนแรก ภาควชิาฯ เริม่มาจากการสอนตดัเยบ็หน้ากากสะท้อนน�า้ ทนีี้

พอโครงการใหญ่ขึ้น ทุกคนก็รู ้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ

โครงการ KU สู้ COVID และได้ท�าอะไรดี ๆ ให้สังคม”

ทุกคนก็รู้สึกวำ่เป็นเรื่องที่ดี
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงกำร 
และได้ท�ำอะไรดี ๆ ให้สังคม

Scan for
more

information
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ (KASETSART UNIVERSITY 

RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE 

หรือ KURDI) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่บริหาร

จัดการทุนวิจัย รวบรวมและพัฒนาข้อเสนอ

โครงการวิจัย สนับสนุน ส่งเสริม ตลอดจนอ�านวย

ความสะดวกให ้กับอาจารย ์และนักวิจัยของ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และเผยแพร่ผลงานวจิยั

เพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศ

ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 

KURDI ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณพิเศษจาก

อธิการบดีได้เผยแพร่งานวิจัยเพื่อป้องกัน 

โควิด-19 อันสามารถน�าไปช่วยเหลือสังคม

ได้จริงออกมาทั้งหมด 18 ชิ้นงาน อาทิ 

งานวิจัยที่ใช้ส�าหรับผู้ป่วยติดเชื้อ ซึ่งมีทั้ง 

ห้องความดันลบส�าหรับคนไข้แพร่เชื้อทาง

อากาศ ห้องความดนัลบทีป่รบัจากห้องผูป่้วย 

ปกต ิชดุครอบเตยีงคนไข้พร้อมชดุดดูอากาศ 

หรอืแม้แต่รถเขน็พร้อมฝาครอบความดนัลบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(KURDI)

KU TOGETHER

นวัตกรรมไทย
รับใช้สังคม
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ในด้านการแพทย์และบคุลากรทางการแพทย์เอง กม็งีานวิจยั 

หลายชิ้นออกมารองรับ อาทิ ชุด PPE KU1 ชุดแพทย์ฉลาด 

ชุดหมวกครอบศีรษะความดันแบบความดันบวก รวมถึง 

ตู้ป้องกันเชื้อโรคส�าหรับผู้ปฏิบัติงานคัดกรองผู้ป่วย ซึ่งทุกชิ้น

งานวิจัยต่างมีประโยชน์กับนักรบชุดขาวในช่วงโควิด-19 

ระบาดในประเทศไทยทั้งสิ้น

นอกจากนั้นแล้ว ก็ยังมีงานวิจัยที่เอ้ือประโยชน์กับ

สาธารณะและบุคคลทั่วไป อาทิ อนุภาคซิลเวอร์นาโนเพื่อการ

ยบัยัง้เชือ้จลุนิทรย์ี เครือ่งสอบเทยีบอนิฟราเรดเทอร์โมมเิตอร์ 

FACE SHIELD MODEL เครื่องล้างมือสเปรย์แอลกอฮอล์

อัตโนมัติ หน้ากากผ้าสะท้อนน�า้ 

และหากจะให้ยกตัวอย่างงานวิจัยที่น่าสนใจในช่วง 

โควิด-19 ก็มีทั้ง อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ความแม่นย�าสูง 

ของ ผศ.ดร.พงศกร จนัทรตัน์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควชิาฟิสิกส์ 

ที่ออกแบบเทอร์โมมิเตอร์ส�าหรับวัดอุณหภูมิได้อย่างแม่นย�า 

ในระยะไม่น้อยกว่า 1 เมตร ซึง่เป็นการลดการเข้าใกล้กันอย่าง

ไม่จ�าเป็นในช่วงโควิด-19
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KU TOGETHER ต่อมาคือ เคร่ืองกรองเชื้อโรค 

ในอากาศในห้องพกั ผลงานของ รศ.ดร.

เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรม

การอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

ก�าแพงแสน ที่ไม ่ใช ่แค่เครื่องกรอง

อากาศทัว่ไปเท่านัน้ แต่ยงัช่วยลดเชือ้โรค 

ในอากาศได้ด้วย ซึ่งเครื่องกรองตัวนี้ 

ได้ถกูน�าไปพฒันาต่อเป็นห้องความดนัลบ

ส�าหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อนั่นเอง

ส่วนทีน่่าสนใจและคงไม่พดูถงึไม่ได้ 

คือการที่ ดร.รังสิมา ชลคุป จากสถาบัน

ค ้นคว ้าและพัฒนาผลิตผลทางการ

เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 

(KAPI) ได้น�าวัสดุคู่บ้านคู่เมืองของไทย

อย่างผ้าไหม ทั้งไหมหม่อนและไหมอีรี่ 

ซึ่งมีคุณสมบัติต่อต้านแบคทีเรียและ 

ลดกลิ่นตามธรรมชาติ มาประยุกต์เป็น 

หน้ากากผ้าไหมส�าหรับเป็นหน้ากาก

อนามัยแบบ N95 ซึ่งนอกจากจะใช ้

ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ได้แล้ว 

หน้ากากตัวนี้ยังสามารถซักเก็บและ 

น�าไปใช้ในช่วงที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

PM 2.5 ได้อีกด้วย
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อีกผลงานส�าคัญที่มีบทบาทในช่วงที่มีการแพร่ระบาด

ของไวรัสโคโรน่า ต้องยกให้กับผลงานของ ผศ.ดร.วีรชัย 

ชัยวรพฤกษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวรรม

ศาสตร์ ผูค้ดิค้น ตูต้รวจความดนับวก ทีใ่ช้ส�าหรบัตรวจและ

คัดกรองผู้ติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ท�าการตรวจ

ไม่ต้องกังวลกับการเส่ียงติดเชื้อ เพราะอาศัยหลักการ 

ดึงอากาศจากภายนอกผ่านตัวกรองทีก่รองเชือ้ได้ถงึ 99.95% 

ส�าหรับผลงานชิ้นนี้ได้ถูกน�าไปใช้งานจริง ณ จุดตรวจถาวร 

โรงพยาบาลศิริราช

เช่นเดียวกับผลงานของ ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา 

จากภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ ทีด่ดัแปลง 

หุ่นฉีดพ่นทางการเกษตรให้เป็น หุ่นยนต์โรยละอองฆ่า 

เชื้อโรค หรือ น้องนนทรี ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งในตึก 

ในลิฟต์ และควบคุมผ่านรีโมตคอนโทรลจากระยะไกล โดย

ได้ถูกน�าไปใช้ช่วยลดความเส่ียงในการท�าความสะอาดของ

แม่บ้านในพื้นที่เสี่ยง ทั้งที่โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาล

วชิรพยาบาล ศูนย์กักกันโรคสัตหีบ และองค์กรสาธารณสุข

อื่น ๆ ทั่วประเทศอีกด้วย

นอกจากผลงานของ KURDI แล้ว ในช่วงเดอืนเมษายน-

มิถุนายน 2563 ด้วยความร่วมมือของจังหวัดนครปฐม และ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน โดย

ส�านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก�าแพงแสน ยังได้ใช้สถานที่

ภายในวทิยาเขต เป็นสถานทีกั่กกนัส�าหรบัผูท้ีเ่ฝ้าระวงัสงัเกต

อาการจากเชื้อไวรัสโควิด-19 แห่งที่ 2 (LOCAL QUARAN-

TINE) ของจังหวัดนครปฐม เพื่อรองรับผู้ที่เฝ้าระวังสังเกต

อาการจากเชื้อไวรัส โควิด-19 อีกด้วย

ทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นพลังขับเคลื่อนของคณาจารย์และ

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เข้ามามีบทบาท

ส�าคัญในการรับใช้สังคมไทย ต่อสู ้กับโควิด-19 ตลอด 

หลายเดือนที่ผ่านมา
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หลงัรฐับาลประกาศมาตรการลอ็กดาวน์ ปิดสถานศกึษาทัว่ประเทศ

ในช่วงเดือนมีนาคม โรงนมเกษตร คือหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ 

อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ เพราะโรงนมแห่งนีต้้องเปิดรบัน�า้นมดบิจากเกษตรกร 

มาผลิตนมโรงเรียนในจ�านวนเท่าเดิม ซึ่งจ�านวนที่ว่านั้นก็มากถึง 7.5 ตัน

ต่อวัน หรือคิดเป็นนมพาสเจอร์ไรซ์มากถึง 36,000 ถุงต่อวันเลยทีเดียว!

ขาดทุนคือก�าไร
นิมิตใหม่ของสังคม
ในยามยาก

ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน
และทรัพย์สิน
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นั่นจึงกลายเป็นโจทย์ใหม่และโจทย์ใหญ่ 

ให้โรงนมเกษตรต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน และในทีส่ดุ

กเ็ป็นนโยบายของ ดร.จงรกั วชัรนิทร์รตัน์ อธกิารบดี 

ทีม่าช่วยปลดลอ็กโจทย์ดงักล่าว โดย ผศ.ดร.วศิษิฐ์ 

ลิ้มสมบุญชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและ

ทรัพย์สิน ผู้รับผิดชอบโครงการนมเกษตรช่วยชาติ

ในช่วงโควิด-19 เล่าให้ฟังว่า แรกเริ่มเดิมที โครงการนี้ 

ถกูคดิขึน้มาเพือ่หาทางระบายน�า้นมดบิทีต้่องจดัซือ้

ตามสัญญาจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมซึ่งได้รับ 

ผลกระทบจากการระบาดของโควดิ-19 เพือ่มาผลติ

นมโรงเรยีน แต่ด้วยโรงเรยีนต้องปิดจากสถานการณ์

โรคระบาด ท�าให้ศูนย์ผลิตภณัฑ์นม ม.เกษตรศาสตร์

ต้องหาทางระบายนมจ�านวนมากจนเกิดเป็น

โครงการนี้ขึ้น ภายใต้แนวคิด ขาดทุนคือก�าไร

ที่ว่า ‘ขาดทุนคือก�าไร’ เนื่องจากราคาปกติ

ของนมเกษตรอยู่ที่ถุงละ 12 บาท แต่ทางเกษตรฯ 

เลือกที่จะขายในราคา 5 บาทต่อถุง นั่นหมายความว่า 

นมเกษตรเป็นนมที่มี
คุณภำพดี รสชำติอร่อย
และเป็นนมที่ช่วยเกษตรกร

เราขายขาดทุน แต่ด้วยนมราคาเพียง 5 บาทต่อถุง

นี้เอง ท�าให้สามารถส่งต่อไปถึงผู ้รับ หรือผู ้ที่ 

ยากล�าบากได้ในวงกว้าง เรียกได้ว่าเป็นก�าไรต่อ

สังคมอย่างปฏิเสธไม่ได้

จากนัน้ โครงการนีถู้กน�าไปต่อยอดเป็นโครงการ 

ต่าง ๆ อาทิ นมเกษตรเพื่อนิสิตหอพัก นมเกษตร

เพือ่บคุลากรทางการแพทย์ นมเกษตรเพือ่ผูด้้อยโอกาส 

เป็นการส่งต่อนมจ�านวนหลายแสนถุง ซึ่งโด่งดัง 

จนสื่อมวลชน ทั้งจากสถานีโทรทัศน์ Thai PBS 

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ตลอดจนรายการเวิร์คพอยท์

ช่วยชาวบ้านขาย ช่อง Workpoint ที่ได้ช่วยตีข่าว

และโฆษณาจนนมเกษตรมียอดขายถล่มทลาย

โดยส่วนหนึ่งที่ท�าให้โรงนมเกษตรแก้โจทย์

ยาก ๆ ในช่วงวิกฤติได้ รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ 

ผูช่้วยอธิการบด ีผูช่้วยอธกิารบดฝ่ีายการเงนิและ

ทรัพย์สิน ผู้อยู่เบื้องหลังแคมเปญทางการตลาด 

ของนมเกษตร กล่าวว่า “ทุกคนมีโอกาสมากมาย 

ทีจ่ะได้ดืม่นมคณุภาพด ีแต่จะมสีกักีค่รัง้ทีจ่ะได้ดืม่นม 

คณุภาพดแีละมใีจอยากช่วยเหลือสังคม เราอยากให้ 

ทุกคนได้เห็นว่า นมเกษตรเป็นนมที่มีคุณภาพดี 

รสชาติอร่อย และเป็นนมที่ช่วยเกษตรกร และ 

ท�าเพื่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง”
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“โครงการเกษตรแบ่งปันเป็นโครงการทีต่ัง้ใจส่งต่อก�าลังใจให้กับผู้ได้รับ

ผลกระทบ ทั้งนิสิต ผู้ประกอบการในโรงอาหาร และคนที่ยังใช้ชีวิตอยู่รอบ ๆ 

มหาวิทยาลัยของเรา ให้ได้ใช้ชีวิตต่อไปได้”

ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสาร 

องค์กร เล่าถึงความรู้สึกของการด�าเนินการ โครงการเกษตรแบ่งปัน ที่ได้รับ

นโยบายจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี ให้ส�านักทรัพย์สิน 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ท�าหน้าทีเ่ป็นสือ่กลางระหว่างผูป้ระกอบการร้านค้า 

และผู้ต้องการบริจาคที่อยากแบ่งปันอาหารให้กับนิสิต บุคลากร ตลอดจน

ประชาชนผู้เดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบจากโควิด-19

โครงการเกษตรแบ่งปันเปิดรับบริจาคเงิน ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างดี 

จากทั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจน

นสิิตเก่ามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ และประชาชนทัว่ไป ท�าให้ยอดเงนิบรจิาค

ในช่วงเวลาเพียงเดือนเศษ ตลอดเดือนพฤษภาคม พุ่งสูงไปถึง 700,000 บาท

เลยทีเดียว

ผศ.รัชด ชมภูนิช 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืืน
และสื่อสารองค์กร

KU TOGETHER

ใคร ๆ ก็กินได้
ใคร ๆ ก็ปันได้
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เมื่อไดรับเงินบริจาคมาแลว ทางสํานัก

ทรัพยสินฯ ผูรับผิดชอบดูแลทั้งโรงอาหาร

กลาง 1 และ 2 ก็จะนําไปเปล่ียนเปนคูปอง

อาหารข้ึนอยู กับวาผูบริจาคอยากแบงปน

อาหารจาํนวนเทาใด แลวจายเงนิคาอาหารไว

ล วงหน าตามจํานวนที่ต องการ ซึ่ งทาง

โครงการจะนําไปจัดสรรใหกับรานอาหาร

ภายในมหาวทิยาลยัอยางเทาเทยีมในรปูแบบ

คูปอง โดยที่ใคร ๆ ก็สามารถมาหยิบคูปองนี้

ไปใชแลกอาหารได

ความนารกัของโครงการนี ้นอกจากจะชวย

ผูประกอบการ นิสิตหอพัก และผูเดือดรอน

ภายในมหาวิทยาลัย ท่ียังคงตองมาทําหนาท่ี

ในชวงล็อกดาวนอยางเจาหนาท่ีรักษาความ

ปลอดภัยและแมบานแลว ผศ.รัชด ยังเลาวา

มีบุคคลภายนอกที่ตองเผชิญหนากับความ

เลวรายของสถานการณโควดิ-19 จนไมมงีานทาํ

และตองสูญเสียรายได ก็มารอตอคิวเพื่อใช

คนไทยมี
ความเอื้อเฟ��อ
เผื่อแผ�ต�อผู�ได�รับ
ความเดือดร�อน
อยู�เสมอ 
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คูปองเหลานีสํ้าหรับรับประทานอาหารเชนกนั 

และถงึแมโครงการนีจ้ะเกดิขึน้อยางฉกุละหกุ 

พรอม ๆ  กับ ตูเกษตรแบงปน หรือ KU ตูปนสุข

แตอาจารยดใีจมากทีม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

ไดมีสวนชวยเหลือสังคมในหวงเวลาที่ยาก

ลําบากเชนนี้

“โครงการเกษตรแบงปนกลายเปนอีกหนึง่

โครงการที่ไดรับความสนใจจากสื่อมวลชน

และสังคมภายนอก และผมถือวาโครงการนี้

เปนตวัอยางสาํคญัทีม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

บอกตอกับสังคมวา คนไทยมีความเอื้อเฟอ

เผือ่แผตอผูไดรบัความเดอืดรอนอยูเสมอ และ

สังคมไทยยังมีความหวัง”
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“มหาวทิยาลยัเราเป็นมหาวทิยาลยัแรกทีเ่ปิดสอน เราต้องตระหนกั

ในเรื่องนี้ ต้องคิดถึงนิสิตเป็นส�าคัญ นิสิตเราเยอะครับ ต้องเตรียมตัวให้ดี 

ว่าจะบริหารจัดการอย่างไร”

เบื้องหลังความเรียบร้อยในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พื้นที่

ทัง้หมดถกูเตรยีมพร้อมในการต้อนรบัการกลบัมาอกีครัง้ของนสิตินบัตัง้แต่

ช่วงล็อกดาวน์จากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งนั่นคือสิ่งที่ รศ.ดร.อนุชัย 

รามวรังกูร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เล่าถึงการเตรียมความพร้อม 

ในการรับมือกับโควิด-19 และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 

เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

รศ.ดร.อนุชัย รามวรังกูร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

KU TOGETHER

ปรับภูมิทัศน์
เปลี่ยนพฤติกรรม
ยับยั้งโรค
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อ.อนชุยั เลาวา ทางอธกิารบดีไดมคีาํส่ังจดัต้ัง 

คณะกรรมการเฝาระวงัสขุอนามยัการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อ

พูดคุยและจัดการเก่ียวกับปญหานี้อยางรวดเร็ว

ต้ังแต ช วงแรกที่มีการระบาดของโรค โดยมี 

ดร.ดํารงค ศรีพระราม รองอธิการบดีฝายบริหาร 

เปนผูขบัเคลือ่นนโยบาย ซึง่หนึง่ในแผนยทุธศาสตร

ทีม่กีารดําเนนิงานอยางตอเนือ่งก็คอื การพฒันาสขุ

ภาวะองคกร (Workplace Well-Being) ดวยการ

ปรบัปรงุสภาพแวดลอมดานสถานที ่การทาํงานตาม

แนวนโยบายดานสุขอนามัย และการเวนระยะหาง

ทางสังคม ซึ่งทําใหคณาจารยไดปรับตัวสูการสอน

ออนไลนไดอยางรวดเร็ว 

ขณะที่ทาง กองยานพาหนะ อาคารและ

สถานที่ ก็มีการดําเนินมาตรการตามนโยบายของ

รัฐบาลอยาง ‘เครงครัด’ เริ่มตั้งแตการใหมีประตู

เขา-ออกไดแคประตูเดียว มีการตรวจอุณหภูมิ

รางกายของทั้งอาจารย นิสิต และบุคคลภายนอก 

กอนขึ้นอาคารอยางไมมีขอยกเวน และที่สําคัญคือ 

มจีดุสาํหรบัวางเจลแอลกอฮอลสาํหรบัลางมอือยาง

ทัว่ถงึ และตองใสหนากากอนามยัตลอดเวลา รวมถงึ

มีการปรับปรุงภูมิทัศน ตามมอบหมายจากการ

เดินสํารวจมหาวิทยาลัยของอธิการบดีดวย

ประชาคมเกษตรศาสตร�ทุกคน
ให�ความร�วมมือกันอย�างดี
เพราะมิเช�นนั�นแล�ว
ไม�มีทางออกมาสําเร�จได�เลย

นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยยังมีการฉีดพน

สารเคมเีพือ่ฆาเชือ้โรคอีกถึงวันละ 2 หน อยางตอเนือ่ง

ครั้งแรกคือ ชวงเชากอนทําการเรียนการสอน และ

อีกชวง คือในชวงเย็น หลังจากที่ไมมีการเรียน

การสอนแลว เพื่อใหมั่นใจไดวา ทุกอาคาร ทุกสถานที่

ในเกษตรศาสตรจะปลอดภัยจากโควิด-19 อยางเต็มที่

เหนอืส่ิงอืน่ใด อ.อนชุยั ยงัใหเครดติไปถงึประชาคม

เกษตรศาสตรทกุคน ทีใ่หความรวมมอืในมาตรการ

การปองกันโควดิ-19 กนัอยางด ีเพราะมเิชนนัน้แลว 

ทุกอยางไมมีทางที่จะออกมาสําเร็จสมบูรณไดเลย

“ถือวาประสบความสําเร็จนะครับ เพราะวา

ประชาคมเกษตรฯ อันประกอบดวยผู บริหาร 

คณาจารย และ นิสิต รวมไปถึงบุคลากร ใหความ

รวมมือกันอยางดี ในมุมของคนทํางานตรงนี้ ก็ตอง

ถือวา ‘แฮปป’ ครับ”
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คุณผกามาศ ธนพัฒนพงศ์
นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการ

KU TOGETHER

“ท่านอธิการบดีมองว่า เราคือศาสตร์แห่ง 

แผ่นดิน ที่มีองค์ความรู้อยู่แล้ว และเมื่อประชาชน

เดือดร้อนจากโควิด ออกไปท�างานไม่ได้ วิถีชีวิต 

ไม่เหมือนเดิม ตรงนี้มันเลยน่าจะเป็นโอกาสส่งต่อ

ความรู้ของเราให้ไปถึงคนโดยตรง ก็เลยเปิดช่อง 

KU CHANNEL ขึ้นมา”

คณุผกามาศ ธนพฒันพงศ์ นกัประชาสมัพนัธ์

ช�านาญการ เล่าถงึท่ีมาของ KU CHANNEL ช่องยทูบู 

ที่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ส�าหรับการเรียนรู้และ

พัฒนาอาชพีให้กบัผูค้นในวงกว้าง ซ่ึงเพิง่เปิดตวัข้ึน

ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา โดยมี

เธอเป็นหนึง่ในผูป้ลกุป้ันและดแูลช่องนีม้าตัง้แต่ต้น

เดินหน้าไปด้วยกัน
ในช่วงโควิด-19
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ส�าหรับเนื้อหาของช่อง KU CHANNEL นั้น จะมาจากส�านัก 

ส่งเสริมและฝึกอบรม (KU ETO) สถาบันค้นคว้าและพัฒนา

ผลติภณัฑ์อาหาร (IFRPD) สถาบนัวจิยัและพัฒนาแห่งมหาวทิยาลัย

เกษตรศาสตร์ (KURDI) สถานีวิทยุ ม.ก. รวมถึงทุกภาคส่วนของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งท�าให้ KU CHANNEL เป็น 

แพล็ตฟอร์มรวบรวมความรู ้ออนไลน์ ที่มีเนื้อหาครอบคลุม 

ในหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งในศาสตร์ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม 

อาหาร ศิลปะ รวมถึงงานฝีมือต่าง ๆ และก็เป็นคุณผกามาศที่เป็น

ผู้คัดเลือกเนื้อหาที่เข้าใจง่าย เข้ากับสถานการณ์ และสามารถ 

เอาไปปรับท�าเป็นอาชีพได้จริงมาอัปโหลดขึ้นบนช่องยูทูบ

โดยในระยะแรกทาง KU CHANNEL จะเน้นไปทางวชิาชพีและ

การสร้างรายได้ระยะสัน้เป็นหลกั แต่ยงัมแีผนจะพฒันาและเพิม่เตมิ

เนือ้หาในส่วนอืน่ ๆ  ซึง่ในอนาคตได้มกีารวางแผนให้นสิติเข้ามส่ีวนร่วม 

มากขึ้น และท�าให้ช่องมีเนื้อหาครบถ้วนและรอบด้านมากที่สุด

“เรามองว่า KU CHANNEL เป็นอีกส่วนหนึ่ง ที่จะช่วยกอบกู้ 

ชีวิตคน คนที่ไม่เหลืออะไรแล้ว ถ้าเข้ามาดูตรงนี้ เขาก็ยังรู้ว่ายังมี

ใครอยู่เคียงข้างเขา ยังมีเกษตรศาสตร์ ที่พร้อมให้องค์ความรู้เขา

ตลอดเวลา เป็นที่พึ่งให้เขา ส่ิงนี้เป็นหัวใจของเกษตรศาสตร์ที่ว่า 

‘เราไม่ทิ้งประชาชน’”

สิ่งนี้เป็นหัวใจของ
เกษตรศำสตร์ที่ว่ำ
‘เรำไม่ทิ้งประชำชน’

Scan for
more
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ดร.จิตติ นิรมิตรานนท์
รองผู้อ�านวยการ
ส�านักบริหารการศึกษา

KU TOGETHER

“ในช่วงโควิด-19 เราประสบความยากล�าบาก 

ในการเรียนการสอนในห้องเรียน ท�าให้เกิดการเรียน

ออนไลน์ขึ้นมา ทางมหาวิทยาลัยก็หาทางช่วยเหลือ 

ว่าจะท�ายังไงให้นิสิตเรียนออนไลน์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่ง

เรากม็กีารเปิดอบรม ทัง้ในฝ่ังอาจารย์เกีย่วกบัซอฟต์แวร์

ส�าหรับการสอนออนไลน์ การท�าคลิปวิดีโอ รวมไปถึง

สอนฝ่ังนสิติให้ใช้ซอฟต์แวร์ด้วย ซึง่ท้ังหมดน้ีเตรียมพร้อม 

มาก่อนแล้ว เพราะมีโครงการเรียนออนไลน์อยู่แล้ว”

ดร.จิตติ นิรมิตรานนท์ รองผู้อ�านวยการส�านัก

บรหิารการศกึษา เล่าให้ฟังถงึการปรบัตวัด้านการเรยีน

การสอน ที่เจอภาวะโควิด-19 เล่นงานจนท�าให้รัฐบาล

ต้องส่ังหยุดการเรียนการสอน และทางมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ต้องแก้ไขด้วยกลยุทธ์การเรียนการสอน

ออนไลน์ ซึ่งเป็นส่ิงที่ทางส�านักบริหารการศึกษาท�ามา

ตลอดอยู่แล้ว

กลยุทธ์ใหม่
ห่างไกลโควิด-19
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สาเหตทุีเ่กษตรศาสตร์รบัมอืเรือ่งการเรยีน

ออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วนั้น รองฯ จิตติ เล่าว่า 

เนือ่งจากทางมหาวทิยาลยัมโีครงการเรยีนล่วงหน้า 

ซึ่งจัดมากว่า 15 ปี โดยในปีที่ 13 ทางโครงการ

ดังกล่าวได้ปรับมาใช้เป็นระบบออนไลน์ทั้งหมด 

ท�าให้ส�านักบริหารการศึกษาคุ้นชินกับการใช้

เทคโนโลยีสอนแบบออนไลน์อยู่แล้ว พอเกิด

วิกฤติโควิด-19 ขึ้น จึงไม่ต้องปรับตัวกันมาก

เหมือนที่อื่น และปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว

อีกทั้ ง เมื่ อช ่ วงกลางเดือนพฤษภาคม 

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ์ยั ง ได ้ เป ิ ดตั ว 

แผนยทุธศาสตร์ทางออก (KU PLATFORM FOR 

EXIT STRATEGY) ทีท่างมหาวทิยาลยัได้น�ามาใช้ 

ในด�าเนินงานช่วงโควิด-19 ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเรื่อง 

การพัฒนาการเรียนการสอน (PEDAGOGY & 

LEARNING DEVELOPMENT) ซึ่งเน้นให้มีการ

จดัการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ EDUFARM 

และส่งเสริมให้คณาจารย์และนิสิตได้เรียนรู ้ 

การใช้งานแอปพลเิคชัน่การเรยีนการสอนออนไลน์ 

อาท ิZOOM, CISCO WEBEX, GOOGLE MEET, 

GOOGLE CLASSROOM, MICROSOFT TEAMS 

ผู้เรียนเมื่อได้รับ
ทักษะกำรเรียนออนไลน์ไปแล้ว
ก็จะได้รับสิ่งส�ำคัญไปด้วย
นั่นคือ ทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

Scan for
more

information

นอกจากนั้นแล้ว มหาวิทยาลัยยังได ้

สนับสนุนนโยบายและงบประมาณให้ ส�านัก

บริ การคอมพิว เตอร ์  จั ดหาทรัพยากร

สารสนเทศ และโครงสร ้างพื้นฐานด ้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนระบบ 

การเรยีนการสอนและการสอบแบบออนไลน์ให้มี 

ประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์มาจ�าหน่ายในราคาประหยัด 

ให้กับนิสิตและบุคลากร เพื่อรองรับระบบเรียน

ออนไลน์ด้วย

“เรื่องออนไลน์เป ็นเรื่องของอนาคต 

ทีจ่ะช้าหรอืเรว็ ยงัไงมนักต้็องมา ดงันัน้เมือ่ผูเ้รยีน 

ได้รบัทกัษะการเรยีนออนไลน์ไปแล้ว ก็จะได้รบั

สิง่ส�าคญัไปด้วย นัน่คอื ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

นั่นเอง”
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คุณวทัญญ� สุธิราวุธ
นิสิตเก�าคณะวิศวรรมศาสตร� KU 67
คุณธัญวรัตน� แจ�มเจริญ
คณะบริหารธุรกิจ KU 69

KU TOGETHER

“หลาย ๆ  ธรุกจิทีเ่รารูจกักไ็มเคยรูมากอนเลย

วานัน่คอื ของพีน่องเกษตรฯ ทาํใหรูสึกวา ‘โห มันเจง

จริง ๆ’ ที่เขาไปไดถึงจุดนั้น”

นั่นอาจจะเปนความประทับใจสวนหนึ่ง เมื่อ

ถามถึง กลุม KU จะฝากราน บนเฟซบุกท่ี ต๋ีนอย-

วทัญญ สุธิราวุธ นิสิตเกาคณะวิศวรรมศาสตร KU 

67 กับ กัฟ-ธัญวรัตน แจมเจริญ คณะบริหารธุรกิจ 

KU 69 รวมกันกอต้ังข้ึนในชวงท่ีโควิด-19 ระบาด 

โดยในตอนแรก ทัง้คูมคีวามตัง้ใจจะสรางคอมมวินติี

ที่รวมเพื่อน ๆ พี่ ๆ นอง ๆ ชาวเกษตรฯ อยูแลว

แตดวยสถานการณทีเ่กดิข้ึน ทาํใหเกดิเปนกลุม KU 

จะฝากรานขึ้นมา

ลูกนนทร�ช�วยกัน
ในยามยาก
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แม้ว่ากลุ่มนี้จะไม่ใช่กลุ่มฝากร้านกลุ่มแรกในบรรดา

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ในช่วงโควิด-19 ระบาด ซึ่งส่งผลให้ร้านค้า 

ต้องปิดให้บริการ และคนออกไปไหนมาไหนไม่ได้อย่าง 

ที่เคย แต่อาจเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่แน่นแฟ้นและมีคนมา 

ฝากร้านมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง เพราะนิสิตเก่าเกษตรศาสตร์

แต่ละปีนั้นมีจ�านวนไม่น้อย โดยทั้งคู่เล่าว่าตั้งแต่ท�ากลุ่มมา 

เคยเจอคนมาฝากร้านเด็กสดุคือ นิสติชั้นปีที ่1 KU 80 และ

เก๋าที่สุดน่าจะ KU 20 กว่า ๆ ซึ่งถือเป็นเร่ืองประทับใจ 

ที่สามารถรวมรุ่นของนิสิตที่มีวัยห่างกันขนาดนี้ได้ในกลุ่ม 

เฟซบุ๊กกลุ่มเดียว

ตี๋น้อยเล่าว่า เนื่องจากเป็นกลุ่มที่เปิดให้สมาชิก 

โพสต์กันได้อย่างอิสระ ท�าให้บางครั้งก็มีปัญหาเกิดขึ้นบ้าง 

แต่ความเป็นเกษตรศาสตร์นีเ้อง ทีท่�าให้ปัญหาต่าง ๆ  คล่ีคลาย 

อย่างรวดเร็ว ซึ่งนี่อาจจะเป็นสายใยบางอย่างที่เรามอง 

ไม่เห็น แต่สัมผัสถึงกันได้ผ่านการอยู่ร่วมกันในกลุ่ม และ 

นั่นท�าให้กลุ่มนี้มีความหมายต่อทั้งคู่เป็นอย่างมาก

“การมีกลุ่มตรงนี้ อย่างน้อยมันเป็นจุดที่ท�าให้ทุกคน

หวนกลับมาเจอกัน ซึ่งช่วยต่อยอดได้ในหลาย ๆ  เรื่อง และ

ความเป็นเกษตรฯ กท็�าให้เราพร้อมทีจ่ะช่วยเหลอืกนัได้ง่าย

กว่าคนที่เราไม่รู้จักกันมาก่อนเลย” ตี๋น้อยกล่าวทิ้งท้าย

และถัดจากนี้ก็คือ ตัวอย่างของ 5 ผู้ประกอบการ 

ชาวเกษตรฯ ที่ได้รับเสียงตอบรับอย่างท่วมท้นจากการ 

‘ฝากร้าน’ ในกลุ่ม KU จะฝากร้าน ที่ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 

137,000 คน

อย่ำงน้อยมันเป็นจุดที่
ท�ำให้ทุกคนหวนกลับมำเจอกัน
ซึ่งช่วยต่อยอดได้ในหลำย ๆ เรื่อง

Scan for
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ออน ล๊อก หยุ่น เป็นร้านอาหารเช้าสไตล์อเมริกัน ย่าน 

วังบูรพา ที่เปิดมาพร้อมกับศาลาเฉลิมกรุง เกิดจากอากงของ 

ออน-อภิรัตน์ ทยานุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ KU 71 ที่ร่วมหุ้น

เปิดร้าน จนกลายเป็นศนูย์รวมของดาราคนดงัในยคุนัน้ ผ่านมา 

เกือบ 90 ปี ธุรกิจครอบครัวได้เดินทางมาถึงรุ่นที่ 4 ออนเข้ามา 

ช่วยดูแลร้านในด้านการตลาด ช่วยปรับเปลี่ยนการท�างานให้

สนุกและวัยรุ่นขึ้น ทั้งการเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า

บนเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และการจดัการร้านให้อยู่ในแอปพล-ิ

เคช่ันเดลิเวอร่ีท่ัวกรุงเทพฯ

ในช่วงที่กรุงเทพฯ ประกาศล็อกดาวน์ ออน ล๊อก หยุ่น 

เป็นหนึ่งในร้านอาหารที่ต้องปิดบริการนั่งรับประทานในร้าน 

แม้ไม่ได้เหนอืความคาดหมายของบณัฑิตเศรษฐศาสตร์ แต่เป็น

เรื่องใหญ่และใหม่มากส�าหรับทุกคน

KUCLASSIC PHRA NAKHON, BANGKOK

SINCE 1933

ร้านอาหารเช้าสุดคลาสสิก
ที่มีเด็กเศรษฐศาสตร์เป็นทายาทรุ่นที่ 4

ออน ล๊อก หยุ่น
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ออนเริ่มต้นการท�างานในภาวะวิกฤติด้วยการยืนหยัดว่า

จะไม่ปิดร้านและไม่เลิกจ้างพนักงาน เพื่อรักษาฐานลูกค้าและ

ช่วยเหลือพนักงานทุกคน จากนั้นจึงได้รีบจัดเตรียมภาชนะ

กระดาษซึ่งจ�าเป็นส�าหรับการเดลิเวอรี่ให้พร้อม แล้วออกเมนู 

ข้าวไข่เจยีวเฉพาะกจิ สูโ้ควดิ-19 ทีใ่ส่เครือ่งแน่นแบบไม่มหีวง 

ขายในราคา 30-40 บาท ควบคูก่บัเมนปูกติขึน้ชือ่ อย่างไข่ดาว 

ขนมปังชุบไข่ ขนมปังสังขยา และชากาแฟ ต่อด้วยการเปิดตัว 

โอยัว๊ ทโูก กาแฟดรปิจากเมลด็กาแฟทีท่างร้านคัว่เอง สตูรเฉพาะ 

แบบออน ล๊อก หยุ่น บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบใหม่ 

จ�าหน่ายผ่านทางช่องทางออนไลน์   

ไม่นาน กรุ๊ป KU จะฝากร้าน ก็คึกคัก โพสต์แนะน�าตัว

และแนะน�าออน ล๊อก หยุ่นของออน มีสมาชิกกดไลก์เกือบ 2 

พนัคน รปูถ่ายบรรยากาศร้านจ�านวนมากถกูส่งมาในคอมเมนต์ 

ออนบอกว่ามีพี่น้อง KU หลายคนส่งข้อความมาหา เล่าความ

ประทับใจ และอุดหนุนอาหารเครื่องดื่มกันอย่างน่าชื่นใจ

ตอนนีอ้อน ล๊อก หยุน่ เปิดให้บรกิารนัง่รบัประทานทีร้่าน

ได้ตามปกตแิล้ว ออนพูดถงึร้านของตวัเองว่า “อาหารของร้านเรา 

มันไม่ได้ดูหวือหวามากมาย แต่มันมีเสน่ห์…มีความคลาสสิก 

การกลับมาหาความคลาสสิก เหมือนการกลับบ้าน”  

หากมาเยอืนร้านออนในช่วงสดุสปัดาห์ จงึไม่ต้องแปลกใจ 

ว่าท�าไมคนถึงรอคิวหน้าร้านกันอย่างยาวเหยียด

0 2223 9621
ON LOK YUN
ออน ล็อก หยุ่น
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KUTRAVEL SAN PA TONG, CHIANG MAI

SINCE 1997รีสอร์ทจากอดีตโรงบ่มยาสูบของคุณลุงคุณป้า KU

เก๊าไม้ล้านนา

เก๊าไม้ล้านนา คือบูทีครีสอร์ทดีไซน์สวย ร่มรื่น

ไปด้วยพันธุ ์ไม้กว่าร้อยสายพันธุ ์ ตั้งอยู ่ที่อ�าเภอ

สนัป่าตอง จงัหวัดเชยีงใหม่ ทีค่รัง้หนึง่เคยเป็นโรงบ่ม

ยาสบูของเจ้าชืน่ สโิรรส ผูร้เิริม่ปลกูใบยาสบูในพืน้ที่

ภาคเหนือ ก่อนที่ คุณธวัช เชิดสถิรกุล นิสิตเก่า 

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร KU 27 นักธุรกิจผู้หลงรัก 

การปลูกต้นไม้เป็นชีวิตจิตใจจะเป็นผู้มารับช่วงต่อ

คุณธวัชดัดแปลงอาคาร

โรงบ่มยาสูบจ�านวน 18 หลัง 

ให้กลายเป็นอาคารห้องพักบรรยากาศ

แปลกใหม่ พร้อมกับปรับภูมิทัศน์รอบ ๆ 

รื้อฟื้นคุณค่าทางสถาปัตยกรรมจนเก๊าไม้ล้านนา 

ได้รับรางวัลอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมจากยูเนสโก 

ด้านการออกแบบสิง่ปลกูสร้างให้กลมกลนืกบับรบิท 

KU M
ARKETPLACE

ในอดีต รีสอร์ทบนพื้นที่เขียวขจี น่าถ่ายรูปไปทุกมุมนี้ 

จึงกลายเป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวที่ต้องการ

เดินทางมาซึบซับกลิ่นอายวัฒนธรรมท้องถิ่น
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แต่ในช่วงโควิด-19 ระบาด ธุรกิจท่องเที่ยว 

โดยเฉพาะโรงแรมที่พักนั้นซบเซา เมืองเชียงใหม่

เงยีบเหงา เก๊าไม้ล้านนาเลยต้องปิดให้บรกิารห้องพกั 

รวมถึงพื้นที่นั่งในร้านอาหารและคาเฟ่ แต่ใน

ระหว่างนั้น หากใครที่ติดตามกลุ่ม KU จะฝากร้าน 

กจ็ะเห็น คณุขนิษฐา เชดิสถริกลุ นิสิตเก่าภาควิชา

พืชสวน คณะเกษตร KU 27 ภรรยาของคุณธวัช 

แนะน�าเก๊าไม้ล้านนาอย่างเรียบง่ายและน่ารัก 

พร้อมกับแนะน�าผลิตภัณฑ์แยมที่ท�าจากลูกหม่อน 

(มลัเบอร์ร่ี) และมะเกีย๋ง (ลูกหว้า) ซึง่เป็นผลไม้ท้องถิน่ 

ที่คุณขนิษฐาให้พนักงานรีสอร์ทช่วยกันท�าแล้ว

จ�าหน่ายผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ธุรกิจ 

เก๊าไม้ล้านนายงัคงด�าเนนิต่อไปได้ หลงัจากนัน้กไ็ด้จดั 

FLASH SALE FOR KU ให้สมาชิกในกลุ่ม KU 

จะฝากร้าน ได้ซื้อ VOUCHER ห้องพักล่วงหน้า 

ในราคาที่ไม่เคยมีมาก่อน  

คณุขนษิฐาเล่าว่า KU จะฝากร้าน ท�าให้ได้เหน็

ความสนใจของคนหลากหลายเจเนอเรชั่น ได้รู้จัก

กบันสิติรุน่หลานในรัว้สถาบนัเดยีวกนั และหลายคน 

ให้ความสนใจซื้อ VOUCHER ที่พักล่วงหน้า ถึงแม้

ไม่รู ้ว่าเมื่อไรจะได้เดินทางอีกครั้ง ยิ่งไปกว่านั้น 

คือการได้เจอคนทีใ่ห้ความส�าคญักบัวฒันธรรมและ

ธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญที่เก๊าไม้ล้านนาตั้งใจจะ

บอกเล่าให้กับผู้ที่ไปเที่ยวชมทุกคน

0 5348 1201
เกำ๊ไม้ลำ้นนำ 
รีสอร์ท
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KUCAFFEINE CHATUCHAK, BANGKOK

SINCE 2008ร้านกาแฟของคู่รักต่างคณะที่ชงความสุขแบบแก้วต่อแก้ว

ART OF COFFEE

KU M
ARKETPLACE

ART OF COFFEE ร้านกาแฟที่ชงจากความรู้ ความรัก 

และประสบการณ์ของ อาร์ต-อภิรักษ์ ฉ�่ารักษ์สินธุ์ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ KU 58 และ เบ๊นซ์-กุลภา สงวนเกียรติ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร KU 59 คู ่รักต่างคณะ ผู ้ขอ 

มหาวิทยาลัยท�าร้านกาแฟบริเวณชั้นล่างของอาคารจอดรถ

งามวงศ์วานเป็นร้านแรก หลังจากที่อาคารเพิ่งสร้างเสร็จหมาด ๆ  

เมื่อ 12 ปีที่แล้ว

ท่ามกลางความเส่ียงของการท�าธรุกิจในยคุทีค่นยงัไม่ฮติ

เข้าร้านกาแฟ และเสียงคัดค้านจากคนรอบข้าง อาร์ตและเบ๊นซ์

ช่วยกันคิด แล้วลงมือท�า จนปัจจุบัน  ART OF COFFEE 

เปิดให้บริการในร้ัวเกษตรศาสตร์ทัง้หมด 3 สาขา (อาคารจอดรถ 

งามวงศ์วาน บาร์ใหม่ และบาร์ใหม่กว่า) เสร์ิฟเครือ่งดืม่ ชา กาแฟ 

จากเมล็ดพันธุ์และใบชาคุณภาพ ที่ทั้งคู ่ขึ้นดอยไปคัดเลือก 

น�ามาคั่ว และสร้างสรรค์เมนูด้วยตัวเอง
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แต่หลังจากที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศปิดท�าการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของ 

โรคโควิด-19  ART OF COFFEE ที่บุกเบิกการท�า 

SOCIAL DISTANCING ด้วยการชักรอกส่งกาแฟ 

เป็นร้านแรก ๆ  ในประเทศไทย และดังไกลไปถึงสื่อ

หลายประเทศทัว่โลกต้องเจอกบัสถานการณ์ทีท้่าทาย

อาร์ตและเบ๊นซ์จงึตดัสนิใจน�าทนุทีม่ช่ีวยพยงุ

กิจการและขยายฐานลูกค้าจากนิสิตและบุคลากร

ในเกษตรฯ เป็นลูกค้าทั่วประเทศ ด้วยการจัดท�า

เครื่องดื่มส�าหรับการสั่งซื้อครั้งละ 10-12 ขวด แล้ว

แพ็กใส่กล่องรักษาความเย็น จัดส่งให้ลูกค้าภายใน 

1-2 วัน ส�าหรับลูกค้าที่อยู่รอบ ๆ มหาวิทยาลัย 

อาร์ตและเบ๊นซ์ก็ยงัใจดีจดัส่งให้ฟร ีไม่คิดค่าบรกิาร

เพิม่เตมิในขณะเดยีวกนัเบ๊นซ์กพ็ยายามหาช่องทาง

สื่อสารกับลูกค้า เราจึงเห็นโพสต์ของร้านกาแฟที่มี

เรื่องราวน่ารักของทั้งคู่อยู่ในกลุ่ม KU จะฝากร้าน

ตัง้แต่การลงโปรโมตร้าน การเชญิชวนให้สมาชกิใน

กลุม่มาร่วมโครงการ เกษตรแลกกนั ทีร้่านจะเพาะ

ผักสวนครัวให้เป็นต้นกล้า แล้วแบ่งปันให้คนน�าไป

ปลูกต่อ ไปจนถึงการเปิดตัวเครื่องชงกาแฟสัญชาติ

ไทยแบรนด์ MEKA จากการคิดค้นและสร้างสรรค์

ของอาร์ตให้เป็นทีรู่จั้กในวงการร้านกาแฟ ทัง้หมดนี ้

ทัง้คูท่�าเพือ่รกัษากจิการทีร่กัให้ยงัคงด�าเนนิต่อไปได้

“จรงิ ๆ  มนัจะไม่หนกั ถ้าเราปิดร้าน แต่ปัญหา

คือ แล้วน้อง ๆ พนักงานจะอยู่ยังไง เราจะยอมแย่

ไปทั้งหมด หรือประคับประคองเพ่ือกลับมาใหม่” 

อาร์ตและเบ๊นซ์ทิง้ท้ายกบัเราพร้อมรอยยิม้ของทกุคน 

ในร้าน ART OF COFFEE ที่ยังคงท�าหน้าที่ส่งความสุข 

ผ่านแก้วกาแฟ

08 5990 1009
ART OF 
COFFEE

CONTACT

CLASS  OF  2020 37



เพจการ์ตนูช่องทีเ่ล่าเรือ่งสงัคมและความสมัพนัธ์ได้แบบ

เจ็บจี๊ด ๆ แสบ ๆ กวน ๆ แบบเห็นแล้วต้องขออ่าน เลื่อนผ่าน

ไม่ได้ เป็นของ วิน-อัศวิน โอกาด้า นิสิตเก่าภาควิชา

คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ KU 55 นักวาด นักออกแบบ

คาแรกเตอร์ ที่มีการวาดการ์ตูนเป็นทั้งงานหลัก งานอดิเรก 

และงานบันเทิงสมองให้กับผู้คนหลายล้านคน

ก่อนหน้า วินคือนิสิตเอกคณิตศาสตร์ ที่รักการเล่น เน้น

เรียนสนุก เขาใช้เวลาซึมซับสิ่งที่เรียกว่า “จิตวิญญาณแห่ง 

ความสนุก” ในรั้วเกษตรฯ ถึง 5 ปี หลังจากเรียนจบ เขาไปเป็น

อาจารย์พเิศษสอนด้านมลัติมเีดีย ก่อนจะพบว่าตัวเองถนดัด้าน 

CHARACTER DESIGN จงึเริม่ต้นท�าสต๊ิกเกอร์ไลน์ มาสคอตของ

ตัวเองขาย แล้วใช้เพจเฟซบุ๊กโปรโมตคาแรกเตอร์ที่สร้างขึ้น

KUCARTOONIST BANGKOK

SINCE 2014

เพจการ์ตูนคาแรกเตอร์ชัด ที่ทั้งแซะ แสบ กวน
ของนักออกแบบที่จบคณะวิทยาศาสตร์

ฟอร์มหมาแก่

KU M
ARKETPLACE
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เพจเริม่เป็นทีรู่จ้กัจากคาแรกเตอร์ไก่ใส่แว่น แรด และตัวเงนิตัวทอง 

ผสมกับคอนเทนต์ใกล้ตัวที่จริงแสนจริง ซึ่งความหูไว ตาไว ทันต่อ

สถานการณ์ของวนินีเ้อง ทีท่�าให้ เพจฟอร์มหมาแก่ 

กลายเป็นเพจชวนคดิสะกดิต่อมฮาอนัดบัต้น ๆ  ของ

ประเทศและเป็นช่องทางสร้างรายได้หลักของวินด้วย 

ซึ่งใครก็ตามที่ติดตามกลุ่มเฟซบุ๊ก KU จะฝากร้าน ก็คงจะได้เห็นใบหน้า

ของผู้อยู่เบื้องหลังเพจฟอร์มหมาแก่เป็นครั้งแรก พร้อม ๆ  กับที่ได้เห็นพี่ ๆ  

น้อง ๆ แฟนคลับชาวเกษตรฯ ทักทายและรับส่งมุกกันอย่างลื่นไหล 

กลุ่ม KU จะฝากร้าน จึงเป็นทั้งพื้นที่ฝากงาน รับ TIE-IN โฆษณาสินค้า 

ถูกกฎหมาย และเป็นพื้นที่แห่งความสนุกสนานที่สนับสนุนการท�างาน 

ในวันยาก ๆ ของวินด้วย

วินแอบเล่าให้ฟังว่า “ถ้าวันไหนการ์ตูนเรา FAIL คนไม่ค่อยชอบ 

ไม่ LIKE ไม่ SHARE มันเศร้านะ มันเกิดความเครียด ทุกวันนี้เราพอจะ

เข้าใจอารมณ์ของศิลปินมากข้ึน เหมอืนเรามผีลงานทีใ่ห้คนต้องตดัสินทกุวัน 

ถ้ามันไม่เวิร์ก เราต้องรับการตัดสินแบบนี้บ่อย ๆ มันดาวน์ได้เลย 

ถ้าไม่เข้มแข็งพอ เพราะฉะนั้นความสนุกมันก็คงอยู่ที่การ RESPONSE 

ของลูกเพจนั่นแหละ ที่เรารู้ว่ามีคนรอดูงานเราแทบทุกวัน เราประทับใจ

การที่ลูกเพจเรียกชื่อตัวละครที่เราปั้นขึ้น รู้สึกดีใจที่เขาท�าให้มันมีตัวตน 

ชีวิตก็จะมีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไป”

ฟอร์มหมำแก่
CONTACT
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KUENTREPRENEUR LADPRAO, BANGKOK

SINCE 2016ร้านอาหารไทยพื้นถิ่นของนิสิตเก่าวิศวะไฟฟ้า

เขียวไข่กา

ร้านอาหารทรงกลาสเฮ้าส์ การนัตด้ีวยมชิลนิไกด์ 

3 ปีซ้อน มผีนงัเป็นสเีขยีวไข่กาเหมอืนกนักบัชือ่ร้าน 

เกดิจากความสนใจของ เท็น-ชาครีย์ ลาภบญุเรือง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ KU 63 นักร้องน�าวง 

MUSKETEERS ผู้ที่หลงใหลในอาหารไทยแท้จาก

ทัว่ภมูภิาค และต้องการยกระดบัอาหารไทยพืน้ถ่ิน

ให้คนเมืองได้ลิ้มรส

แน่นอนว่าในช่วง WORK FROM HOME 

คนออกจากบ้านน้อยลง ประกอบกบัมาตรการปิดโซน 

นั่งกินอาหารในร้าน เขียวไข่กาที่มีจุดเด่นเรื่อง

บรรยากาศและการสร้างคอมมนิูตี ้จงึได้รับผลกระทบ 

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงขนาดที่ว่าการเดลิเวอรี่ก็ไม่

ครอบคลมุค่าใช้จ่ายของร้าน โดยเฉพาะในส่วนของ

ค่าตอบแทนพนักงานที่มีมากถึง 25 คน

KU M
ARKETPLACE
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แต่ด ้วยความเป็นนักบริหารที่ติดตัวเท็น 

มาตัง้แต่การเป็นนสิตินกักจิกรรม ท�าให้เทน็เหน็โอกาส 

ในการท�า เขียวไข่กา AT HOME ด้วยการน�าเมนูดัง ๆ  

ในร้านมาปรับให้เหมาะกับการกินคนเดียวที่บ้าน 

และเปลี่ยนพนักงานบริการในร้านให้เป็นพนักงาน

เดลิเวอรี่ พนักงานในร้านจึงสามารถท�างานได้ 

ทุกวันและได้รายได้จากการส่งอาหารด้วย ส�าหรับ

การสัง่ซ้ือทีม่ารบัหน้าร้าน เขยีวไข่กากจ็ดัโปรโมชัน่

ลด 25% ในทุกเมนู 

ก่อนที่เขียวไข่กา AT HOME และ เขียวไข่กา 

DRIVE THRU จะไปปรากฏบนหน้ากลุ่มเฟซบุ๊ก KU 

จะฝากร้าน โดยไม่ต้องบรรยายใด ๆ  ช่องคอมเมนต์ 

กเ็ตม็ไปด้วยความชืน่ชอบและค�าชืน่ชมคอนเซป็ต์ร้าน 

จากพี่น้องชาวเกษตรฯ เท็นบอกกับเราส้ัน ๆ ว่า 

“กลุม่เพือ่นวศิวะทีย่งัคบหาสมาคมกนัอยู ่เขาบอกว่า 

มีกลุ่มมหา’ลัย ลองเข้าไปฝากร้านสิ เราก็ไม่คิดว่า 

จะดีขนาดนี้ คือฟีดแบคดีมาก” 

เมื่อถามถึงส่ิงที่ส�าคัญที่สุดในการรับมือกับ

ปัญหาในสภาวะวิกฤติ เท็นบอกว่า คือการสื่อสาร 

“เพราะถ้าการสื่อสารไม่ดี หรือผิดพลาด พนักงาน

จะเป็นคนที่ตื่นตระหนกมากกว่าเรา ช่วงโควิด 

เป็นช่วงทีท่�าให้เราเรยีนรูอ้ะไรหลาย ๆ  อย่าง ท�าให้

เราได้เรียนรู้ว่าใครที่มีทัศนคติที่ดีต่อการท�างาน 

ได้รู้ว่าการบริหารงานในภาวะที่แย่ขนาดนี้ มันต้อง

เปิดใจพูดกับลูกน้องด้วยความจริงใจ”

0 2227 0685
ร้ำนเขียวไข่กำ
KIEW KAI KA

CONTACT
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“แบ่งปัน” 
เป็นค�าง่าย ๆ  แต่มคีวามหมายลกึซึง้ 

เหมอืนกนักบัทีพ่ี ่ๆ  นสิติเก่าของพวกเรา 
ได้มาร่วม ‘แบ่งปันความสขุ’ ท่ีคร้ังหน่ึง
เคยเอ่อล้นในรั้วเกษตรศาสตร์แห่งน้ี 
ผ่านกลุ่มเฟซบุ๊ก KU จะย้อนเวลา ซึ่ง
กม็ทีัง้ภาพถ่ายหาชมยาก และเรือ่งราว
ความประทับใจในอดีต ที่บางเร่ือง 
ก็เหลือไว้เพียง…ความทรงจ�า

Scan for
more

information
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ประเพณีรับน ้องใหม ่ของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์เกดิขึน้หลงัจากสถาปนามหาวทิยาลัย

ได้แล้ว 6 ปี โดยในช่วงก่อนปี 2493 พิธีรับน้องใหม่

เป็นไปอย่างเรียบง่าย ด้วยการให้น้องใหม่ขึ้นรถไฟ

จากสถานรีถไฟหวัล�าโพงมาลงทีส่ถานบีางเขน โดย

จะมีรุ่นพี่ไปรอรับแล้วพาน้องเดินขบวนเข้ามายัง

ห้องพิธีที่จัดเตรียมไว้ มีการสัมภาษณ์น้องใหม่กัน

เลก็น้อย ก่อนจะร่วมรบัประทานอาหารกันทีช่ัน้ล่าง

ของเรือนเขียว (ปัจจุบันไม่มีแล้ว)

ประเพณีรับน้องใหม่ในยุคนั้น ถือเอาวันที่ 5 

มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต้อนรับน้องใหม่ โดย

สาเหตุที่เลือกเอาวันนี้เป็นวันต้อนรับน้องใหม่นั้น 

เนื่องมาจากวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2489 พระบาท

สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐม 

รามาธบิดนิทร (รชักาลที ่8) และพระอนุชา (รชักาลที ่9) 

ได้เสดจ็ฯ เยีย่มชมกจิการมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

เป็นครั้งแรก 

ประเพณีรับน้องใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย หอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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โดยเสดจ็ฯ มาเพ่ือทอดพระเนตรกจิกรรมของ

มหาวิทยาลัย และทรงหว่านข้าว ณ ทุ่งบางเขน 

รมิวัดพระศรีมหาธาตุ ด้านทศิเหนอื จงึนบัเป็นครัง้แรก 

ที่ประมุขของประเทศเสด็จฯ มายังมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์นับตั้งแต่สถาปนามหาวิทยาลัย 

ด้วยเหตนุีรุ่้นพ่ีจึงถอืเอาวนันีเ้ป็นวนัมงคลและได้ถือ

ปฏบิตักินัสบืเนือ่งต่อมาจนถึงปี 2502 จงึได้เปลีย่น

เป็นวันใดก็ได้ที่เป็นวันเสาร์-อาทิตย์ ด้วยที่นิสิต 

จะได้ไม่ต้องหยุดเรียน

ส�าหรับกิจกรรมรับน้องใหม่ เริ่มต้นด้วยการ

ปลูกฝังให้น้องใหม่มีระเบียบและความสามัคคี 

ในความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง โดยเริ่มจากกิจกรรมซ้อม

ร้องเพลงเชียร์ เพื่อไปเชียร์กีฬารักบ้ีที่สนามกีฬา

แห่งชาต ิมกีารซ้อมการเดนิแถวเพือ่เตรยีมรบัเสดจ็

ในวนัรบัพระราชทานปรญิญาบตัร โดยมรีุน่พีอ่าวโุส

ปี 5 เป็นผูค้วบคมุกจิกรรมรบัน้องใหม่ (แต่เดมิเรยีน

หลักสูตร 5 ปี เริ่มมาปรับเปลี่ยนเป็น 4 ปี ในสมัย

ต่อมา) 

รวมถึงมีประเพณีปล้นหอและประเพณีชิงธง 

ซึ่งเป็นประเพณีที่ จัดข้ึนในวันสุดท้ายของการ 

รบัน้องใหม่ โดยจะมกีารแบ่งสชีงิธงทีอ่ยูบ่นยอดเสา

ชโลมน�้ามันที่มีนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นผู้พิทักษ์เสา ผู้ที่

น�าธงสีเขียวที่ผูกไว้ปลายเสาลงมาได้ เรียกว่า 

“วีรบุรุษ” (ฮีโร่)

โดยก่อนจบการศกึษาของนสิติชัน้ปีท่ี 1 นสิติชาย 

จะต้องเข้าสูพ่ธิกีารถอดหมวก ส่วนนสิติหญงิจะเข้าสู่ 

พิ ธีปลดโบว์สีเขียว ซึ่งเป ็นเครื่องหมายแสดงถึง 

วาระที่นิสิตจะพ้นสภาพความเป็นน้องใหม่แล้ว
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"รักกัน รักกัน ฉันท์น้องพี่ ร่วมชีวีในอนุรักษ์ฯ"
เริ่มต้นจากสมัครไปค่ายเดินป่า จนมาเป็นสมาชิกชมรมฯ 

จากรุ่นน้องมาเป็นรุ่นพี่ จากผู้เข้าร่วมค่ายเป็นคนจัดค่าย 
จากนิสิตกลายเป็นบัณฑิต จากศิษย์ปัจจุบันเป็นศิษย์เก่า 
ความเป็นสมาชิกชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากร 
ธรรมชาติแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์…ไม่มีวันลืมเลือน

- Pakkapong Weerawath KU 47

สอนน้องร้องเพลง คณะมนุษยศาสตร์
- Boy Boyakky KU 51

ย้อนเวลาไปปี 2515 กับเพื่อนรักถุงเท้าขาว (ตอนปี 1 
รับรวมปีแรก พอปี 2 แยกไปเรียนคณะเกษตร วอ. วศ. แต่
ยังซี้กันมาจนปัจจุบัน) ถ่ายที่หน้า ศร.1 ที่ยังใหม่เอี่ยม 
ด้านหลังทางขวาคือ เกษตรกลวิธาน รุ่นหลัง ๆ  นึกไม่ออก
แน่นอนค่ะ

- Suvimol Sujjavanich  KU 32

หน้าปกสมุดเลกเชอร์ ราวปี 2523-2524 อบก. จัดท�า 
ชมรม PHOTO ถ่ายภาพครับ

- Santi Chittasobhon  KU 40

คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ แต่ก่อนเป็นคณะ
เดียวกันค่ะ (ปัจจุบันแยกเป็นคณะวิทยาศาสตร์และคณะ
มนุษยศาสตร์) ตอนเข้าไปงงมากว่าเรียนยังไงหว่า ท�าไม 
ม.เกษตรฯ เอามารวมกันได้เนี่ย (ฮา)

- จิรกุล รังสิยฯ KU 39

ปี 2524 งานรับน้องตะลัย มีการแสดงละครล้อการเมือง 
Batman ของชมรมศิลปการแสดง จัดที่หอประชุมใหญ ่
ได้รับเสยีงชืน่ชม และเสยีงหวัเราะจากน้องใหม่เป็นอย่างมาก

- Santi Chittasobhon  KU 40
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วันชิงธงเป็นประเพณีรับน้องใหม่ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มข้ึน

เมื่อประมาณ 70 ปีก่อน ซึ่งบัดนี้ได้กลายเป็นต�านาน เพราะประเพณีนี้ได้สูญหายไป

จากชาวทุ่งบางเขนไปร่วม 30-40 ปีที่แล้วมา

วนัชงิธง มจีดุมุง่หมายให้เกดิความสามคัคีในหมูเ่พือ่นร่วมรุน่ เป็นการรวมพลัง

เพื่อฝ่าฟันไปให้ถึงจุดมุ่งหมายเดียวกัน นั่นคือ ‘ธงสีเขียว’ เป็นสีเขียวเกษตรฯ ที่อยู่

บนยอดเสา ท่ามกลางอุปสรรคนานา ทั้งการขัดขวางของรุ่นพี่ การลุยไปในโคลนตม

ที่เหนียวเหนอะ และการปีนเสาธงที่ลื่นไหล เพื่อคว้าธงสีเขียวบนยอดเสามาให้ได ้

ในรุ่งอรุณของวันรับน้องใหม่

มีข้อมูลว่าการชิงธงรวมทุกคณะ รุ่นสุดท้ายคือ KU 38 หลังจากนั้น บางคณะ

จัดให้มีวันชิงธงแยกไปแต่ละคณะ โดยจะเริ่มตั้งแต่หัวค�่าของคืนก่อนรับน้องใหม ่

น้องใหม่ชายหญงิในรุน่ของเราร่วม 800 คน จะถกูนดัแนะให้ไปรวมกันทีห้่องประชมุ

อาคารเทพศาสตร์สถิตย์เช่นเคยกับที่ผ่านมาแรมเดือนนับตั้งแต่ก้าวย่างเข้ามา 

เป็นน้องใหม่ 

ต�านานวันชิงธง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย พี่เอี่ยมศรี พงศ์พนรัตน ์ KU 27
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ทีน่ีจ่ะเป็นทีซ้่อมร้องเพลงเกษตรฯ เพลงคณะต่าง ๆ  ทัง้เพลงเชยีร์ 

และรวมทั้งเพลงทหารเรือ (เพื่องานชาวเรือชาวไร่) คืนแล้วคืนเล่า

ที่น้องใหม่ได้ถูกขับเคี่ยวให้ร้องเพลงเชียร์จนจ�าได้ขึ้นใจ และต้อง

ร้องเสียงดังอย่างพร้อมเพรียงกัน ดังนั้นเมื่อเราเฮกันไปเชียร์กีฬา 

โดยเฉพาะรกับีแ้ละฟตุบอล พวกเราจงึร้องกนัอย่างสดุเสยีงกกึก้อง 

และว้ีดบึม้กนัมนัสุดใจเมือ่เกษตรฯ ได้แต้ม และมักจะได้รบัชยัชนะเสมอ

คืนนั้น มีการซ้อมร้องเพลงเชียร์กันนานกว่าทุกคร้ัง จนดึก

แล้วจึงปล่อยให้น้องกลับหอไปนอน เพราะความเหนื่อยเพลีย 

น้องปี 1 จึงหลับกันอย่างสลบสไล

แต่แล้ว เมือ่ก่อนรุง่สางนัน้เอง น้องใหม่ทกุหอพกักต้็องสะดุง้

ตกใจต่ืนด้วยเสียงอึกทึกครึกโครม ตอนหลังมารู้ว่าเขาเรียกว่า 

“ปล้นหอ” เสียงตีเกราะ เคาะไม้รัว ๆ เสียงพี่ผู ้หญิงตะโกน 

“เร็ว ๆ ๆ วิ่ง ๆ ๆ ลงไป ๆ ๆ” จ�าได้ว่า วิ่งลนลานตามกันออกไป

จากห้องนอนจนใกล้รุ่งสาง น้องใหม่ชายหญิงทุกคนก็ไปรวมตัวกัน

อยู่ที่สนามรักบี้

ทีน่ัน่มรีุน่พีร่ออยูม่ากมาย ตรงกลางสนามมเีสาสงูปักไว้กลาง

ปลักโคลน มีธงสีเขียวปักไว้บนยอดเสา รอบ ๆ เสาต้นนี้ มีพ่ี ๆ 

ผู้ชาย (ตอนหลังมารู้ว่าคือ พี่ปี 2) สวมกางเกงขาสั้นไม่ใส่เสื้อ 

ยืนคล้องแขนเรียงรายล้อมรอบต้นเสานี้หลายชั้นทุกทิศทาง พวก

น้องใหม่หญิง อิดโรยเพราะถูกให้วิ่งจนดึก อดนอน มอมแมมด้วย

เหงื่อไคล ถูกให้นั่งลงบนพื้นหญ้าแฉะ ทุกคนติดดิน แถวเรียงหนึ่ง

เป็นวงรอบห่างออกมาจากเสาธง รุน่พีฝ่่ายปกครองทีเ่ราเหน็คุน้หน้า 

และคุน้เสยีง “ว้าก” ทีอ่าคารเทพฯ พีเ่หล่านีจ้ะใส่เสือ้คลมุสแีดงเข้ม 

เขียนลายลงยันต์น่าเกรงขาม เดินอยู่ในวงนี้ ส่วนวงรอบนอก 

จะเป็นรุ่นพี่ชายหญิงมากมายอยู่ตรงนั้น หลังพวกเราอีกทีหนึ่ง

น้องใหม่ผู้ชายนุ่งกางเกงขาส้ัน ไม่ใส่เสือ้ กรกูนัมาเป็นกลุม่ยนืล้อม 

รอบเสาธง ประจันหน้ากับรุ่นพี่เตรียมพร้อมชิงธงบนยอดเสา

รุ่งอรุณ ฟ้าเริ่มสาง การชิงธง ก�าลังจะเริ่มขึ้นแล้ว…
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ชีวิต 4 ปี ในรั้วมหาวิทยาลัย ตัวแทนที่มีคุณค่าทางจิตใจ
...เต็มไปด้วยความทรงจ�า...
- Chutinan Vittayarat KU 49 

ป้ารสไปเจอปริญญาของพ่อจบคณะวนศาสตร์ (รุ ่น 7) แต่ที่ 
ม.เกษตรฯ (KU 1) แต่เนื่องจากเป็นสมัยจอมพล ป. ตัวหนังสือเลย 
แปลก ๆ แบบนี้ ถ้าพ่อยังมีชีวิตอยู่ ปีนี้จะอายุครบ 100 ปีค่ะ

- Chotirose Rosesukorn Yasothorn

ปี 1 กับเพื่อน ๆ ชาวคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันแรกที่ได้พบกัน วันแรกพบ เล่นเกมสนุกสนาน การแสดง 
พธิบีายศร ีการรบัน้อง การลุยโคลน ชวีติในรัว้มหา’ลัยคุม้มากกก ได้สนกุกับเพือ่นท้ังในภาค คณะ สโมสร และ
เพื่อนต่างคณะ ท�างานชมรม ออกค่ายอาสา ขอบคุณโอกาสที่ได้เป็นลูกเกษตรฯ #จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน

- Preeda Bird Pongchalerm KU 47

ถ่ายกับป้ายคณะที่หายไป
- Wiwat Ruk  KU 51

หอประชุมใหญ่ เมื่อ 60 ปีก่อน
- Santi Chittasobhon KU 40

ทริปมีนกร 36 KU 45 เกาะแสมสาร
- Joe Lic KU 45
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4 จอบ กีฬาประเพณีคณะเกษตร 
เป็นการแข่งขันกีฬาของนิสิตนักศึกษาคณะเกษตรจาก 4 มหาวิทยาลัย มก. มข. มช. มอ. (ณ เวลานั้น) 

เพื่อสานสัมพันธ์ข้าม ม. โดยรูปนี้ ประมาณปี 2535-2536 มข. เป็นเจ้าภาพ เราเดินทางไปภาคอีสาน 
ไป ‘ม.ดินแดง’ สู่ภูมิประเทศที่สวยงามแปลกตา ต่างจากทุ่งบางเขน และท้องนาก�าแพงแสนอย่างสิ้นเชิง 
เราพบเพื่อน มข. ผู้มากมายน�า้ใจไม่มีหมด ท�ากิจกรรมร่วมกันด้วยความสนุกสนาน

- Annop Kittikool KU 50

หลักฐานการเคยอยู่หอสมัยปี 4 (ปี 2532-2533) ไม่ได้อยู่หอตั้งแต่ต้น 
เพราะบ้านอยู่สุขสวัสดิ์ ตอนปี 1 แรก ๆ ก็เดินทางจากบ้าน โดยนั่งรถเมล์
ไปหัวล�าโพง แล้วก็นั่งรถไฟมาลงสถานีบางเขน เดินเข้าประตู 2  ใช้เวลาเดินทาง 
ประมาณ 2 ชัว่โมง หลงัจากนัน้ก็เร่ิมไม่ไหว ไปอยูบ้่านน้าสาว แถวพหลโยธนิ 
24 ปีสุดท้ายถึงได้มาอยู่หอค่ะ

- Kamolwan Lueprasert KU 46

จับเนียร์ครับ ใครเคยจับและเคยโดนจับบ้าง?
บายเนียร์ตึก 12 ปี 2532 #ตึก12พี่น้องล้วนกล้าแกร่ง
- Joe Lic KU 45

งานรับน้องปี 1 สมัยก่อนจะใช้พื้นที่บริเวณหน้าหอประชุมครับ
- Santi Chittasobhon KU 40

สมัยเรียน คุณเข้า-ออกมหา'ลัย
ทางประตูไหนกันครับ?

- Joe Lic KU 45
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ช่วงชีวิตที่สนุกและมีรสชาติที่สุด 
คือช่วงที่เป็นนิสิตเกษตรศาสตร์
โดย พี่เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ ์ KU 29

นัง่อ่านโพสต์ของกลุม่ แล้วก็ย้อนถามตัวเองว่า ช่วงเวลาไหน 

มรีสชาตทิีส่ดุ กต็อบได้ว่า ช่วงเป็นนสิติเกษตรศาสตร์ครบั อายุ 

18 ปี ก�าลังวัยรุ ่น หอบเสื้อผ้าเข้ามาอยู ่ในมหาวิทยาลัย 

นอกจากการเรียนแล้ว ชวีติทีม่เีพือ่นคือ การอยูห่อพกั มเีพือ่น

ร่วมตึกร่วมหอ มื้อเช้า ตัวใครตัวมัน มื้อกลางวัน กินกับเพื่อน

กลุม่ภาควชิา มือ้เยน็กลุม่รุน่เดยีวกนั รวมคณะตกึเดยีวกนั ชวีติ

ตกึพกับางคนืกม็กีารฉายหนงัสารคด ี8 มม. เรยีกว่า “หนงัตกึ” 

นั่งดูกันในห้องรวม 40-50 คน เงียบกริบ ไม่ได้ยินแม้แต่เสียง

หายใจ

การไปฝึกงานในสถานีของมหาวิทยาลัย และสถานีของ

กระทรวงเกษตรฯ ผมเป็นคนบางละมุง ชลบุรี (ปัจจุบัน คือ 

เมอืงพทัยา) สมยัเดก็กไ็ม่ได้เดนิทางไปทีใ่ดมากนกั แต่ช่วงเรยีน

เกษตรฯ ฝึกงานรอบแรกปี 2 ที่สถานีฝึกงานนิสิตเกษตรฯ 

ปากช่อง ปี 3 ภาคต้น ฝึกงานที่สถานีพัฒนาที่ดิน อุดรธาน ี

ได้ข้ามไปฝั่งลาว นครเวียงจันทน์ ปี 3 ภาคปลาย ไปดูงาน

ยางพาราทีภ่าคใต้ นครศรธีรรมราช ยะลา ปัตตาน ีสงขลา และ

มาเลเซีย

ก่อนจบได้ความรู ้ในอาชีพ เห็นประเทศไทยมากข้ึน 

ได้เพื่อนที่ยังคบกันอย่างหนาแน่น ยิ่งมีกลุ่มไลน์ KU 29 กลุ่ม

ไลน์ตึก 4 กลุ่มไลน์รุ่นคณะเกษตร ท�าให้วัยย่างเข้า 70 ปี 

ยังไม่รู้สึกตัวว่าเราอาวุโสมากนัก เห็นภาพเก่า ๆ เอามาแชร์ 

ให้เห็นว่า ชีวิตที่มีความสุข คือสมัยเป็นนิสิต ไม่ต้องรับผิดชอบ

อะไรมาก พ่อแม่หาเงนิส่งธนาณตัมิาให้ทกุเดอืน อาชพีเกีย่วกบั 

มวลชนคนส่วนใหญ่ หลาย ๆ  ครัง้กท็ะลึง่สนกุสนานแบบวยัรุน่ 

แต่ก็เป็นพลเมืองที่ดีนะครับ
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Rugby Club ในงานกีฬามหาวิทยาลัย น่าจะถ่ายที่จุฬาฯ
- Kriangkrai Towthirakul KU 51

ชอบเพลง AGGIE ที่ร้องร่วมกันในอดีต ท�าให้เกิดความรักสามัคคีทั้งในอดีตและปัจจุบัน
- Kriangkrai Towthirakul KU 51

Freshy Night กบัคู่เดตค่ะ ไม่เหน็หน้า 
เลยชิมิ (ฮา) แต่ชุดราตรีของนิสิตหญิง
ต้องเป็นแบบนี้นะคะ Maxi ค่ะ Maxi 
เวลาซ้อนจักรยาน ต้องจับรวบกระโปรง
ให้ดีนะคะ ไม่งั้นมีสิทธิ์ลงไปวัดพื้นได้ค่ะ 
(ฮา)

- Noy Wara KU 38

ท�าเนียบหัวเข็มขัด KU
- Nakorn Wudhikanakorn KU 51

จู่ ๆ ก็เจอบัตรนิสิต สมัยปี 1 
KU 42 ดีใจจัง

- Manus Kleebthong  
  KU 42

เอามาอวดบ้าง สงสัยว่าท�าไม
บัตร KU 41 เป็นสีเขียว?

- จิราภรณ์ พลอยแสด 
  KU 41

เก็บไว้สภาพเหมือนใหม่
เลยครับพี่  บัตรผมสีเขียว 
จางไปแล้ว

- Manus Kleebthong
  KU 42

CLASS  OF  2020 51



วันรับปริญญา
โดย ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร
KU 30

วันหนึ่งในปี 2517 เป็นวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 

ซึ่งเป็นวันที่รอคอยของทั้งตัวป้าและพ่อแม่ 

การเดินทางมากรุงเทพฯ มันไม่ง่ายดายเลยส�าหรับ 

ครูบ้านนอกจากปลายด้ามขวาน แม่นั้นไม่เคยมากรุงเทพฯ  

ส่วนพ่อเคยมาแล้วครั้งหนึ่ง ดังนั้น เมื่อต้องเดินทางมาร่วมพิธี

รับพระราชทานปริญญาของลูกสาว พ่อและแม่เลยต้องชวน 

น้าเขยซึ่งเคยอยู่กรุงเทพฯ และเพื่อนครูที่สนิทสนมกันมาก 

อีก 2 คนมาด้วย 

ก่อนออกเดนิทางแม่กโ็ทรเลขมาแจ้งป้าว่าจะมาถงึวนัไหน 

แต่เจ้ากรรมจริง ๆ ด้วยความที่ป้าเป็นคนเฟอะฟะ ดันดูวันที่

ผดิไป เยน็วนันัน้กเ็ลยเอ้อระเหย ท�าธรุะปะปังอยูแ่ถวสามแยก

เกษตร เมื่อกลับไปถึงหอพักซึ่งอยู่ด้านหลังโรงหนังอมรพันธ ์

ก็พบว่าพ่อแม่และคณะมารออยู่แล้ว นาทีนั้นมีความรู้สึก

เหมือนโลกจะแตก เพราะแม่ของป้านั้นมีชื่อเสียงว่าดุได้โล่ 

จ�าไม่ได้แล้วละว่าโดนอะไรไปบ้าง จ�าได้แต่ว่ารีบกุลีกุจอเก็บ

ข้าวของไปนอนค้างกับแม่ที่โรงแรมแถวบางล�าพู

ในวันรับปริญญา ป้าก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาก ไอ้ที ่

จะตื่นแต่ตี 4 ไปเซ็ตผมแต่งหน้าน่ะ ไม่มีเสียละ เพื่อน ๆ  คนอื่น 

กเ็ช่นเดียวกนั อย่างดีกแ็ค่หวีผมทรงทีคิ่ดว่าสวยท่ีสดุ แล้วทาปาก 

นิดหน่อยเท่านั้นเอง พวกพร็อพทั้งหลายก็ไม่มี ดอกไม้ก็จะให้

กันเป็นดอก ๆ  ไม่มช่ีอหรหูราสวยงามเหมอืนปัจจุบนั ส่วนใหญ่

ก็เป็นดอกกุหลาบ บ้างก็เป็นดอกเบญจมาศ ใครที่มี FC เยอะ

หน่อยก็จะได้ดอกไม้เป็นกอบเป็นก�า แต่ธรรมเนียมไถเงิน 

บณัฑตินีม่มีาตัง้แต่สมยันัน้แล้วนะ น้อง ๆ  จะถือกล่องมาไถกัน 

ตรง ๆ โดยไม่ต้องบูมเบิมให้เสียเวลา 

เราก็จะเดินทางเข้าไปที่คณะแต่เช้าเพ่ือถ่ายภาพกับ
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คณาจารย์ที่ตึกพลเทพ คณะประมง จากนั้นก็เคลื่อนขบวนไปที่

อนุสาวรีย์คุณหลวงสุวรรณฯ บรรยากาศในช่วงนี้ ไม่เป็นที่รื่นรมย์

ของแม่ เพราะป้าจะมีน้อง ๆ  และเพือ่น ๆ  มาถ่ายรปูด้วยเยอะไปหมด 

ท�าให้มีเวลาถ่ายรูปกับพ่อแม่น้อยไปนิด ภาพที่ออกมาก็จะเห็น

อารมณ์ขุ่นมวัของคณุยายฉายออกมาจากภาพเลยทเีดยีว ส่วนพ่อนัน้ 

ไม่ต้องพูดถึง ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ ลืมเสียงบ่นพึมพ�าของแม่ไปได้ 

อย่างน้อยก็ชั่วคราว 

เม่ือได้เวลา ป้ากส่็งคณะครอบครวัเข้านัง่เตน็ท์ข้างหอประชมุ 

แล้วพวกเราก็ตั้งแถวและเดิน MARCHING จากหน้าประตูใหญ่ 

อ้อมสระน�้า เข้ามานั่งในหอประชุม เมื่อในหลวงและสมเด็จ 

พระบรมราชินีนาถเสด็จฯ พิธีก็เริ่มข้ึน ท่ามกลางการเฝ้าดูของ 

ผู้ปกครองที่ชมผ่านทีวีวงจรปิดอยู่ในเต็นท์ข้างหอประชุม 

ป้าจ�าบรรยากาศตอนรับพระราชทานปริญญาจากพระหัตถ์

ไม่ได้แล้วละ อาจจะด้วยความตื่นเต้น จ�าได้แต่ว่า เมื่อลงจากเวที 

เราจะเดินอ้อมออกนอกหอประชมุ และตอนนีเ้อง ป้ายงัมเีวลาหยดุคยุ 

กับแม่ได้อีกด้วย ซ่ึงตอนนี้แม่ก็แฮปปี้มีความสุข ลืมเรื่องขุ่นมัว

ทั้งหมดไปแล้ว

เสรจ็จากพธิใีนวนันัน้ พ่อกบัแม่กก็ลบัไปค้างทีโ่รงแรม โดยมป้ีา 

ตามไปด้วย เวลาที่จะอยู่ด้วยกันมันน้อยจริง ๆ รุ่งเช้าป้าส่งพ่อแม่

ขึ้นรถไฟกลับนราธิวาสด้วยน�้าตา ใจมันหวิว ๆ บอกไม่ถูก คิดถึง

ความล�าบากของพ่อแม่ ทีก่ดัฟันส่งเราเรยีนจนจบ รูท้ัง้รูว่้าจบแล้ว

ลูกคงไม่กลับไปอยู่บ้านแน่นอน เพราะเธอบินสูงเสียแล้ว 

เป็นอนัจบเรือ่งราวการเดนิทางในรัว้สเีขยีว 4 ปีของป้า แต่ยงั 

หรอกนะ ป้าไม่ได้จากรัว้สเีขยีวไปใหน ยงัคงเรยีนปรญิญาโทต่อ เมือ่

จบแล้วก็ท�างานอยู่ในรั้วนี้แหละ จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลานานถึง 

50 ปีเต็ม และคงจะอยู่รับใช้ มก.ต่อไปจนกว่าจะไม่ถูกเรียกใช ้

ความรกัความผกูพนักบัรัว้สเีขยีวมมีากล้นเกนิพรรณา ด้วยเหตุนีเ้อง 

ป้าจึงซาบซึ้งเป ็นที่ยิ่ง กับท่อนจบของเพลงพระราชนิพนธ์ 

“เกษตรศาสตร์” ทีว่่า “พระคณุเกษตรล้น รกัเป่ียมท้น ดวงจติเอย”

ตอนอยู่ปี 1 ได้ไปเชียร์รักบี้ที่สนามศุภชลาศัย ทั้งร้องเพลงเชียร์และมีการแปรอักษร โดย 
ใช้สีกางเกงของนิสิตชาย เพราะจะท�าการยืนขึ้นแล้วหันหลังก้มลงจะเห็นแต่สีกางเกง คนแปร
ไม่รู้หรอกว่าจะได้รูปอะไร

- Surachai Sombunwit  KU 34

ภาพหนึ่งภาพ เราเล่าได้หลายค�า
ภาพความทรงจ�า เราเล่าได้ตลอดไป
กิจกรรมสะพานมนุษย์และปีนผาเอาป้าย
รับน้องเมเจอร์พืชไร่ AGRON 50 KU 50
- Annop Kittikool KU 50

ปี 2515-2516 ผมอยู่ปี 4 เทอม 2 ยืนมอง
จากตึกฟิสิกส์ มีอาคาร ศร. 1 แล้ว และใหม่
ด้วยครับ

- Maitree Phromkingkeao KU 29
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สมัยปี 4 ก�าแพงแสน มีรถป๊อปคันนึง เท่สุดละตอนนั้น ฮ่าฮ่า รถคันนั้นน่าสงสารมาก มันเคยรับภาระแบกผู้โดยสารทีเดียวสามคน
ตัวโต ๆ จากหอไป ศร. ประจ�า

- Apikanya McCarty KU 56

เกษตรฯ ก�าแพงแสน ช่วงโควิด-19
- Peerajit Peanpijit KU 60

แทงค์น�้าสูง แหล่งผลิตน�า้ดื่มน�้าใช้
ของชาวเกษตรฯ ก�าแพงแสน ท่ีใคร ๆ  
ก็เรียก “ตะปูยักษ์” สมัยก่อนเปิดให้
ขึ้นไปชมวิวได้ปีละครั้ง ภายในเป็น
บันไดเวียน เดินบ้าง ลากจูง เข็นตูด
กันบ้าง กว่าจะถึงหัวตะปู เพื่อขึ้นไป
น่ังรับลมเย็น ๆ เห็นวิวทุ ่งนาและ
ตลาดกว้างไกลทั่วทั้งก�าแพงแสน

- Peerapong-Grit
  Sangwanangkul KU 50

ในวนัรบัน้องทีก่�าแพงแสน...หลงัประชมุเชยีร์มา 1 เดอืน 
วันสุดท้ายที่พี่ ๆ ปลุกเราตอนตี 4 แล้วไล่กลับบางเขน... 
ณ เวลานัน้ กอ็ึง้ ๆ  แต่แล้วพี…่แล้วพีก่พ็าพวกเราไปเข้าฐาน
ต่าง ๆ ที่เตรียมความพร้อมไว้อย่างดี ได้ผ่านความเหนื่อย 
ความอดทน ความอ่อนล้า ได้เห็นน�้าใจเพื่อนร่วมรุ ่น 
ทีไ่ม่สบายแล้วลยุฐานไม่ได้ เอาเสือ้ตวัเองมาเชด็หน้าเพือ่น
ที่มีแต่โคลนตั้งแต่หัวจรดเท้า แล้วความซึ้งใจก็มาหยุด 
ที่ห้องนี้ค่ะ ที่รุ่นน้องได้เห็นรอยยิ้มของพี่ ๆ ในครั้งแรก 
ได้รับความต้องรับอย่างอบอุ่นเข้าสู่คณะอย่างเต็มตัว

- Tui Wongratana KU 48 
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ก�าแพ
งแสน

ถนนสายชมพพูนัธุท์พิย์ของชาวก�าแพงแสน เป็นเส้นทางสวยงามร่มรืน่ให้พวกเราชืม่ชมมานานหลายสบิปี แต่เพิง่เป็น
ที่รู้จักของคนภายนอกเมื่อไม่นานนัก รูปนี้ถ่ายไว้ตั้งแต่ปี 2529 ล�าต้นโตกว่านางแบบนิ้ดเดียว

- เครือมาศ บุญล้อม KU 44

งานวันเปิดบ้าน เปิดวิทยาเขต (ก�าแพงแสน) ต้อนรับปี 1 คณะเกษตร KU 53 มาเที่ยวชมที่นี่ น้องมากันเยอะมาก 
หลายคันรถ พี่ ๆ แต่ละเมเจอร์ก็จัดกิจกรรมสนุก ๆ พรีเซนต์ขายของน้อง ๆ กันเต็มที่ กระจายไปทั่วทุกจุด แล้วคิดดู 
แต่ละที่ห่างกันเป็นกิโลฯ ต้องใช้รถตะลัยรุ่นพิเศษ ‘เทรลเลอร์ติดรถไถ’ วิ่งรับส่งน้อง ๆ ไปตามจุดต่าง ๆ สนุกมากครับ 
ส่วนที่นั่งเท่กันบนรั้วนั่น ‘คาวบอย’ สัตวบาลเขาล่ะ หล่อทุกคน ดูลงตัวทุกท่า หน้าตาก็ดี (ฮา)

- Annop Kittikool KU 50

ก�าแพงแสน ปี 2530
เรยีนเกษตรฯ ไม่เคยมจีกัรยานเป็นของตัวเองเลย อ้าว! แล้ว

คันนี้ของใครอ่ะ
- Nuntira Mekaroonkamol KU 44

ณ ก�าแพงแสน
สุข เศร้า เหงา รัก 
ก็ไม่พ้นต้องมา “สะดือ”
เชื่อว่าพี่ ๆ น้อง ๆ เพื่อน ๆ หลายคนก็เคยมีโมเมนต์แบบนี้
- Bhornpat Ann Annie KU 53
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กับเพื่อน KU 14 ที่ไร่ฝึกงานนิสิตเกษตรฯ ศรีราชาและโคกส�าโรง ปี 2499
- อาจารย์สงัด ศุขเกษม KU  14

ใครปั่นขึ้นมาได้ นี่คารวะสองจอก ส่วนผมสองเท้าเข็น 
สองมือจูง ยังเหนื่อย! เด็กเกษตรฯ ศรีราชา กล้ามขาเป็น
มัด ๆ ฮ่า ๆ #สะพานดาว2550

- Chanu Youchaitesa KU 66

เบยีบเชยีร์! เกษตรฯ ศรรีาชา ณ ลานเทเลทบับี ้ปี 2555
- Nattha Rft KU 69
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ศรีราชา

ส�าหรับวิทยาเขตศรีราชา ภาพเมื่อ 10 ปีก่อน ก่อนที่จะมีการสร้างตึกใหม่อีกหลายตึกครับ
- Suabsakul Earny Gururatana KU 60

สนามซอฟท์บอล วิทยาเขตศรีราชา
- Angelo Micheli KU 59

จากสถานีวิจัยสู่วิทยาเขตศรีราชา SRC 1
- Antiga Phungnga KU 56
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ตอนพวกเราอยูปี่ 3 น่าจะประมาณ
ปี 2546 คณะทรพัยากรธรรมชาตแิละ
อุตสาหกรรมเกษตร มี 2 สาขา คือ
เกษตรกับอาหาร ที่ตรงนี้เป็นแปลง
ว่าง พวกเรามาฝึกขับแทรกเตอร์ วิชา
เครื่องจักรกลเกษตร วัดระยะทาง 
นับจ�านวนรอบล้อ เพื่อค�านวณอะไร
สักอย ่าง (คืนอาจารย ์หมดแล้ว) 
บริเวณรอบ ๆ มีสระน�้าที่พวกเรา 
ลงไปล้างแทรกเตอร์ มีเล้าเป็ดกับ 
เล้าไก่และวัวพื้นเมืองฝูงหนึ่งที่พี่ ๆ 
ปี 4 ก�าลังท�าวิจัยปัญหาพิเศษ

- ก้อนหิน อากาศธาตุ KU 61

คดิถงึเกษตรฯ สกลนคร แดนเขยีวขจ ีทีม่าพร้อมเครือ่งบนิสงครามเวยีดนาม
- Somsanouk Man KU 56

ย้อนเวลาไปปี 2547 สนามกีฬาทีเ่กษตรฯ สกลนคร สมยัน้ัน ยงัไม่มพีืน้ปนู ไม่มหีญ้าเขยีว 
ไม่มีรั้ว รอบข้างยังเป็นป่า ถ้าเดินเข้าไป บอกได้เลยค่ะ หลงทางแน่ ๆ

- ก้อนหิน อากาศธาตุ KU 61
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เฉลิมพ
ระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

มี เรื่ อง เล ่ าความประทับใจจากวิทยาเขต
เฉลิมพระเกยีรต ิจงัหวดัสกลนครมาเล่าสูก่นัฟังครบั 
ขออนุญาตย้อนเวลาไปเมื่อปี 2553 ปีที่ 2 ของการ
เป ็นนิสิตปริญญาโท สาขาวิขาพฤกษศาสตร ์
ที่บางเขน ผมประสบปัญหาอย่างมากในการเก็บ
ตวัอย่างพชืหายากกลุม่หนึง่ซึง่เป็นหวัใจของ Thesis 
ปริญญาโทของผม พืชกาฝากใต้ดินในวงศ์ดอกดิน 
ณ ขณะนั้นมีรายงานพบอยู่ 3 ชนิดในไทย โดย
ดอกดินพวกนี้ไม่ได้โผล่มาให้เห็นตลอด แต่จะโผล่
เฉพาะส่วนดอกขึน้มาเหนอืดนิเพือ่สบืพนัธุใ์นฤดฝูน
เท่านั้น 

กว่าผมจะออกตามหาแต่ละชนดิครบมนัยากมาก 
การเข้าไปตามเขตอุทยานต่าง ๆ ก็ยุ่งยากทั้งเรื่อง
การท�าเอกสารขอเข้าพื้นที่ การเดินทาง ที่พัก และ
แล้วผมกไ็ด้รบัความช่วยเหลอืจากรุน่พีท่่านหนึง่ทีอ่ยู ่
ที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร รุ่นพี่ท่านนั้น
บอกว่า ภายในวิทยาเขตมีป่าอนุรักษ์ เป็นป่าเต็งรัง
ซึ่งอุดมสมบูรณ์มาก 

โดยตามรายงาน มรีายงานพบในภาคอสีานตอนบน 
1 ชนดิ และมกัพบในป่าเตง็รงั แต่ยงัไม่เคยมรีายงาน
พบท่ีสกลนคร ณ เวลานัน้ ผมไม่รอช้า จองตัว๋รถทวัร์ 
ไปสกลนครทันที เงินวิจัยก็มีอยู่น้อยนิด ต้องเจียด
เป็นค่าเดินทาง ค่าที่พัก แต่รุ่นพี่ท่านนั้นก็บอกว่า 
ไม่แน่ใจว่าจะเจอหรือไม่ แต่ด้วยความที่เป็นพื้นที่
อนุรักษ์ของมหาวิทยาลัยก็น่าจะมาลองดู 

ผมไปถงึ พีเ่ขาดแูลผมดมีาก มารบัทีท่่ารถ วนันัน้
ฝนตกทั้งวัน เพราะเป็นหน้าฝนและพายุก็เข้า พี่เขา
พาเข้าไปในมหาวทิยาลยั เป็นครัง้แรกและครัง้เดยีว
ทีผ่มเคยเข้าไปในวทิยาเขตสกลนคร และทีน่่าทึง่ คอื
มีป่าอนุรักษ์ที่อุดมสมบูรณ์มาก ๆ วันนั้นน�้าท่วมป่า
ด้วยครบั แต่ผมมเีวลาไม่มาก พีเ่ขาพาผมเข้าไปในป่า 
พาผมไปด ูและผมกเ็จอพืชหายากทีผ่มตามหาจรงิ ๆ  
ผมดีใจมาก เจอครบทุกระยะการเจริญเติบโตเลย 
เลยเอาภาพความประทบัใจของป่าอนรุกัษ์ภายในรัว้ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ 
จังหวัดสกลนครมาให้ชมกันครับ 

- Title S. Chairote
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ยินดีต้อนรับสู่คลับนิสิตเก่าชาวเกษตรฯ

จากวันแรกที่ย่างเท้าเข้ามาในร้ัวนนทรี ไม่ว่าจะใช้เวลา 
2, 3, 4 (หรือ 8) ปี ถึงวันนี้ พวกคุณมีสถานะเป็น ‘บัณฑิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์’ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

แต่หากก่อนหน้าน้ัน มีคนท่ีมสีถานะเดยีวกบัคุณมาแล้ว 
กว่า 200,000 คน กระจายอยูใ่นทกุภาคส่วน ทกุจงัหวดัของ
ประเทศไทย พวกเขาได้ไปสร้างชื่อเสียงไว้ในหลายแวดวง 
ซึง่หลายคนต่างยอมรบัว่าเกษตรศาสตร์มส่ีวนบ่มเพาะวธิคีดิ 
สภาพร่างกายและจิตใจ การสานสัมพันธ์ ตลอดจน 
‘ความสตรอง’ ให้พวกเขา พร้อมสูก้บัทกุงานและทกุปัญหา
ที่ถาโถมเข้ามาในแต่ละช่วงของชีวิต

เช่นเดียวกับบทสัมภาษณ์ของนิสิตเก่า 5 คน จาก 5 
วงการนับจากนี้ ที่เราเชื่อว่าเรื่องราวประสบการณ์ผ่านร้อน
ผ่านหนาวที่พวกเขายินดีแบ่งปันให้กับพวกเรา จะเป็น
ประโยชน์กับบณัฑติจบใหม่ ทีห่ากเราเลอืกหยบิยกมาปรบัใช้ 
ก็คงเป็นเหมือนทางลัดแห่งความส�าเร็จ ทั้งในแง่ของการใช้
ชีวิตและการท�างาน

ซึ่งไม่แน่ว่า ในอนาคต เราอาจได้เห็นคุณ 
เป็นหนึ่งในผู้ให้สัมภาษณ์ในคอลัมน์นี้…ก็เป็นได้

PROVE  YOU  GRADUATED  FROM KU!60

CON
VERSATION

 W
ITH OUR FAM

ILY



CLASS  OF  2020 61



THE ONLY
CERTAINTY
IN LIFE IS
UNCER-
TAINTY
พระอาจารย์คม อภิวโร
เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรี
KU 61 คณะวนศาสตร์

พระอาจารย์คม อภิวโร คือเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีร ี
(จันดีอนุสรณ์) จังหวัดนครราชสีมา ผู้เคยศึกษาคณะ
วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ถึงแม้จะเรียนได้
เพียง 2 ปี ก่อนตัดสินใจลาออกไปบวช แต่ประสบการณ์ 
ความรู ้ และเวลาในรั้วแห่งนี้กลับเป็นช่วงชีวิตส�าคัญ 
ที่หล่อหลอมให้ท่านมองโลกในมุมมองใหม่ ให้ได้เชื่อ 
ในความไม่แน่นอนของชีวิต การพิสูจน์ด้วยตัวเอง และ 
การใช้ชวีติทางโลกด้วยสตเิป็นสิง่ทีเ่ราทกุคนสามารถท�าได้
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ท�าไมเราไม่สามารถบงัคบัทกุอย่างให้ได้ดัง่ใจเรา 

ท�าไมมีสมหวัง ต้องมีผิดหวัง เราอยากสมหวัง 

เราไม่อยากผิดหวัง สมัยเป็นเด็กน้อย เรารู้สึกว่า 

อยากให้มนัเป็นวนัเสาร์-อาทติย์ หรอืปิดเทอมตลอด 

ไม่อยากเปิดเรียน ไม่อยากให้เป็นวันจันทร์ พอมันมี 

วนัจนัทร์ หรอืวนัสอบทไีร มนับีบค้ันหวัใจเหลือเกิน 

กเ็กดิความทกุข์ พอเกดิความทกุข์กต้็องหาวิธีดบัทกุข์ 

แก้ทีภ่ายนอก กเ็หมอืนกบัเราต้องวิง่ออกไปเรือ่ย ๆ  

มันเหนือ่ย เลยต้องย้อนกลบัมาข้างใน เพือ่ทีจ่ะดบัทกุข์ 

ภายในที่มี ซึ่งพบว่าไม่มีอะไรประเสริฐไปกว่าวิชา

ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สติเป็นเครื่องเตือนเรา ท�าให้เห็นว่า ที่เราวิ่ง

ออกไป ไปไขว่คว้ามาแต่ทกุข์ทัง้นัน้เลย ไม่ได้ไขว่คว้า 

ความสุขทีแ่ท้จรงิ ประกาศนียบตัร โล่รางวลั ทรพัย์สนิ 

เงนิทอง เกยีรตยิศชือ่เสยีงต่าง ๆ  ยากมากกว่าจะได้มา 

พอได้มาแล้ว การจะรกัษาไว้นัน้ยากยิง่กว่า ทกุอย่าง

เป็นหัวโขนทั้งนั้น พอถึงเวลาต้องจากโลกไป 

มันกลับไม่เป็นประโยชน์ต่อความตายของเราเลย

คุณจะอยู่สูงอยู่ต�า่ คุณจะมีรายได้เท่าไร คุณ

จะมีหน้าที่การงานอะไร ประสบความส�าเร็จมาก

น้อยแค่ไหน เป็นเรื่องที่คนอ่ืนให้คุณค่าหมดเลย 

แล้วคุณล่ะให้คุณค่าตัวเองหรือยัง รู้จักคุณค่าของ

ตัวเองแค่ไหน และจะท�ายังไงเพื่อพัฒนาศักยภาพ

และคุณค่าของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สมัยเด็ก อาตมาเรียนโรงเรียนประจ�าที่ติดอยู่

กับป่าเขา ระหว่างน้ันก็ได้ศึกษาธรรมะ ได้รางวัล

ตอบปัญหาด้านธรรมะทุกปี จนตัดสินใจมาเรียน

มัธยมปลายที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศ แล้วเกิดค�าถาม

ว่าท�ายังไงเราจึงจะเข้าถึงธรรมะหรือธรรมชาติได้ 

ซึง่เริม่แรกกค็งต้องกายวเิวกก่อน ต้องปลกีตวั เพราะ

เรายงัมกี�าลงัจติไม่เข้มแขง็พอจะอยูท่่ามกลางความ

วุ่นวายแล้วไม่ไหลเลื่อนเปื ้อนไปกับสิ่งแวดล้อม 

ถ้าอย่างนัน้จะไปเรยีนต่อทีไ่หนด ีเส้นทางมเียอะมาก 

แต่เราอยากเรียนอะไรท่ีฝ ึกระเบียบวินัยและ

สามารถปลีกตัวเองสู ่ความวิเวกได้ก็เหลือคณะ

วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เดียว

ท�าไมเด็กธรรมดาคนหนึ่ง
ถึงสนใจธรรมะ?

ธรรมะสอนอะไรพระอาจารย์?

วัยเด็กของพระอาจารย์เป็นอย่างไร?

เกียรติยศชื่อเสียงต่ำง ๆ 
ยำกมำกกว่ำจะได้มำ 
พอได้มำแล้ว
กำรจะรักษำไว้ยำกยิ่งกว่ำ 
ทุกอย่ำงเป็นหัวโขนทั้งนั้น 
พอถึงเวลาต้องจากโลกไป 
มันกลับไม่เป็นประโยชน์
ต่อความตายของเราเลย
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คณะวนศาสตร์ เป็นคณะที่รับน้องหนักและโหดที่สุดของประเทศไทย 

ในสมัยพระอาจารย์ได้ผ่านการรับน้องทุกอย่าง ได้ฝึกฝนตนอย่างดีเยี่ยม ท�าให้

คนกเฬวราก ขี้เกียจ กลายเป็นคนที่มีระเบียบวินัย ท�าให้คนที่พร้อมจะฝึกตน

อยูแ่ล้ว รกัในการฝึกตน กลายเป็นคนเข้มแขง็ สามารถสูก้บัสิง่ยากได้ การรบัน้อง 

ท�าให้ทุกคนถอดเขี้ยว ถอดหัวโขน แล้วลงสู่ความเป็นผืนดินเดียวกัน คณะ

วนศาสตร์ให้พืน้ฐานในการสร้างดนินี ้และปลกูเพาะเมลด็พันธ์ุแห่งสตปัิญญาน้ี

ส่วนภาควชิาการ ไม่ว่าจะเป็นวชิา ENVIRONMENTAL CONSERVATION 

วชิา BOTANY ทกุอย่างทีเ่รยีนประมวลกลบัมาเป็นส่วนผสมของชวีติหมดเลย 

อาตมาต้องฝึกไปอยู่ป่าและทะเลตามอุทยานแห่งชาติ ไปหลงป่า กินนอน 

อยู่ในป่า เราไม่ได้ดูแลเฉพาะตัวเองให้รอด แต่ต้องดูแลเพื่อนทั้งหมดให้รอด 

ขณะเดียวกันก็ต้องท�ารายงานส่งอาจารย์ และไปสอบด้วย ผู้เรียนคณะนี ้

จึงต้องพร้อมทั้งกายและใจ ไปจนถึงมีวิชาความรู้ที่เข้มแข็งด้วย

ชดัเจนขึน้ เพราะหลงป่านีท่กุข์มาก (หวัเราะ) นกึดวู่าไม่ได้อาบน�า้ 7 วนั 

อาหารดี ๆ ไม่ต้องพูดถึง ทุกอย่างที่ได้จากที่นี่ มันบ่มเพาะจนได้ที่ ตอนเป็น

นิสิตเราได้ไปวัดป่าบ้านตาด ไปสวนแสงธรรม ได้พบหลวงตามหาบัว ญาณ 

สมัปันโน และคุณแม่จนัด ีโลหติด ีเราจงึตดัสนิใจลาออกเพ่ือไปบวชตอนก�าลังจะ 

ขึ้นปี 3 เพราะเชื่อว่าวิชาความรู้อันดีงามที่มหาวิทยาลัยสอน เพียงพอแล้ว 

กับพื้นฐานที่อาตมาต้องการ ที่เหลือคือภาคปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ 

ของอาตมาเพื่อพิสูจน์ค�าสอนของพระบรมศาสดา

อาตมาได้รบัฐาน ได้รบัพลงัจากคณะวนศาสตร์หล่อหลอมให้เป็นพระทีม่ี 

ความเดด็เดีย่ว อาจหาญ เรามจีติทีพ่ร้อมจะสูก้บัสิง่ยาก พร้อมผจญกับปัญหา 

พร้อมเจอกับความยากล�าบาก เรามีภูมิคุ้มกันต่อความทุกข์ ขณะเดียวกัน 

ก็พัฒนาความสุขให้เกิดขึ้นและแจกจ่ายให้คนอื่นได้ตลอดเวลา

การฝึกของคณะวนศาสตร์ ท่านอาจารย์ทุกท่าน รุ่นพี่ เพื่อน รุ่นน้อง 

ความรักสามัคคีของพวกเราก็เป็นพลังส�าคัญที่ท�าให้อาตมาได้ท�าประโยชน์ 

ให้กับพระพุทธศาสนามากมาย

ชีวิตในเกษตรฯ ของพระอาจารย์เป็นอย่างไร?

ธรรมะที่ตามหาชัดเจนขึ้นไหมจากการเรียนที่นี่?

บทเรียนที่ได้จากรั้วนนทรีแห่งนี้ 
ที่น�าไปปรับใช้กับการเป็นพระคืออะไร?
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ถ้าถามว่าความเชือ่ของวดัป่าธรรมครีคีอือะไร? ต้องเรยีนทกุท่านว่าคอื ความไม่เชือ่ 

อะไร แต่ต้องพิจารณา พิสูจน์ให้ถ่องแท้จนเกิดความชัดเจนของจิต ที่นี่ไม่เน้น 

ความงมงายด้วยประการทั้งปวง เน้นว่าอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะได้ปฏิบัติและรู้แจ้ง

ประจักษ์ใจเฉพาะตนแล้วเท่านั้น 

อย่างช่วงวิกฤติโควิด-19 ที่ผ่านมา ข้าวยากหมากแพง รายรับไม่เข้า รายจ่าย 

มีแต่เพิ่มขึ้น แต่ชาวบ้านก็ยังรวมตัวกันไปซื้อแอลกอฮอล์ ซื้อไข่ไก่ ผักสดมาแขวนไว้

หน้าประตูวัด เพราะพระบิณฑบาตไม่ได้ อาตมาและคณะสงฆ์จากวัดจึงขอโอกาส

เป็นฝ่ายย้อนกลับไปดูแลท่านทั้งหลายด้วย โยมใส่บาตรพระมามากแล้ว ขอให้พระ

ได้ดูแลโยมบ้างเถิด เราแจกถุงยังชีพและเงินสดจ�านวนหนึ่ง ขณะเดียวกัน อาตมา 

กส็อนพระ เณร และคณะศษิย์เสมอว่า ท่านทัง้หลายอย่ามวัแต่คิดพึง่ชาวบ้าน จงตัง้สต ิ

ให้ดีและคิดว่า เราต้องเป็นที่พึ่ง เป็นแสงสว่างของตนเอง และสามารถเป็นท่ีพึ่ง 

เป็นแสงสว่างให้ผู้อื่นได้ด้วย

การได้เหน็ภาพความเป็นปกตขิองชีวิตมนษุย์ธรรมดา เป็นข้อได้เปรยีบ 

ของอาตมาทีท่�าให้รูว้ธิทีีม่ศีลิปะในการถ่ายทอด เพราะมปีระสบการณ์จรงิ

ที่เคยประสบทุกข์อย่างนั้น หวั่นไหวกับอะไร มีความสนุกสนานอย่างไร 

ดใีจกบัรปู รส กลิน่ เสยีง มายาทัง้หลายของโลกมาเช่นไร เมือ่เหน็โทษชดั 

เราก็สามารถแจกแจงโทษและชี้ประโยชน์ได้

ต้องเรียนท่านบัณฑิตทั้งหลายก่อนว่า อนุโมทนา ยินดีด้วยที่ท่านได้

ศึกษาจบ แต่ความรู้ที่มี มั่นใจหรือยังว่าเป็นปัญญา ความรู้ที่มีจะน�ามาซึ่ง

ความทุกข์ หรือความสุข อย่าไว้ใจ อย่าเพิ่งเชื่อ และให้พิจารณาอยู่เสมอว่า 

“โลกเป็นของไม่เทีย่ง” ความรูแ้ละประสบการณ์เก่าของเราอาจจะใช้ไม่ได้ 

ในอนาคตก็ได้ 

อย่ายดึติด อย่ายดึมัน่ส�าคัญหมายเฉพาะความรู้และวชิาการของเรา 

แต่ให้เปิดกว้างและยอมรับว่าทุกคนมีความสามารถ สิ่งนี้ตรงกับหลัก

พระพุทธศาสนาที่บอกว่า “ทุกดวงจิตมีพุทธะอยู่แล้ว” จงรู้จักคุณค่าของ

ตัวเอง เข้าใจความเป็นจริงของโลก และเปิดใจรับความเปลี่ยนแปลงของ

ทุกสรรพสิ่ง จะท�าให้ชีวิตต่อจากนี้ของบัณฑิตเป็นชีวิตจริงที่มีความสุข 

ได้ตลอดเวลา

ความเชื่อของวัดป่าธรรมคีรี
ของพระอาจารย์คืออะไร?

การได้ใช้ชีวิตทางโลกมาก่อนถือเป็นข้อดี
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระอาจารย์หรือไม่?

พระอาจารย์มีอะไรจะแนะน�าบัณฑิตใหม่
ในฐานะรุ่นพี่ที่ผ่านมาทั้งทางโลก
และทางธรรมหรือไม่?
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สมัยก่อนเป็นการเอนทรานซ์ครั้งเดียว เลือก 

5 อันดับ พี่เลือกคณะศึกษาศาสตร์ เกษตรฯ เป็น

อนัดบัแรก เพราะชอบเล่นกฬีาอยูแ่ล้ว เป็นนกักฬีา

ฟุตบอลโรงเรียนมาก่อน เล่นมาตัง้แต่เดก็ ๆ  พอเข้า

มหา’ลัยก็ยังเป็นนักกีฬาอยู่ แต่บาดเจ็บต้องผ่าตัด

หัวเข่าก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญในชีวิต

โค้ชวุฒิเลือกเรียนพลศึกษา
เพราะชอบเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กรึเปล่า?
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โค้ชวุฒิ-วริศ บุญศรีพิทยานนท์
โค้ชสโมสรฟุตบอลเกษตรศาสตร์ เอฟซี
KU 55 คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา

โค้ชวฒุ-ิวรศิ บญุศรพีทิยานนท์ คอืรุน่พีท่ีเ่รามกัเหน็เขา
บริเวณขอบสนามสนามอินทรีจันทรสถิตย์อยู ่ เสมอ 
โดยเขาเรียนจบเอกพลศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ และ
ใช้ชีวิตทำาหลากอาชีพในหลายประเทศ ก่อนกลับสูว่งการ
กีฬาและบ้านที่เขารักมากที่สุดอีกครั�ง ด้วยการรับหน้าที่ 
เป็นเฮดโค้ชให้กับนาคามรกต   สโมสรฟุตบอลเกษตรศาสตร์  
เอฟซีจนสร ้างนักเตะฝี ี เท ้าดีหลายคน โดยเช ่่อว ่า 
โค้ชที่ดี คือคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนอื่นได้ และ 
ทุกวันนี� โค้ชวุฒิกิ็ยังสนุกกับการแพ้ชนะ และการพัฒินา 
ทีมในทุก ๆ วัน
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สมัยก่อน ส�ำหรับเด็กผู้ชำย ฟุตบอลเป็นกีฬำอันดับหนึ่ง

ในใจ และด้วยสมัยนั้นไม่ได้มีสื่อมำกมำยขนำดนี้ กำรเล่นกีฬำ

กับเพื่อน ๆ ถือเป็นควำมสุขที่สุดแล้ว 

หลังจำกบำดเจ็บ เรำย้ำยเข ้ำมำอยู ่ ในหอพักของ

มหำวิทยำลัยก็รู้สึกวำ่ทุกคนเป็นห่วงเรำ มำช่วยดูแล ทั้ง ๆ ที่

เรำไม่ได้อยู่หอในตั้งแต่ต้น พอหำยดี ทุกคนก็ยังปฏิบัติกับเรำ

เหมือนเดิม มหำ’ลัยส�ำหรับเรำเลยเป็นเหมือนบ้ำนอีกหลัง 

เป็นเหมือนครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่ง

สมัยบอลโรงเรียน คู่ต่อสู้ฝีเท้ำจะไม่ห่ำงกันมำก แต่พอ

เข้ำมำในระดบัมหำวทิยำลยั รุน่พีห่ลำยคนเก่งมำก เล่นสโมสร

ใหญ่ ๆ บำงคนติดทีมชำติไปแล้ว หรือแม้แต่เพ่ือนร่วมรุ่น 

ด้วยกันเองก็เป็นทีมชำติหลำยคน เพื่อนก็เหมือนกลำยเป็น 

ไอดอลของเรำไปด้วย เรำเข้ำมหำ’ลัยตอนปี 2538 ช่วง 6-7 ปีนั้น 

ทมีเกษตรศำสตร์ถอืว่ำประสบควำมส�ำเรจ็มำกในฟตุบอลระดบั

มหำวิทยำลัย

ฟตุบอลเป็นกฬีำทีเ่ล่นเป็นทมี เรำเก่งคนเดยีวไม่ได้ ต้องมี 

เพ่ือนร่วมทมีคอยกระตุน้และผลกัดนัตลอดเวลำ เพรำะมนัจะมี 

วันที่เรำเล่นไม่ดี มันมี ทุกคนมีช่วงเวลำแบบนั้น แต่เรำก็จะได้

เพ่ือน ๆ  คอยช่วยเหลอื อย่ำงคณะศกึษำศำสตร์เองกม็กีำรรบัน้อง 

ที่เข้มข้น เป็นวัฒนธรรมแบบรุ ่นพี่ดูแลรุ ่นน้อง รุ ่นน้อง 

ก็พยำยำมสำนต่อสิ่งดี ๆ ของรุ่นพี่ ที่เรำมองว่ำเป็นประโยชน์ 

กำรเคำรพซึ่งกันและกัน หรืออย่ำงกำรท�ำงำนร่วมกัน มันเป็น

สปิริตและมิตรภำพแบบนักกีฬำที่หล่อหลอมให้เรำเป็นเรำ 

ทุกวันนี้

ชอบอะไรในกีฬา?

มิตรภาพที่ว่าคืออะไร?

เสน่ห์ของฟุตบอลในรั้วนนทรีคืออะไร?

ฟุตบอลเป็นกีฬา
ที่เล่นเป็นทีม

เราเก่งคนเดียวไม่ได้
ต้องมีเพื่อนร่วมทีม

คอยกระตุ้นและ
ผลักดันตลอดเวลา
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เราไม่เคยเตรยีมใจว่าเหตกุารณ์แบบนีจ้ะเกดิข้ึนกบัเรา 

รู้สึกว่ายังเล่นฟุตบอลอาชีพได้ ยังมีความฝัน มีความหวังอยู่ 

อาการบาดเจ็บตอนนั้นต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดสูงมาก 

แต่พอผ่าตัดเสร็จก็ได้คณาจารย์ภาควิชาพลศึกษามาช่วยดูแล

ฟื้นฟูและท�ากายภาพบ�าบัดให้ ในเวลา 6 เดือน ก็กลับมาเป็นปกติ 

ที่แห่งนี้เลยเป็นมากกว่าบ้าน 

พอเรียนจบ ไม่ได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้ว 2-3 ปีแรกท�างาน

ในไทย จากนั้นมีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตที่สหรัฐอเมริกาและ

ออสเตรเลีย ซ่ึงตอนอยู่ออสเตรเลียเป็นช่วงที่ฟุตบอลไทย

ก�าลังสร้างลีกอาชีพ  เพื่อน ๆ เลยชักชวนให้มาเป็นโค้ช 

มันเลยกลับมาที่ว่า ถ้าเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนสักที่ 

บ้านหลังที่ 2 ของเราน่าจะเป็นที่ที่ดีที่สุด เลยไม่ลังเล 

ที่จะมาเป็นโค้ชให้กับเกษตรศาสตร์ เอฟซี

จริง ๆ โค้ชก็คล้ายกับครู ที่ต้องดูแลนักเรียน หรือนักกีฬา

ให้เขาบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เหมือนกับครูที่มีเป้าหมาย 

ในแต่ละบทเรยีน มกีารทดสอบ ประเมนิผล แต่บททดสอบของ 

กีฬาคือ ผลการแข่งขัน เลยอาจจะมีความกดดันมากกว่า 

เหมอืนแต่ก่อนตอนเป็นนกักีฬา เรากด็ือ้ ไม่อยากท�า 

ท�าไมต้องท�าแบบนี ้ไม่พอใจเวลาโค้ชไม่ให้ลงเล่น พอมาเป็น 

โค้ชเอง ท�าให้เข้าใจว่าวิธีคิดเป็นยังไง เราเลือกแค ่

ผู ้ เล ่นที่ดีที่สุดไม ่ได ้  แต ่ต ้องเลือกคนที่ม ี

ความพร้อม และเหมาะที่สุด บางทีผู้เล่น

ที่เก่งที่สุดอาจจะไม่ได้ลงเล่นก็ได้

เราต้องหาตัวเองให้เจอ ว่าจริง ๆ แล้ว ชอบอะไร 

แล้วถ้าเลือกจะลองท�าอะไรก็ท�าให้สุด ถ้าลองแล้ว รู้สึกว่า 

มันเหนื่อย มันยาก ท้อแล้วเลิกก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าปลายทาง

คืออะไร อย่างน้อยจงเข้าไปอยู่ใกล้สิ่งที่เราชอบให้มากที่สุด 

จะท�าให้เรารูจ้กัคนมากขึน้ ท�าในส่ิงทีตั่วเองรกัก่อน เพราะพอถงึ

วันหนึ่งจะมีทางไปเอง ถ้าไม่ชัดเจนกับเป้าหมายตัวเอง เราจะลอย ๆ  

เหมือนตอนที่พี่ไปอยู่ต่างประเทศ สุดท้ายก็หนีตัวเองไม่พ้น

จากคนที่เคยวิ่งอยู่ในสนาม
พอบาดเจ็บต้องมานั่งข้างสนาม
ชีวิตเปลี่ยนไปแค่ไหน?

พอมาเป็นโค้ชเอง
ท�าให้เข้าใจโค้ชของตัวเองในอดีตขึ้นบ้างไหม?

เมื่อไม่สามารถท�าอาชีพในฝันได้
โค้ชวุฒิมีวิธีก้าวผ่านความผิดหวังนั้นอย่างไร?

เราชนะทุกวัน
ไม่ได้อยู่แล้ว
สิ่งส�ำคัญคือ

จะฟื้นฟูตัวเอง
ให้ดีขึ้นมำได้ยังไง
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เราจะมีหลักปรัชญาในการท�างานอยู่แล้ว ว่า

จะสร้างทีมแบบไหน เหมือนที่เขาพูดกันว่าทีมจะ

สะท้อนคาแรกเตอร์ของผู้น�า เวลาคัดเลือกนักเตะ

เลยเลือกจากปรัชญาที่เรามี ค�าถามแรกที่พี่จะ 

ถามเสมอคือ “จะวิ่งหรือไม่วิ่ง?” เพราะฉะนั้น 

นักเตะที่เราเลือกเข้ามาทุกคน เรารู้อยู่แล้วว่าเขา

พร้อมจะวิ่งให้เรา แต่ค�าถามถัดมา คือจะท�ายังไง 

เราถงึเข้าไปอยูใ่นใจเขาได้ เพราะคนทีเ่หนือ่ยคอืเขา

โค้ชทกุคนท�างานบนความคาดหวงัของคนอืน่ 

เราจึงต้องหาวิธีที่จะท�าให้นักเตะสู้เพื่อเรา เพราะ

เมื่อไรก็ตามที่เขาไม่สู้เพ่ือเรา เราก็จบ เราจึงต้อง

จูงใจ ยืดหยุ่น ต้องศึกษาว่าโอกาสและการพัฒนา 

ที่เราจะผลักดันให้เขาควรเป็นในรูปแบบไหน?

ขอยืมค�ากล ่าวของคนอื่นมาพูดอีกครั้ ง 

“ทีมจะดีหรือไม่ดี ให้ดูหลังจากวันที่แพ้กลับมาว่า

เราอยู่ในสภาพไหน” เราชนะทุกวันไม่ได้อยู่แล้ว 

ส่ิงส�าคญัคอื ในวนัทีเ่กดิเหตุการณ์แบบนัน้ จะฟ้ืนฟู

ตัวเองให้ดีขึ้นมาได้ยังไง 

โค้ชเป็นอาชีพท่ีไม่มั่นคงที่สุดในโลกแล้ว 

ผลงานไม่ดี 4-5 นัด แฟนบอลก็เริ่มบ่น ผู้บริหาร 

ก็ล�าบากใจ ดังนั้นการได้พลิกสถานการณ์แบบนั้น

ให้ดีขึ้น คือที่สุดของความสนุกและความท้าทาย 

ให้ทุกคนเห็นว่าเราก็มีวันพลาด กีฬาเป็นเกมการ

แข่งขันที่ใครพลาดน้อยกว่ากันจะมีโอกาสประสบ

ความส�าเร็จมากกว ่า เมื่อทุกคนท�าพลาดได ้ 

สิ่งส�าคัญคือ เราแก้ไขมันยังไงก็เท่านั้นเอง

ส�าหรบัพี ่โค้ชทีด่ต้ีองเป็นคนทีเ่ปล่ียนชวีติคนได้ 

นกักฬีาบางคนอยูท่มีหนึง่ไม่เก่งเลย ไม่เคยได้ลงเล่น 

แต่พอมาอยู่กับทีมเรากลายเป็นตัวหลัก จากเด็ก 

ที่ไม่มีชื่อเสียงกลายเป็นคนที่มีหลายคนมาถามว่า 

“ได้ผู้เล่นดี ๆ แบบนี้มาได้ยังไง”

พี่ว่ามันส�าคัญที่เขามาอยู่กับเราแล้วเขาได้

อะไร ได้ความรู ้ ได้พัฒนาตัวเอง จนสามารถ

เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ เปลี่ยนชีวิตได้ ส�าหรับพ่ี 

การทีเ่ขาอยูกั่บเราแค่ 6 เดือนแล้วย้ายไปอยูที่มท่ีดีกว่า 

ถอืว่าประสบความส�าเรจ็แล้ว เพราะมนัไม่ใช่แค่ตัวเขา 

มันรวมไปถึงชีวิตคนรอบตัว ครอบครัว เพื่อน แฟน 

ถ้าเราสามารถส่งเขาไปอยูใ่นจดุทีด่กีว่าได้ ไม่มอีะไร

มีความสุขไปกว่านี้อีกแล้ว

สิ่งที่โค้ชวุฒิเรียนรู้จากนักเตะคืออะไร? ความสุขของการเป็นโค้ชในวันนี้คืออะไร?โค้ชที่ดีคือ…?
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EVERYONE IS 
DIFFERENT

มิ้ม-วรัปศร อัคนียุทธ
บรรณาธิการบริหาร ส�านักพิมพ์บ้านและสวน
KU 57 คณะเกษตร ภาควิชาพืชสวน

มิ�ม-วรปัศร อคันยีทุธ คอืบรรณาธกิารบริหาร ส�านกัพิมพ์บ้านและสวน บริษทั 
อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน) ผู้เข้ามาท�าวงการสื่อเพราะ
ความรักในสองสิ่งคือ ธรรมชาติและตัวหนังสือ เธอเติบโตจากการเป็นบัณฑิต
คณะเกษตรสู่บรรณาธิการที่เข้าใจความแตกต่างของคน นอกเวลาท�าการ 
เธอยังเป็นเจ้าของสตูดิโอขายเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านเล็ก ๆ ชื่อ 
KRAAM STUDIO และก�าลังพยายามท�าบ้านของตัวเองให้เสร็จเสียที
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สนุกมาก ได้อยู่หอ แล้วค่าหอคือ ถูกมาก เทอมละ 700 

บาท น�้าไฟฟรี ยุคนั้นได้ท�ากิจกรรมกับเพื่อน ๆ เยอะมาก 

ทั้งกิจกรรมรับน้อง กิจกรรมพัฒนามหาวิทยาลัย กีฬาภายใน 

และกีฬาสี่จอบแห่งชาติระหว่างคณะเกษตรจากหลาย ๆ 

มหา'ลัย ซึ่งนอกจากกีฬาที่เรารู้จักกันแล้ว จะมีกีฬาเฉพาะทาง 

ด้านเกษตรด้วย เช่น แข่งขยายพันธุ์พืช แข่งจับสัตว์ สนุกดี

เหมือนกัน

แล้วพอเราเรียนต่างจังหวัด ต้องอยู่กับเพ่ือนแทบจะ

ตลอดเวลา เรียนก็เรียนด้วยกัน กิจกรรมก็ท�าด้วยกัน ตอนปี 1 

ต้องเดินไปเรียนด้วยกัน ห้ามผู้หญิงเดินคนเดียว ต้องมีผู้ชาย

เดนิด้วยทกุครัง้ เวลาไปไหนเลยรูส้กึว่าเป็นกลุ่มก้อน ปลอดภยั 

เคยมีอันหนึ่งที่รุ ่นพี่จะถามชื่อเพ่ือน ตึกอะไร ห้องอะไร 

เราตอบได้หมด จนรุ่นพี่บอกไม่เอาคนนี้แล้ว คนนี้ไม่ต้องตอบ 

เปลี่ยนคน (หัวเราะ)

การรับน้องยุคนั้นก็โหดสุด ๆ ตอนนั้นก็ไม่เข้าใจหรอก 

แต่พอมองย้อนกลบัไปกพ็บว่ามนัท�าให้เรากบัเพือ่นได้ใกล้ชดิกนั 

รุ่นเรามี 400 กว่าคน คือรู้จักกันหมด แล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันมา

จนถึงทุกวันนี้ จัดงานเลี้ยงรุ่นบ่อยมากและมากันเยอะ

ตอนอยู่ ม.ปลาย เราเคยดูรายการแนะน�ามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ แล้วรู้สึกอยากเรียนที่นี่มาก ประกอบกับเรา 

เป็นคนชอบต้นไม้ ชอบสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว และคุณพ่อเป็น

เกษตรอ�าเภอ เวลาไปทีท่�างานคุณพ่อกไ็ด้เรียนรู้เร่ืองเหล่านีไ้ป

โดยปริยาย แล้วบ้านเราอยู่ต่างจังหวัด หลังบ้านเป็นทุ่งนาเลย 

สิ่งเหล่านี้เลยซึมซับมาตั้งแต่เด็ก ๆ ตอนเอนทรานซ์เลยเลือก

คณะด้านเกษตรหมดเลย แต่คนละมหา’ลัย สุดท้ายได้เป็น 

รุ่นแรก ๆ  ของคณะเกษตรที่ได้ไปเรียนที่วิทยาเขตก�าแพงแสน

บรรยากาศตอนเรียนเป็นอย่างไร?

อยากเรียนเกี่ยวกับเกษตร
มาตั้งแต่เด็กเลยเหรอ?เวลำไปถ่ำยงำนแล้วเจอควำมล�ำบำก

ไม่เคยมีปัญหำเลยนะ เพรำะสุดท้ำย
มันจะผ่ำนไปได้เสมอ

เหมือนค�าที่เขาพูดกันว่า
“จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน”

CLASS  OF  2020 71



เราเป็นคนปล่อยวาง ซึ่งส�าคัญมาก บางที 

เราไปท�างาน ต้องเจอคนหลากหลายรูปแบบ เราไม่

สามารถให้ทกุคนเป็นอย่างทีเ่ราต้องการได้ คนแต่ละคน 

ก็ไม่เหมือนกัน และไม่จ�าเป็นต้องเหมือนกัน การ

ปรับตัวง่าย การปล่อยวางได้ ท�าให้เราท�างาน 

ได้อย่างมีความสุข เวลาเราไม่พอใจใคร เราจะรู้สึก

เข้าใจเขาว่า คนไม่จ�าเป็นต้องเหมือนกัน พอเรา

เข้าใจเขา ก็ไม่มีอะไรมาบั่นทอนท�าให้เรารู้สึกไม่ดี

มุมมองการใช้ชีวิตของคุณคืออะไร?

มนักม็ช่ีวงทีผู่อ่้านน้อยลง แต่เรามกีารปรบัตวั

ก่อนหน้านี้แล้ว โดยการท�าออนไลน์ควบคู่ไปด้วย 

ผู้อ่านบางคนก็ยังชอบอ่านแบบเล่มอยู่ แต่เราก็ 

ได้กลุ่มผู้อ่านออนไลน์มากขึ้น ซึ่งจริง ๆ การเรียน 

ที่เกษตรฯ ท�าให้เราเป็นคนอดทนและปรับตัวง่าย 

ไม่ว่าจะอยูใ่นทีแ่บบไหน เราจะสามารถปรบัตวัเข้ากบั 

เมื่อวงการสิ่งพิมพ์เจอปัญหา
‘สิ่งพิมพ์ก�าลังจะตาย’
ปรับตัวกับสถานการณ์อย่างไร?

บรรยากาศ หรือสถานที่นั้น ๆ ได้ เพราะตอนเรียน 

เจอมาหมดทุกรูปแบบแล้ว ท�าให ้เราไม ่กลัว 

ความล�าบาก เวลาไปถ่ายงานแล้วต้องเจอความล�าบาก 

ไม่เคยมีปัญหาเลยนะ เพราะสุดท้ายมันจะผ่านไป

ได้เสมอ เหมือนค�าที่เขาพูดกันว่า “จะมีสักกี่ครุย 

ที่ลุยโคลน”
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จริง ๆ ก็เปล่ียนไปเยอะมากนะ ตอนวัยรุ่นจะ 

พลุ่งพล่านมาก อยากท�าโน่น อยากท�านี่ แต่พอผ่านไป

สักระยะรู้สึกว่าตัวเองนิ่งขึ้น นิ่งขึ้นมาก สามารถรับมือ

กับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้ดีขึ้นมาก เมื่อก่อนเวลาเจอเรื่อง

กระทบกระทั่งนิดหน่อยก็เกิดค�าถามแล้วว่า ท�าไม 

สิง่เหล่านีต้้องเกดิขึน้กบัเรา แต่พอเราเป็นผูใ้หญ่ขึน้แล้ว 

เรื่องพวกนั้นมันเล็กน้อยมาก 

ปัญหาทีเ่ราคดิว่ายิง่ใหญ่เหลอืเกนิในวนันี ้ฟมูฟาย

กบัมนัในวนันี ้พอวนัหนึง่เราผ่านมนัไปได้แล้ว มองย้อน

กลับไป ทุกอย่างจะเป็นเรื่องเล็กไปเลย มันแค่นี้เอง

เราอยากร่วมสนุก เห็นเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ 

เอาเรื่องของตัวเอง ธุรกิจของตัวเองมาโพสต์ เรื่องของ

หลาย ๆ  คนทีม่าโพสต์ในกลุม่สนกุทัง้นัน้เลย คนนีเ้รยีน

จบคณะนี้แล้วไปท�างานแบบนี้ มีเรื่องราวประทับใจ

เยอะมาก ก็เลยลองไปร่วมสนุกด้วยดีกว่า รู้สึกเหมือน

ได้กลับไปอยู่ในบรรยากาศตอนเรียนมหา’ลัยอีกคร้ัง 

ทุกครั้งที่เข้าไปในกรุ๊ปนี้ ก็เลยโพสต์ฝากร้านเล็ก ๆ 

ของเรา แล้วฟีดแบ็คก็ดีมาก คนมากดไลก์ มาคอนเมนต์ 

บางคนอนิบ๊อกซ์มา ถามเรือ่งนัน้เรือ่งนี ้ถามเรือ่งท�าบ้าน 

มันเหมือนบรรยากาศใต้คณะสมัยเรียนที่มีรุ่นพ่ีรุ่นน้อง

มานั่งคุยปรึกษากัน

ความสุขของเราในวันนี้ คือชีวิตที่เรียบง่ายมาก ๆ  

แค่ตื่นมาได้ปลูกต้นไม้ รดน�า้ต้นไม้ ได้อ่านหนังสือดี ๆ 

เท่านี้ก็มีความสุขแล้ว

คุณในวันที่เป็นบัณฑิตกับคุณในวันนี้
เปลี่ยนไปแค่ไหน?

หลายคนอาจจะเคยอ่านเรื่องราวของคุณ
จากกลุ่ม KU จะฝากร้าน ในช่วงโควิด 19

ความสุขของคุณในวันนี้คืออะไร?
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YOUR
BEST
แจ็ค-ภัทรนคร นครสันติภาพ
ผู้ร่วมก่อตั้ง I WANNA BE A FARMER
KU 69 คณะประมง ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
แจ็ค-ภัทรนคร นครสันติภาพ คือ 1 ใน 4 ผู้ก่อตั้ง 
I WANNA BE A FARMER โดยเขาเป็นพนกังานรฐัวสิาหกจิ 
ในเวลาท�าการ ส่วนนอกเวลาท�าการเป็นเจ้าของฟาร์มกุ้ง 
ที่ใช้คอนเซ็ปต์ HOME FARMING: ท�าฟาร์มที่บ้าน เพื่อ 
คนที่บ้าน โดยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากการ
เรียนและประสบการณ์ในคณะประมงมาบริหารจัดการ  
พร้อมกับความเชื่อที่ว่า เกษตรกรรมยั่งยืนจะสามารถ
สร้างผลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมได้
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เราชอบปลามาตั้งแต่เด็ก ๆ แต่ไม่เคยเลี้ยง 

เพราะไม่มคีวามรูข้นาดนัน้ ในกรงุเทพฯ ข้อมลูเกีย่วกบั 

เรือ่งนีก้แ็ทบไม่ม ีนอกจากจะอ่านหนงัสอือย่างเดยีว 

การที่เราจะหาความรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมได้เลยต้องเข้า

คณะประมงเท่านั้น

ต่อให้จบไปแล้ว เรารู้สึกผูกพันกับคณะอยู่ดี 

รุ่นพี่มาเจอรุ่นน้องในงานประมงซีฟู้ดก็ท�าให้ความ

สมัพนัธ์ในคณะเหนยีวแน่นขึน้มาก บางทจีบไปแล้ว 

10 ปีก็ยังกลับมากิน ในการเรียนคณะประมง 4 ปี 

ประมงซีฟู ้ดน่าจะเป็นกิจกรรมที่ประทับใจและ

อบอุ่นที่สุดแล้ว

พอเข้ามาก็งงมาก สมัยนั้นทุกคนต้องเข้ามา

เรียนก่อนแล้วค่อยเลือกว่าจะเอกภาควิชาอะไร 

ซึง่ผมเลอืกภาควชิาเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ เรยีนเกีย่วกบั

การดูแล การเพาะพนัธุ ์ไปจนถงึการรกัษา แต่ละภาค 

ก็จะมีกิจกรรม มีคาแรกเตอร์ต่างกัน อย่างคน 

ที่เรียนเทคโนโลยีประมงทะเลก็จะชวนกันออกเรือ 

ไปจบัปลา ขณะทีภ่าคเราจะรบัหน้าทีด่แูลปลาในบ่อ 

ส่วนบรรยากาศในคณะก็อบอุน่มาก มีความเป็น 

รุ่นพี่รุ่นน้องสูง เหมือนครอบครัว ต่อให้ไม่รู้จักกัน 

กทั็กทายพูดคยุกนั ทีค่ณะจะมตีิง้รปูปลากระโทงแทง 

มีทั้งสีทอง สีเงิน สีทองแดง เป็นตัวแทนของระดับ

ชั้นปี 1 ปี 2 ปี 3 เรามีค่ายรักแรกยิ้ม มีรับน้อง 

สอนน้องร้องเพลง ค่ายประมงอาสา และกิจกรรม

ที่ใหญ่ที่สุดของคณะคือ ประมงซีฟู้ด ผมเองก็เคย

เป็นประธานร้านประมงซีฟู ้ดด้วย เมนูย�าอร่อย 

ปลาเผา กุ้งเผา

ช่วงปี 3 ผมไปฝึกงานที่ฟาร์มกุ้งในประเทศ

ฟิลิปปินส์ประมาณครึง่ปี ท�าไปท�ามาก็ชอบ กลับมา

เลยสมัครงานฟาร์มกุ้งที่ไทย แต่ท�าได้พักหนึ่งก็ยัง

รูสึ้กว่ายงัไม่ใช่ จากนัน้ก็สอบเข้าท�างานทีก่ารไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟฝ.) ดูแลเรื่อง 

ส่ิงแวดล้อม ดูแลเขื่อน ก่อนจะพักงานไปเรียนต่อ

เกีย่วกบัสิง่แวดล้อมทีใ่ช้เครือ่งมอือวกาศตรวจสอบ

ภาคพืน้โลกทีป่ระเทศญีปุ่น่ พอเรยีนจบ เพือ่นกช็วน

กลับมาท�าฟาร์มกุ้ง I WANNA BE A FARMER  โดย

เอาความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดจากการเรียน

และการท�างานมาใช้

คุณสนใจเรื่องการประมง
มาตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่า?

ความเป็นพี่น้องอยู่มาตลอด
จนหลังเรียนจบเลยหรือเปล่า?

พอเข้ามาเรียนจริง ๆ
เหมือนที่คิดไว้ไหม? หลังเรียนจบ ชีวิตเป็นอย่างไรต่อ?

มีควำมเป็นพี่น้องสูง
เหมือนครอบครัว
ต่อให้ไม่รู้จักกัน

ก็ทักทายพูดคุยกัน

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เรา

อยากให้ทุกคนเป็นเกษตรกรได้ ทุกวันนี้ คนมักมี

ความเชื่อว่า เกษตรกรต้องตากแดด ตัวด�า ท�างาน

เหนือ่ย ท�างานหนกั แต่เราอยากให้ทกุคนลบภาพนัน้ 

ออกไป เพราะไม่ว ่าใครก็ตามก็สามารถเป็น

เกษตรกรได้ อย่างเราท�างานรัฐวิสาหกิจ เรียนจบ

เมืองนอกมา ก็สามารถเป็นเกษตรกรได้เหมือนกัน 

เราอยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่

I WANNA BE A FARMER มีที่มาจากอะไร?
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เราเชื่อในสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับ 

การท�าเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน การกินของเราก็

เหมือนกัน ฟาร์มของเรามีเนื้อที่ประมาณ 28 ไร่ 

เน้นการบริหารจัดการที่ดี เรามีคนงาน 1 คน 

ผู ้จัดการฟาร์มอีก 1 คน เราใช้เครื่องมือและ

เทคโนโลยีในการท�างานมากกว่า และใช้บุคลากร

อย่างคุ้มค่า

ผมท�างานประจ�า 08.00-16.00 น. แต่ตอน

พักเที่ยง ผมสามารถเช็คกล้องวงจรปิดในฟาร์มได้ 

บางเครื่องมือเราสามารถควบคุมผ่านมือถือได้ด้วย 

ถามว่าการท�าสองสิ่งไปพร้อม ๆ กันยากไหม? 

จริงๆ ก็ไม่ยาก ขึ้นอยู่กับการจัดการของเราเอง

ความเป ็นพี่น ้องในคณะ ท�าให ้ เรารู ้จัก 

การท�างานเป็นทีม การแบ่งงาน และท�าให้รู้ว่าการ

สานสัมพันธ์กับคนรอบข้างมีข ้อดีข้อเสียยังไง 

มันสร้างประโยชน์ได้มากแค่ไหน ฟาร์มของเรามี 

หุ้นส่วนทั้งหมด 4 คน คนแรกดูเรื่องการตลาด 

อีกคนดูเรื่องการเลี้ยง อีกคนดูเรื่องการขาย คนที่ 4 

ดเูรือ่งเทคโนโลย ีมากไปกว่านัน้ เรายงัสร้างสมัพนัธ์

กบัเกษตรกรข้างเคยีง เพือ่ผลกัดนัให้ทกุคนมาเลีย้ง

กุ้งอย่างยั่งยืน 

ความเชื่อของคุณและ
I WANNA BE A FARMER คืออะไร?

นอกจากความรู้เรื่องประมงแล้ว สิ่งไหน
ในรั้วเกษตรฯ ที่คุณน�ามาใช้ในชีวิตบ้าง?

ค�าว่ายั่งยืนมีทั้งหมด 2 ส่วนประกอบ หนึ่ง 

เกษตรกรรมยั่งยืน และสอง ส่ิงแวดล้อมยั่งยืน 

ซึง่เราต้องท�าสองสิง่นีค้วบคูไ่ปด้วยกนั สกลิล์ต่าง ๆ  

นานาที่ได้จากสมัยเรียน ท�าให้เราคุยกับเกษตรกร

ฟาร์มข้างเคียงได้ง่ายข้ึน สมมติ คุณปล่อยน�้าเสีย

ออกไป แล้วฟาร์มเราดูดน�้าเสียมาใช้ ฟาร์มเราก ็

เจอผลกระทบ เราก็เลยต้องคุยกันว่าจะท�ายังไงให้

สิ่งแวดล้อมที่เราใช้ร่วมกันอยู่ไปได้เรื่อย ๆ
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อาจารย์จะบอกเสมอว่า เกษตรกรไม่ใช่คู่แข่งเรา และ 

ส่ิงแวดล้อมก็ไม่ใช่ศัตรู ถ้าเราบริหารจัดการได้ก็จะท�าให้คุณ

ท�างานได้ดีและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น เรามองว่าคนอื่นเป็นคนที ่

ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และเกษตรกรรมให้ดีขึ้น 

เหมือน ๆ กันกับเรา

ส่วนมากคนท�าฟาร์มกุ้งจะขายกุ้งเข้าฟาร์มกุ้ง แต่เรา

อยากจะลบความคิดนั้น อยากให้ทุกคนสามารถซื้อกุ้งโดยตรง

จากเราได้เลย KU จะฝากร้าน ท�าให้เห็นว่ามีตลาดลูกค้าท่ีอยากซือ้ 

อยากกนิของคณุภาพทีส่่งตรงมาจากฟาร์มโดยตรง มนัย�า้เตือน

ว่าสิ่งที่เราท�าอยู่มีคุณค่า

ค่านิยมทุกวันนี้ คนไม่ค่อยอยากท�างานเป็นลูกน้องใคร 

เพราะตวัเลอืกมนัเยอะ เราเลอืกได้ว่าจะท�าหรือไม่ท�าอะไร การ

ท�างานก็เหมือนกัน หลาย ๆ คนคิดว่าการออกมาเป็นเจ้าของ

ธุรกิจนั้น ให้ผลตอบแทนมากกว่า ซึ่งไม่ผิด แต่ก่อนอื่นต้อง 

ดูก่อนว่า ธรุกิจนัน้ ยัง่ยนืหรอืไม่ อย่างตวัผมมองว่า เราสามารถ

เลอืกท�าทัง้สองอย่างพร้อมกนัได้ แต่ต้องจดัสรรเวลาตวัเองให้ด ี

งานประจ�าต้องท�าเตม็ที ่งานเสรมิกต้็องท�าเตม็ที ่ถ้าเลอืกจะท�า 

อะไรแล้ว ไม่ว่าทางไหนก็ขอให้เต็มที่กับมัน

แปลว่าคุณไม่ได้มองว่าคนอื่นเป็นคู่แข่ง?

คุณค่าของสิ่งที่คุณท�าอยู่ตรงไหน?

ในยุคที่ใคร ๆ ก็อยากลาออกมาท�าธุรกิจ 
ท�าไมคุณถึงท�าทั้งสองอย่างควบคู่กันไป?

จัดสรรเวลำให้ดี
ถ้ำเลือกจะท�ำอะไรแล้ว

ไม่ว่าทางไหน
ก็ขอให้เต็มที่กับมัน
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KEEP
DOING
IT!
ลูกพีช-รพีพร ตันตระกูล
ศิลปิน นักร้อง นักแต่งเพลง
KU 71 คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ลกูพชี-รพพีร ตนัตระกลู นกัร้อง นกัแต่งเพลงมากความ
สามารถ ผูท้ีม่คีวามคิด ความฝันในการเดนิทางสายดนตรี
มาตัง้แต่เดก็ ก่อนแจ้งเกดิบนเวที THE VOICE THAILAND 
SEASON 2 ในสมัยที่เธอยังเป็นนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 
ก่อนที่ในเวลาต่อมา เธอจะได้เปิดตัวเป็นศิลปินกับชุมชน
คนดนตรี MALAMA COLLECTIVE อย่างเป็นทางการ 
สู่การเปิดตัว LUKPEACH ผลงาน EP แรกของเธอ และ
เรื่องราวต่อจากนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิต มุมมอง และ
ความคิดกับช่วงชีวิตที่ผ่านรั้วเกษตรฯ ของเธอ

อยากเป็นนักร้อง…จ�าได้ว่า พ่อตัดหนังสือพิมพ์ 

ดูดวงในหนังสือพิมพ์ ว่าคนเกิดวันนี้จะโตไปเป็นอะไร 

พ่อตดัหนงัสอืพมิพ์หน้านัน้แล้วเอามาแปะไว้ให้ตอนวนัเกดิ 

พอหลังจากนัน้มาย้อนดูตอนโต มนัเขยีนไว้ว่า คนทีเ่กดิ

วันที่ 14 มีนาคม เหมาะกับเป็นดารา นักแสดง หรือคน

มีชื่อเสียง เราเลยฝังใจว่า โตมาเราต้องดังแน่เลย เวลา

ใครถาม เราเลยตอบว่า “อยากเป็นดาราค่ะ” (หวัเราะ)

ความฝันในวัยเด็กของคุณคืออะไร?
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ต้องบอกว่า ทีบ้่านสนบัสนนุด้านดนตรอียูแ่ล้ว 

เพราะเราเป็นเด็กสมาธิสั้น ฉะนั้นพ่อแม่เลย

สนับสนุนให้ท�ากิจกรรมทุกอย่างเลย ไม่ว่าจะเป็น

ดนตร ีกฬีา หรอือะไรกต็ามทีไ่ม่ต้อง TAKE MEDICINE 

แต่เน้นบ�าบัดด้วยกิจกรรมพวกนี้ 

พอเรยีนเปียโนไปสกัพกั ครกูถ็ามว่า “ไปสอบ

มั้ย?” เราก็ไปสอบ แต่ตอนสอบ เราไม่ชอบ

บรรยากาศเลย เราร้องไห้ตอนสอบ ก็เลยขอแม่ว่า 

เราอยากเรียนเปียโนอย่างมีความสุข อยากเรียน

เปียโนเพราะเราชอบ อยากร้องเพลง อยากเรียน

แบบมคีวามสขุ เราไม่อยากไปสอบ เราคดิว่าเราเป็น

เด็กแค ่นี้  ท�าไมต ้องมาเจออะไรแบบนี้ด ้วย 

ต้องกดดันขนาดนี้ ท�าไมไม่เรียนเพราะชอบ หรือ 

มีความสุขกับมัน พอบอกที่บ้าน ที่บ้านก็เข้าใจ 

เลยบอกครวู่า ห้าม PUSH ให้ไปสอบเกรด เรากเ็ลย

ดีขึ้นและยังมีความสุขกับดนตรี

ลูกพีชอยู่กับดนตรีมาเยอะค่ะ ที่บ้านคุณตา 

สีไวโอลิน คนในครอบครัวทุกคนชอบดนตรี มีเสียง

เพลง ชอบเปิดเพลง ที่บ้านเต็มไปด้วยดนตรี ลูกพีช

เลยโตมากับดนตรี แต่ก็ไม่อยากลงลึกกับมันเกินไป 

เพราะกลัวว่า ถ้าเราเรียนดนตรีมากเกินไป เราจะ

เกลียดมัน เหมือนที่ลูกพีชเจอกับภาษาญี่ปุ่น แบบ

ในปี-สองปีแรกที่เรียน สนุกมากเลย เราชอบมัน 

แต่พอเรียนปี 3 ต้องไปสอบ เราไม่สนุกกับมันแล้ว 

แต่ทั้งหมดทั้งมวลนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเรา 

ไม่ชอบดนตรีนะ มันแค่เหมือนกับว่าดนตรีเป็น

ความฝันของเรามาแต่แรกแล้ว

จรงิ ๆ  เหมอืนว่าเรามสีายสมัพนัธ์กบัเกษตรฯ 

มาตัง้แต่เดก็ เพราะลกูพชีกบัพีส่าวทีอ่ายหุ่างกนั 7 ปี 

เรียนสาธิตเกษตรฯ กันทั้งคู่ ตอนเด็ก ๆ ก็เรียน

อนุบาลชนานันท์ที่อยู่ฝั่งตรงข้าม ฉะนั้นลูกพีชจะ

ป้วนเป้ียนอยูใ่นรัว้เกษตรฯ ตัง้แต่เดก็ จรงิ ๆ  ถ้าย้อน

กลับไปอีก ลูกพีชอยู ่แถวนี้มาต้ังแต่ตอนคุณแม ่

อุม้ท้องแล้ว เพราะคณุแม่ต้องมารับพ่ีสาวทีโ่รงเรียน 

เรียกได้ว่า DNA เกษตรฯ ซึมเข้าตัวตั้งแต่ยังไม่เกิด 

พอเข้ามหา’ลัยได้เรียนที่นี่ต่อก็ดีเหมือนกัน เพราะ

เราชินกับทุก ๆ อย่างแถวนี้หมดเลย

การท�าละครเวที การแต่งเพลงให้นาครเขษม 

(ละครเวทีคณะมนุษยศาสตร ์  มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 22) เราภูมิใจในงานนั้นมาก 

ภูมิใจมากที่สุด เพราะว่าปี 4 เราโฟกัสกับการท�า 

THESIS จบเรื่อง RADIO แล้วพอดีตอนนั้นลูกพีช

ฝึกงานที ่CAT RADIO ด้วย เลยพาตวัเองเข้าสูว่งการ

ดนตรีจากจุดนั้น

คุณเคยให้สัมภาษณ์ว่ามีประสบการณ ์
ไม่ดีจากการสอบเปียโน ถึงอย่างนั้นก็ยัง
อยากท�างานด้านดนตรีเหรอ?

เริ่มตามความฝันจริงจังตั้งแต่เมื่อไร?

ท�าไมเลือกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์?

ตอนอยู่มหาวิทยาลัยได้ท�ากิจกรรม
เกี่ยวกับการร้องเพลงหรือเปล่า
ท�าอะไรบ้าง?

สนุกกับชีวิตมหำ’ลัย 
เพรำะมีเพื่อนที่ดีมำก ๆ
มากถึงขนาดเป็นเพื่อน
ที่ช่วยเราในยามทุกข์
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จริง ๆ  คือสนุกกับชีวิตมหา’ลัย เพราะมีเพื่อนที่ดีมาก ๆ  

มากถงึขนาดเป็นเพือ่นทีช่่วยเราในยามทกุข์จรงิ ๆ  เราว่าเรา

โชคดี รุ่นเราน่าจะเป็นเพื่อนที่รักกันมากที่สุดรุ่นหนึ่งของ

ภาควิชาเลย เราซัพพอร์ตกันในวันที่ล�าบากอย่างแท้จริง 

เราเคยอกหัก เพื่อนก็ขับรถมาปลอบที่บ้าน เรา

ประทับใจ เราว่าสิ่งที่เราได้มากที่สุดเลยคือ เพื่อนที่ดี และ

ความทรงจ�าที่ดี

คอนเนก็ชัน่ส�าคญัมาก ดงันัน้ ดกีบัทกุคน พยายามสร้าง 

คอนเนก็ช่ันในมหาวทิยาลยั เอาตวัเองออกจาก COMFORT 

ZONE ไปอยู ่กับชมรม หรือท�ากิจกรรมที่ท�าให้เราได ้

เพื่อนใหม่ ๆ  การลงวิชาโท เพื่อไปเจอคนใหม่ ๆ  อะไรใหม่ ๆ  

เพราะจบไปแล้ว บอกเลยว่าคอนเน็กชั่นเป็นเรื่องส�าคัญ

อกีเรือ่งคอื 4 ปีสัน้มาก พยายามเกบ็เกีย่วทกุ MOMENT 

ให้คุ้ม และสุดท้าย อย่าอยู่แค่ในมหา’ลัย เพราะเราต้อง

ออกไปสู่โลกความเป็นจริง ลูกพีชเป็นคนท�างานส่งตัวเอง

เรียน เราเจอโลกเหล่านี้ตั้งแต่อายุ 18 ฉะนั้น พยายามเอา

ตัวเองออกไปข้างนอก เช่น ถ้ามีงานส่งประกวด หรือ 

มกีจิกรรม กพ็ยายามออกไปข้างนอกบ้าง เพือ่เตรยีมตวัเอง 

ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี เตรียมตัวให้พร้อมกับสิ่งที่จะเจอ

ชีวิตมหาวิทยาลัยของคุณเป็นยังไง?

บทเรียนส�าคัญที่สุดที่ได้จาก
มหาวิทยาลัยคืออะไร?

ไม่ต้องเก่งทุกเรื่อง
ไม่ต้องเก่งที่สุด
แต่ต้องเก่งในเรื่องที่ท�า
รู้ว่าต้องเก่งอะไร
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ไม่ต้องเก่งทกุเรือ่ง ไม่ต้องเก่งทีส่ดุ แต่ต้องเก่ง

ในเรื่องที่ท�า รู้ว่าต้องเก่งอะไร อย่างเราไป THE 

VOICE เราก็รู ้ว่าเราเก่งร้องเพลง แต่ไม่ได้อีโก ้

ขนาดแบบเราเก่งที่สุด หรือต้องชนะคนอื่น แต ่

เชือ่ไหมว่าวนัทีถ่่าย KNOCK OUT เราบอกตวัเองว่า 

ขึน้ไปร้องเพลงให้มคีวามสขุ และอย่าคาดหวงัอะไร 

เพราะถ้าคาดหวัง เราจะเครียดเกินไป

ยากมากเลย…เราไม่พูดได้มั้ย? คือส�าหรับเรา 

คนเรามไีม้บรรทดัไม่เท่ากัน บางคนวดัด้วยความเก่ง 

บางคนวดัด้วยความสวย/ความหล่อ บางคนวดัด้วย

ยอดวิวระดับล้าน บางคนวัดด้วยเม็ดเงิน มันมี

ไม้บรรทัดไม่เท่ากันเลย แม้แต่ค่ายต่าง ๆ ก็ยังมี

ไม้บรรทัดวัดศิลปินไม่เท่ากันเลย 

เราตอบแบบนี้ดีกว่า ศิลปิน ‘ที่ดี’ ส�าหรับเรา 

คอืการท�าสิง่ทีร่กั สิง่ทีช่อบ เป็นประโยชน์แก่คนอ่ืน 

ช่วยเหลือคนอื่น เป็นแรงบันดาลใจให้คนอ่ืน และ 

KEEP DOING IT! คือ ท�ามันอยู่เสมอ ๆ
เข้าใจโลกมากขึ้น ปล่อยวางมากขึ้น คาดหวัง

น้อยลง ตามอายุและประสบการณ์ บางครั้งเราเจอ

เรื่องร้าย ๆ แต่เราก็รู้สึกว่า ก็แค่นั้นเอง รู้สึกว่า 

รบัมอืมนัได้ดขีึน้ ต่างจากคนทีไ่ม่เคยเจอเรือ่งร้าย ๆ  

เลย เพราะเรารู้ว่าต้องท�าตัวยังไง ท�าให้เราได้รู้ว่า

แต่ละช่วงชีวิต มีขึ้น มีลง แตกต่างกันไป และ 

ที่ส�าคัญคือ ไม่มีอะไรแน่นอน

เราเชื่อในเชื่อเรื่องความรักที่ดี คิดว่ามันคงดี 

ถ้ามใีครมาผจญภยัในชวีติของเราไปด้วยกนั เราเลย

อยากบอกเรื่องนี้ด้วยว่า ถ้ามองหาความรักที่ดี 

เราต้องหาคนที่ผจญภัยไปกับเราในเวลาที่มัน 

ไม่ดีด้วย

เวที THE VOICE สอนบทเรียน
อะไรในชีวิตคุณ?

ศิลปินที่ดีส�าหรับคุณคือ...?

ตั้งแต่เรียนจบ คุณเติบโตขึ้น
แค่ไหน อย่างไร?

เป้าหมายชีวิตในวันนี้ของคุณคืออะไร?
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ถึง บัณฑิตที่รัก

ด้วยรัก
จากพี่เอง

คงไม่มีใครปฏิเสธว ่าการส�าเร็จ 
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาถือเป็น 
อกีหนึง่หมดุหมายทีส่�าคญัของชวิีตพวกเธอ 
อนัจะน�ามาซึง่ประตแูห่งโอกาสอกีหลายบาน 
นับจากนี้

แต่หากเรามองไปที่กราฟชีวิตของ
แต่ละคน น่ีถือเป็นเพียง ‘จุดเร่ิมต้น’ 

ในการออกไปเผชิญโลกกว้างเท่านั้น 
ซึ่งแน่นอนว่า ย่อมมีทั้งความสุข 
ความเศร ้า ความเหงา 
ความส�าเร็จ และความ
ผิดหวั ง รอ เธออยู ่ 
ยิ่งเป็นบัณฑิตในยุค

โควิด-19 ด้วยแล้ว 
ก็ยิ่งท�าให้พวกเธอต้อง

ปรับตัวและรู ้ เท ่ าทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ ที่เป็นไปอย่าง

รวดเร็วและไม่มีทางเหมือนเดิมอีกต่อไป

โดย 3 บทความจากคอลัมน์ WHAT’S NEXT ก็เปรียบเสมือนวิชา
สุดท้าย ท่ีจะพาบัณฑิตไปส�ารวจตัวเอง ว่าพร้อมแล้วหรือยังที่จะออกไปใช้ชีวิต 

พร้อมกบัการสร้างความม่ันคง เรยีนรูท้ีจ่ะให้ และสร้างเสรมิทกัษะในแบบทีโ่ลกยคุใหม่ต้องการ

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการท�างาน และขอให้พวกเธอใช้ชีวิตให้สนุกนะ!
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เมื่อมนุษย์
(หลง) คิดว่า
เข้าใจ
ทุกอย่าง

ใครก็ติดไวรัสนี้ได้...ฟังดู
ช่างยุติธรรม แต่เบื้องลึกนั้น
ไม่ใช่เลย เพราะไวรัสโควิด-19 
คื อ ห นึ่ ง ใ น ภั ย พิ บั ติ ข อ ง
ประวัติศาสตร ์มนุษยชาติ 
ท่ีใจร้ายที่สุด ซึ่งวันหนึ่งเมื่อ
วกิฤตนิีผ่้าน เรากไ็ม่ควรละเลย
เรื่องราวท้ังหลายที่ เกิดขึ้น 
เพราะสงครามกับโควิด-19 
คืออีกบทเรียน ท่ี เตือนว ่ า
มนุษย์เป็นเพียงผู ้อยู ่อาศัย 
ไม่ใช่เจ้าของโลกใบนี้
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กลยุทธ์ที่ท�ำให้โควิด-19 ฉลำดกว่ำ 
ทุกไวรัสที่เคยมีมำ คือกำรท�ำตัวแนบเนียน
ว่ำพิษสงนั้นไม่ต่ำงจำกไข้หวัดธรรมดำ โดย
เฉพำะในสังคมที่ประมำทกับศัตรูผู้มองด้วย
ตำเปล่ำไม่เห็น ในระดับผู ้น�ำของนำนำ
ประเทศทั่วโลกต่ำงเคยมีประโยคปรำมำส
เจ้ำโรคระบำดนี้ด้วยท�ำนองที่ว่ำ “มันคือ 
โรคหวัดโรคหนึ่ง... ขอให้ใช้ชีวิตตามปกติ”

แต่บำงคนไม่ได้เห็นเป็นแค่โรคหวัด 
แม่ทพัของบำงประเทศ ประเมนิสถานการณ์ 
ได้ดีกว่ำใครเพ่ือน ตัวอย่ำงที่ดีคือ ไต้หวัน 
ที่ประตูทุกบำนได้รับกำรเฝ้ำระวังไว้แล้ว 
เพรำะด้วยประสบกำรณ์ที่เคยรับมือกับโรค
ซำร์สเม่ือปี 2003 กบักำรตดิตำมสถำนกำรณ์
ในอู ่ฮั่นอย่ำงใกล้ชิดตั้งแต่ปลำยปี 2019 
ทันทีที่จีนรู ้ตัวว่ำมันไม่ใช่แค่โรคธรรมดำ 
ไต้หวันก็ระงับกำรส่งออกหน้ำกำกอนำมัย
และกระจำยข่ำวให้ประชำชน เตรียมความ
พร้อม ถงึภยัพบิตัริะดบัโลกทีห่ลกีเลีย่งไม่ได้ 
จนถึงวันนี้ (เดือนกันยำยน) จ�ำนวนผู้ติดเชื้อ
ของไต้หวันยังไม่ถึง 500 คน

สิ่งที่ตำมมำขณะต่อสู ้ กับโรคระบำดครั้งนี้ คือ
ควำมเครียดที่เริ่มสะสม แค่เห็นตัวเลขของผู้ป่วยที่เพิ่ม
ขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดจนกำรที่ทุกคนได้รับผลกระทบ เช่น 
กำรห่ำงจำกสังคม กำรปิดกิจกำร กำรออกจำกงำน ฯลฯ 
เมื่อกินเวลำนำนเท่ำไรก็ท�ำให้เรำไกลจำกชีวิตที่คุ้นเคย
เท่ำนัน้ ประชำกรจำกทัว่ทกุมมุโลกมภีำวะตงึเครยีดสงูข้ึน 
เป็นผลจำกกำรเผชญิกบัค�ำถำมทีไ่ร้ค�ำตอบว่ำชวีติจะเป็น
ปกติได้เมื่อไร

เพรำะรักชีวิตจึงต้องกลัว มันอยู่ในสัญชำตญำณ 
ควำมกลัวเป็นของมีคำ่ เพียงแต่อย่ำสะสมจนกลำยเป็น
ควำมเครียดและกังวลเกินเหตุ ตั้งสติให้ดี แล้วพัฒนำ 
ให้เป็นควำมรอบคอบ อกีเรือ่งทีน่่ำประหลำดใจคอื ภำวะ
ดังกล่ำวมักตำมมำหลังจำกกำรรับข้อมูลมำกจนเกินไป 

หลำยคนตรงนี้หลีกเลี่ยงกำรสูญเสียไม่ได้ บ้ำงต้อง
ห่ำงจำกอำชีพที่ชอบ บ้ำงต้องห่ำงจำกคนที่รัก แต่เชื่อ 
ลมหำยใจตัวเองเถอะว่ำ สุดท้ำยแล้วทุกอย่ำงจะผ่ำนไป 
เอำล่ะ (หำยใจเข้ำซะ)... ข้อควำมถดัจำกนีอ้ำจน่ำผดิหวงั
สกัหน่อย ก่อนอ่ืนต้องเข้ำใจว่ำโลกทีห่มุนด้วยทนุนยิมใบนี ้
สิง่ทีร่บัประกบัควำมปลอดภยัของเรำได้คอื เงนิ หำกมองใน 
วิกฤติโควิด-19 สังคมท่ีมีควำมเส่ียงสูงสุด คือผู้คนท่ีอยู่ 
กันอย่ำงแออัด สำธำรณสุขดูแลไม่ท่ัวถึง แม้ว่ำในวันน้ี 
บ้ำนของเรำอำจไม่มีจ�ำนวนผู้ติดเช้ือรำยวันสูงเหมือน 
ที่อื่นแล้ว แต่เหยื่อรำยถัดไปจะอยู่ในอัตรำกำรว่ำงงำน
และควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจอยำ่งหลีกเลี่ยงโดยยำก

เงินส�ำรองที่ฟ ังดูเป็นตัวประกอบจะได้รับบท
พระเอกในเรว็วนั ไม่ว่ำจะในระดับประเทศหรอืครวัเรอืน 
ดังนัน้แล้ว ขออย่ามองการเกบ็เงนิเป็นเร่ืองรอง จำกสิง่ใด 
อีกเลย กำรออมเงินสำมำรถท�ำได้หลำยวิธี แต่สิ่งหนึ่งที่

รู้จักศัตรู จงกลัวให้เป็น

สร้างความแน่นอนให้ชีวิต

ดังนั้นลองเริ่มจำก เลือกเสพข้อเท็จจริงอย่างพอดี
ต้องอ้ำงอิงด้ำนสถิติหรือวิทยำศำสตร์ได้

โควิด-19 บังคับให้มนุษย์ทั้งหลำยหยุดวิ่งแข่งกัน 
นับเป็นโอกำสที่เรำเห็นคนรอบกำย ผู้ซึ่งก�ำลังล้มลุก 
คลุกคลำนกนัอยู ่หำกเรำ เข้าใจความกลวั ของตวัเองได้ 
เรำก็ เห็นใจคนอื่น ได้เช่นกัน หลำยเหตุกำรณ์แม้ดูเล็ก ๆ  
ซึ่ ง สืบเนื่องจำกภัยพิบัติครำวนี้  ชวนให ้ชื่นใจใน 
ควำมลึกของจิตใจมนุษย์ อำทิ เพื่อนบ้ำนมีกำรแบ่งปัน 
อำหำร เจ้ำของที่ดินผ่อนผันค่ำเช่ำ คนเศรำ้แลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ว่ำบรรเทำควำมเครียดอย่ำงไร กระทั่ง
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ท่ีต่อสู้กับกองทัพไวรัสโดยตรง 
ยงัต้องกำรก�ำลงัใจ ในวนัทีปั่ญหำยงัไม่เจอปลำยทำง ผูท้ี่
เดินไปกับเรำก็เป็นจุดพักได้

เรียนรู้ได้จำกวันร้ำย ๆ คือ กำรที่หลำยกิจกำรต้องชะงัก
กับรำยได้ที่ไม่แน่นอน น�ำมำซึ่งกำรจับจ่ำยที่มีขอบเขต
แคบลง แล้วเรำกเ็ลอืกซือ้เฉพำะสิง่ทีจ่�ำเป็นโดยอตัโนมตัิ 
ควำมฟุ่มเฟือยต่ำง ๆ จึงถูกตัดใจเป็นล�ำดับแรก เมื่อรู ้
รำยจ่ำยขั้นต�่ำแล้ว หำกมีโอกำส ควร ส�ารองเงินส�าหรับ
ทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน 3 เดือนเป็นอย่ำงน้อย

นอกจำกเงนิส�ำรอง ช่องทำงรำยได้หำกมมีำกกว่ำหนึง่ 
ถอืเป็นเรือ่งทีร่บัประกนัชวีติในอดุมคตไิด้อกีระดบั จรงิ ๆ  
แล้วเรือ่งนีไ้ม่ได้เป็นค�ำตอบในวิกฤตน้ีิเท่ำน้ัน แต่มนัเกดิขึน้ 
ได้ทุกเมื่อโดยเฉพำะพฤติกรรมของมนุษย์ นับวันยิ่ง
เปลี่ยนไปอย่ำงรวดเร็ว เรำอำจมีหน้ำที่หลักอยู ่แล้ว 
แต่อย่ำงน้อย ๆ  เมือ่อำชีพแรกเร่ิมคงที ่แหล่งน�ำ้บ่อทีส่อง 
(หรือสำม หรือสี่) อำจเป็นท่ีพ่ึงในอนำคตข้ำงหน้ำ 
ซึง่อำจโหดร้ำยกว่ำเมือ่วำนนีก้ไ็ด้... มนษุย์ทีไ่หนเล่ำจะรู?้

CORONAVIRUS, EXPLAINED

สำรคดีชุดขนำดสั้นตอนพิเศษ ที่เล่ำ

เรือ่งโควดิ-19 อย่ำงละเอียดและกระชบั 
ตั้งแต่ที่มำของโรคระบำด ไปจนถึง 
กำรรับมือในสถำนกำรณ์นี้ ทั้งนี้ซีรีส์ 
EXPLAINED ยังมีอีกหลำยเรื่องที่ 
น่ำสนใจ และน�ำเสนอได้อย่ำงสนุก 
เผลอครู่เดียวก็ดูเกือบครบทุกตอน
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สังคมแบ่งปัน
เพราะเหตุนี้หรือเปล่า

 ที่ท�าให้โลกยังน่าอยู่?

W
HAT'S N

EXT

PROVE  YOU  GRADUATED  FROM KU!86



ส�าหรับบางคน มองการแบ่งปันคือ การให้สิ่งของ หลายครอบครัว

เริ่มปลูกฝังลูกหลานมาตั้งแต่เด็ก ๆ ยิ่งหากใครมีพี่น้องคงเข้าใจด ี

“แบ่งของให้น้องเล่นบ้างนะลูก” หรือ “ให้พี่ใช้ก่อนนะจ๊ะ” แม้แต ่

ในห้องเรยีน การให้เพือ่นยมืยางลบก็ถอืเป็นการแบ่งปันง่าย ๆ  ทีอ่าจแลกมา 

กบัการได้เพือ่นใหม่ การแบ่งปันรปูแบบนีห้วงัให้ผูร้บัได้ใช้งานสิง่ของต่าง ๆ  

อย่างสมประโยชน์ ล่าสุดกับการปันสิ่งของผ่านตู้ปันสุข ท่ามกลาง 

การระบาดของโรคโควิด-19 และสภาพเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง ตู้ชนิดนี้จึง

กลายเป็นสิ่งของจ�าเป็น เพื่อก้าวข้ามช่วงเวลาที่โหดร้ายนี้ไปให้ได้

บางการแบ่งปันน�าไปสูก่ารต่อชวีติให้บางคนได้มเีวลาอยูก่บัคนทีร่กั

ได้นานยิง่ขึน้ การบรจิาคเลอืดหรอืแม้แต่อวยัวะในร่างกายทีไ่ม่จ�าเป็นหรอื

ไม่ได้ใช้งานจากภาวะใด ๆ ก็ตาม ไม่เพียงต่อชีวิต แต่ยังเป็นการให้ชีวิต

ใหม่ ตลอดจนการแบ่งปันโอกาสดี ๆ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสการท�างาน 

การพัฒนาตัวเอง หรือการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  สิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นการแบ่งปัน 

เพื่อให้บางคนได้มองเห็นอนาคตและค้นพบเส้นทางชีวิตได้ด้วยตัวเอง

ง่ายทีส่ดุของการแบ่งปัน โดยไม่จ�าเป็นต้องลงทนุหรือลงแรงแต่อย่างใด 

นั่นคือ รอยยิ้ม บางช่วงเวลาที่ยากและหนักหนา แค่รอยยิ้มที่ส่งให้กัน 

ด้วยความจริงใจ ก็ท�าให้ความทุกข์และความเครียดทุเลาเบาบางลงไปได้ 

และยิ่งท�าให้สังคมน่าอยู่มากกว่าการที่หันไปทางไหนก็มีแต่คนหน้าบึ้ง

เข้าหากัน แม้แต่การยิ้มให้ตัวเองก็ยิ่งสร้างพลังบวกและเสริมความมั่นใจ

ในตัวเองได้เป็นอย่างดี รอยยิ้มจึงมีความหมายไม่น้อยกว่าการแบ่งปัน 

ในรูปแบบอื่น ๆ 

ตุ๊กตาบาร์บี้และชุดเจ้าหญิงเอลซ่าที่พี่ ๆ พยาบาลจัดหามาให้ 

ตามความต้องการของเดก็น้อยวยั 5 ขวบ ถกูจดัวางไว้อย่างสวยงามบรเิวณ

ปลายเตยีง วนันีค้รบก�าหนด 1 เดอืนของการรกัษาโรคมะเรง็ปมประสาท

ทีส่่งสญัญาณคล้ายแสงเทยีนทีจ่ดุกลางสายฝน แม่ตดัสนิใจพาน้องกลบัไป 

ใช้ชวีติช่วงสุดท้ายทีบ้่าน พีห่มอและพยาบาลเดนิแวะเวยีนมาบอกลาและ

ส่งก�าลังใจ แม้ความเหนื่อยล้าจากการทุ่มเทรักษาไม่เป็นผล แต่ก็ยังด ี

ทีน้่องไม่ต้องทนทกุข์ทรมาน เพราะตลอดหนึง่เดอืนทีผ่่านมา ใบหน้าของ

น้องไม่เคยเปื้อนยิ้มเพราะความเจ็บปวด ทุกคนจึงตัดสินใจร่วมกันให้ 

ช่วงสดุท้ายของชวีติเป็นไปด้วยความสขุสงบตามทีน้่องต้องการ แต่ก่อนกลบั 

เดก็น้อยส่งยิม้ใหญ่ให้พ่ี ๆ  และบอกให้ทุกคนสู ้ๆ  รอยยิม้ทีแ่บ่งปันออกไปนัน้ 

ท�าให้พี่หมอและพยาบาลดีใจ จนใจบันดาลแรงให้ฮึดสู ้ เพื่อรักษา 

เด็กคนอื่น ๆ…ให้ได้มีรอยยิ้มแบบนี้บ้าง

การแบ่งปันทั้งหมด มักเกิดขึ้นด้วยใจที่ตั้งใจจะส่งความปรารถนาดี

ให้กันและกัน คนให้และคนรับอาจจะมีทัศนคติที่ต่างกัน แต่เมื่ออยู่ใน

สถานการณ์ทีย่ากล�าบากเหมอืนกนั น�า้ใจทีม่อบให้เพยีงเลก็น้อย อาจเป็น

เรือ่งยิง่ใหญ่ส�าหรบัผูร้บั ยิง่ไปกว่านัน้ยงัส่งผลให้ผูร้บัปรบัเปลีย่นมาเป็นผูใ้ห้ 

ตามวัฎจักรของความสุขที่ส่งต่อไปเรื่อย ๆ และยิ่งท�าให้สังคมเป็นพื้นที่ 

ที่น่าอยู่ขึ้น 

เพราะวิกฤติที่เกิดขึ้นหลายครั้งก็มักผ่านพ้นไปได้ด้วยความหวังดี

และน�า้ใจที่มีให้กัน

ค�าเเนะน�าเพื่อเพิ่มอรรถรสระหว่างอ่านบทความ

เปิดเพลง PASS THE LOVE FORWARD โดยบอย โกสิยพงษ์

“...มอบรอยยิม้ให้คนทีพ่บ เพือ่เป็นการเริม่ต้นความรกัทีไ่ม่รูจ้บ 

และจะส่งเรือ่ยไปด้วยใจต่อใจตราบนานเท่านาน ให้ความรกันัน้ 

สัมผัสใจ ไม่ว่าเมื่อไหร่ จะส่งต่อไปแม้เวลาผ่าน ให้จักรวาลแห่งนี้ 

มีแต่ความรัก...”

เมื่อพูดถึงการแบ่งปัน คนจ�านวนไม่น้อย 
คงนกึถงึการบรจิาคเงนิ เพือ่ช่วยเหลือผูข้าดแคลน 
ทุนทรัพย์หรือผู ้ด้อยโอกาส เงินเป็นปัจจัย 
พื้นฐานที่ 5 ที่หลายคนต้องการและหวังใช้ 
เป็นทุนในการด�าเนินชีวิตและต่อยอดอนาคต 
หากคิดไม่ออก บอกไม่ถูกก็จะแบ่งปันด้วยเงิน 
เพราะสะดวก ช่วยได้เร็ว และตรงกับความ
ต้องการของทั้งผู้ให้และผู้รับ
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RESKILLING & 

 UPSKILLING 

สําคัญอย่างไรในการ

  ทํางานยุคปัจจุบัน?

W
HAT'S N

EXT

การเข�ามาของเทคโนโลยีอย�าง AI 
(ARTIFICIAL INTELLIGENCE) หรือ
ป�ญญาประดิษฐ� ทําให�หลายคนกังวลว�า
อาจถูกแย�งงานในอนาคต โดยเฉพาะเม่ือ
มผีลการว�จยัจาก ACCENTURE ทีป่ร�กษา
ด�านไอทีของกลุ�มแอปเป�ล ที่เป�ดเผยว�า
มีอาช�พไม�ตํ่ากว�า 10 อาช�พท่ีอาจถูก
ทดแทนโดย AI ในอนาคตอันใกล� ซ�่ง
ส�วนใหญ�เป�นอาช�พที่ทํางานเป�น ROU-
TINE อย�างไรก็ตามการจะบอกว�างาน
ทุกอย�างจะถูกแทนที่ด�วยหุ �นยนต�นั้น
อาจเป�นคํากล�าวที่เกินจริงไป
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แม้จะมีการคาดการณ์ว่า AI จะเข้ามาลด

การจ้างงานไปกว่า 1.8 ล้านต�าแหน่งในปี 2020 

แต่ขณะเดยีวกนัมนักจ็ะสร้างงานใหม่ข้ึนอกีกว่า 

2.3 ล้านต�าแหน่ง โดยเป็นงานทีต้่องอาศยัทกัษะ

การท�างานร่วมกบั AI และ MACHINE LEARNING 

รวมถงึการน�า DATA มาพฒันากับนวตักรรมใหม่ ๆ  

การท�างานสอดประสานระหว่างมนุษย์

และเทคโนโลยีใหม่ เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอน 

และไม ่ ใช ่ เรื่องน ่าแปลกใจนัก เนื่องจาก

เทคโนโลยีและโลกต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา เราไม่สามารถหยุดยั้งมันได้ แต่สิ่งหนี่ง

ที่เราท�าได้ก็คือ การเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ 

ค�าว่า RESKILL & UPSKILL กลายเป็น 

ค�าท่ีถูกพูดถึงอย่างมากช่วงทีผ่่านมา ด้วยความเชือ่ 

ที่ว่าการมีทักษะและความเชี่ยวชาญในสายงาน

ติดตัวเพียงอย่างเดียว อาจไม่ใช่ค�าตอบอีกแล้ว

ในโลกปัจจุบัน การจะเอาตัวรอดจากการถูก 

แย่งงานโดย AI และคนอืน่ ๆ  ได้ คอืการต้องปรบั

และพัฒนาทักษะตัวเองเท่านั้น! 

หลังจากโรคระบาด โควิด-19 ได้เข้ามา 

เร ่งให ้ทุกองค์กรต ้องปรับตัวอย ่างรวดเร็ว 

ในสถานการณ์ช่วงวิกฤติ หลายบริษัทต้อง 

ให้พนักงาน WORK FROM HOME ซึ่งต้องปรับ

ระบบการท�างานและการส่ือสารทั้งหมดมาอยู่

บนโลกออนไลน์ แม ้พนักงานที่ ไม ่มีความ

เชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์ก็ต้องถูกบังคับ

ให้ปรับตัวในคราวเดียว จึงเป็นท่ีแน่ใจได้ว่า 

โลกหลังจากน้ีจะไม่กลับไปแบบก่อนหน้ายุค 

โควิด-19 อีกต่อไป

SELF-AWARENESS: การรู้จักในสิ่งที่เรา

เป็นจริง ๆ ไม่ใช่ส่ิงที่อยากเป็นซึ่งไหลตาม

กระแสสังคม เพราะการเข้าใจตัวเองจะน�า

ไปสู่การพัฒนาในจุดที่ถูกต้อง

CREATIVITY: ความคิดสร้างสรรค์ ที่มา

ควบคู่กับไหวพริบ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อน

RESILIENCE: ความสามารถในการฟื้นตัว 

เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ล�าบาก กล้าที่จะ

ลองผิดลองถูก และเอาชนะความล้มเหลวได้
RE
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RESKILL คือการสร้างทักษะใหม่ ที่ก�าลังเป็น

ทีต้่องการของโลกปัจจุบัน อย่างทกัษะด้านเทคโนโลย ี

ทักษะทางสังคม (อาทิ การสื่อสาร ความเห็นอก

เห็นใจ) ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านดิจิทัล 

การท�างานกับ BIG DATA รวมถึงการคิดวิเคราะห์ 

ส่วน UPSKILL คือการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะ

เดิมที่มีอยู่ ต่อยอดให้สามารถน�ามาปรับใช้กับงาน

ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การน�าดิจิทัล

เข้ามาใช้กับทักษะที่มีอยู่ หรือพัฒนาทักษะเดิม 

ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่

ว่ากันด้วยเรื่องของ SKILL และการปรับ 

MINDSET 

การเริ่มต้น RESKILL เพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ  

จ�าเป็นต้องอาศัย MINDSET หรือกระบวนการ 

ทางความคิดที่พร ้อมส�าหรับการพัฒนาและ

เปล่ียนแปลงก่อน เพราะอย่างที่เราทราบกันแล้ว 

ว่า ทักษะความรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อ 

การท�างานในยคุนีอ้กีต่อไป ดงันัน้จงึต้องสร้างทศันคต ิ

แบบ GROWTH MINDSET หรือความพร้อมที่จะ

เติบโต พร้อมเรียนรู้และสนุกกับการแก้ปัญหา ซึ่ง

ทักษะนี้มีชื่อเรียกว่า META SKILL

หลายคนอาจเคยได้ยินค�าว่า HARD SKILL 

และ SOFT SKILL มาแล้ว สรปุโดยย่อ HARD SKILL 

คือทักษะเชิงเทคนิคความรู ้ที่เป็นความสามารถ 

ด้านอาชีพ ส่วน SOFT SKILL คือ ทักษะด้านสังคม

และการอยูร่่วมกับคนอืน่ ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการท�างาน 

เป็นทีม การสื่อสาร หรือการโน้มน้าวใจ 

แต่ตอนนีท้กัษะอย่าง META SKILL กเ็ป็นอกีสิง่ 

ที่หลายคนควรมี เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

โดยสิ่งที่ทุกคนควรมีก็คือ

แม้ว่าโลกในอนาคตจะวิ่งไปเร็วจนกลัวว่า 

อาจตามไม่ทัน แต่มั่นใจได้ว่าหากเรามี MINDSET 

ที่เตรียมพร้อมส�าหรับการเรียนรู้และพัฒนาตลอด

เวลา ก็เท่ากับเรามีอาวุธติดตัวที่ทุกองค์กรต่าง 

มองหาและพร้อมอ้าแขนต้อนรบั ไม่ว่าจะยคุสมยัไหน 

หรือแม้โลกจะเปลี่ยนไปอีกสักเท่าไร คนที่พร้อม

รับมือกับทุกปัญหาย่อมอยู่รอดอย่างแน่นอน

หนังสือ AI SUPERPOWERS

โดยผู้เขียน KAI-FU LEE อดตีประธานบริษทั 

GOOGLE CHINA ปรมาจารย์แห่งวงการ AI 

เป็นหนังสือที่กล่าวถึงการแข่งขันระหว่าง

สองมหาอ�านาจ อย่างสหรัฐอเมริกาและจีน 

ในการช่วงชิงความเป็นใหญ่ในโลกใหม่ด้วย

เทคโนโลยี พร้อมสร้างความเข้าใจ AI ต่อ

ผลกระทบในชีวิตมนุษย์ในโลกอนาคต
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BE A GOOD ON
E

สืบ นาคะเสถียร 
นักวิชาการ / นักอนุรักษ์

ผศ.อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์  
อาจารย์ประจ�ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศ.ระพี สาคริก
ผู้บุกเบิกวงการกล้วยไม้

ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดล�าปาง

กมลเนตร เรืองศรี
นักแสดง / นักเขียน

มนุษย์ควรมี 2 สิ่งนี้
หนึ่ง ความเป็นตัวของตัวเอง
สอง ความมีศิลปะอยู่ในวิญญาณ
เห็นความส�าคัญของเพื่อนมนุษย์
ไม่คิดไปท�าร้ายใคร
ไม่คิดไปว่าใคร

ต�าแหน่งเป็นแค่
ช่วงเวลาหนึ่ง
ในการท�างาน
ส่วนต�านานนั้นเป็น
เรื่องราวที่อยู่ในใจคน
อย่าเป็นผู้น�าแค่ในต�าแหน่ง
แต่ขอให้เป็นผู้น�าในต�านาน

ชีวิตก็แค่นี้เอง
สุขทุกข์เป็นของธรรมดา
มีเข้ามาก็ต้องจากไป
พอเข้าใจกฎของธรรมชาติ
เราก็ไม่ฝืนธรรมชาติ
เราใช้ชีวิตอย่างเข้าใจ
และนั่นแหละ
เมื่อถึงวันที่ต้องจากโลกนี้ไป 
จะได้ไม่เสียดาย

PROVE  YOU  GRADUATED  FROM KU!90



INTEGRITY (ส�านึกดี)  จิตใจที่ดีงาม ซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม DETERMINATION (มุ่งมั่น)  ตั้งใจ อดทน วิริยะอุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธิ์ KNOWLEDGE CREATION (สร้างสรรค์)  ใฝ่รู้ขวนขวาย สร้างมูลค่าและคุณค่า มีนวัตกรรม UNITY (สามัคคี)  
ร่วมมือร่วมใจ ประนีประนอม ท�างานเป็นทีม บูรณาการเชื่อมโยง



เพลงเกษตรสามัคคี
มาซิมา เกษตรศาสตร์ มาตรหมายใจไมตรี ร่วมใจรักสามัคคีกันชั่วฟ้า
เขียวขจีด�ารงองค์พิรุณนาคา นั่นคือตราที่รักจริงยิ่งหัวใจ
(ญ) เกษตร   (ช) เกษตร  เป็นแรงหนึ่งชูชาติไทย
(ญ) เกษตร   (ช) เกษตร  พร้อมใจรักกันไว้มั่นคง
งานของเรา เราท�า เป็นผลน�าด�ารง ให้ชาติคงอยู่วัฒนาไปชั่วกาล
เรียนและท�าน�าไทยให้วิไลยืนนาน ต่างสมานสามัคคีพี่น้องเอย
 
แผ่นดินไทยไทยท�าเกษตรน�าทางประเทือง พี่น้องไทยรุ่งเรืองเปรมปรีดิ์
เพิ่มพูนทรัพย์ในดินสินที่ในน�า้ทวี ใช้ความรู้ที่มีให้เกิดผล
 
เหนื่อยกายใจทนเอา เกษตรเรายอมพลีตน ตรากตร�ากร�าแดดฝน ทนไป
ชาติไทยและคนไทย นั้นเจริญรุดหน้าไกล เพราะเราเกษตรได้ช่วยชาติเอย
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